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ทีป่รกึษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธกิารผูพ้มิพผ์ูโ้ฆษณา นิติพัฒน์ สุขสวย บรรณาธกิารอำนวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธกิารบรหิาร วิไลรัตน์ เอมเอ่ียม กองบรรณาธกิาร ทรรศน หาญเรืองเกียรติ สิรินพร จึงพิทักษ์อุดม 
เอกพล บรรลือ  บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม วีร์ศรัณย์ สุทธินิภาชัย พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ฝ่ายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล          
ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผูอ้ำนวยการฝา่ยโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผูจ้ดัการอาวโุสฝา่ยโฆษณา สุพัชรา มโนรินทร์ 08-1928-1284 ฝา่ยโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6993-7479,             
กัณฐลดา ชื่นสวัสดิ์ 08-3016-5400 กุลวรรณ วรรณะลี 08-1934-7615 ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จันทร์เพ็ญ ตั้งสัมปัตติวงศ์ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม          
ผูผ้ลติ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขท่ี 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ตดิตอ่กองบรรณาธกิาร โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin@daypoets.com ตดิตอ่ฝา่ยโฆษณา โทร. 0-2203-1040    
ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com/adb นักศึกษาฝึกงาน ปัณณพร พื้นนาค โตมร นวลประเสริฐ ฤธวัฐร์ อิทธิยากร 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 98 
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 ส่งความคิดเห็น คำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะท่ีมีต่อ a day 
BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอย
เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin@daypoets.com 
กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ
ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ
ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร 

 
พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ใน
ช่วงเดือนนี้ จะได้รับหนังสือดีๆ จากสำนัก
พิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน   
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 ต้องออกตัว
ก่อนนะครับว่า เพิ ่ง
ติดตาม adB มาไม่กี่
ฉบับ แต่ขอชื่นชมใน
เน ื ้ อหาท ี ่พยายาม
อัพเดตข่าวสารความ
เป็นไปต่างๆ ในโลก
อันทันสมัย พร้อมกับ
หยิบจับแง่มุมเหล่านั้น

มาสร้างสรรค์ให้เกิดรสชาติ ‘พอดีๆ’ เพราะทุกวัน
นี้สื่อแขนงต่างๆ ก็พยายามแข่งขันกันป้อนข้อมูล
กันจนผู้เสพย่อยไม่ทัน แต่น่าสังเกตว่า adB ช่วย
หยิบจับข้อมูลที ่จะบอกเล่า มาขัดเหลา (ให้
กระชับ) หรือจะเรียกว่านำมาสะเด็ดน้ำ (ให้มีแต่
เนื้อๆ) แล้วนำเสนอทีเดียวเข้าเป้า เหมาะอย่างยิ่ง
กับไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองที่มีเวลาอันน้อยนิด 
 แต่อยากให้ adB ช่วยเพิ่มพื้นที่ (ตรงข้าม
กับกระชับนะครับ ^ ^) ในการแจกสักหน่อย 

เพราะเชื ่อว่ามีคนเมืองแบบผมที่ทำงานอยู่นนท์ 
พำนักอยู่ปทุมฯ แต่อยากอ่านมากมาย ครั้นจะขับ
รถเข้าไปก็เกรงว่านิตยสารจะเข้าสู่เคอร์ฟิวไปก่อน 
(หมายถึงหมดตามเวลาน่ะครับ ^ ^) รบกวนทาง
ทีมงานช่วยพิจารณาด้วยนะครับ  
 ขอบคุณครับ 
-สันต์   
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THE 
DATABASE  
ข ้ อมู ล และกา รจ ั ด
อันดับท่ีน่าสนใจรอบตัว  
และสำรวจความเห็น
ของผู ้คนกับเร ื ่องใน
กระแส 
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GOODNEWS 
ต ิดตามข ่าวสารด ีๆ 
ร อ บ โ ล ก ป ร ะ จ ำ
สัปดาห์ได้ในห้องข่าว
แห่งนี้ 
 
 
 
 

10 
INTERVIEW 
ท ำ ค ว า ม รู ้ จ ั ก ก ั บ    
พ ันเอก สรรเสร ิญ 
แก ้วกำเน ิด โฆษก 
ศอฉ. ที่ออกทีวีให้เรา
ได้เห็นหน้าเขาบ่อยกว่า
พระเอกละครบางคน 
 
 

18 
A MUST 
สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร
มาฝากแบบ A Must 
พลาดแล ้วจะหาว ่า  
ไม่เตือน  
 
 
 
 

22 
CALENDAR 
ใคร ทำอะไร ที ่ไหน 
เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้
จะได้ไม่พลาดเรื่องราว
สนุกๆ  
 
 
 
 

23 
SHOPPING 
ร ี เฟรชว ันทำงานให ้
สดช ื ่น ด ้วยบรรดา
เ ค ร ื ่ อ ง เ ข ี ย น แ ล ะ
อุปกรณ์น่ารักๆ ที่จะ
ทำให้ทุกวันกลายเป็น
วันเปิดเทอมใหม่  
 
 

Awards  
  
 พักหลังๆ มีโอกาสได้นั่งดูการประกาศผลรางวัลของวงการบันเทิงบ้านเราอยู่บ่อยๆ ที่บ่อยเพราะบ้านเรามีกลุ่มองค์กร สถาบันในวงการบันเทิงมากมายที่มีรางวัล
เฉพาะของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ โทรทัศน์ นิตยสาร แต่ทำไมก็ไม่ทราบ ที่ผู้เขียนเกิดความรู้สึกแปลกๆ ว่า รางวัลในวงการบันเทิง หรือพูดง่ายๆ ว่า รางวัลให้นักแสดง
ท้ังหลายน้ัน ทำให้การรับรางวัลดเูป็นการแสดงไปด้วยซะอย่างน้ัน ไม่ว่าจะบทพดูหรือสคริปต์ของพิธีกรบนเวที จังหวะการแสดงบนเวที กระท่ังการแต่งตัวของนักแสดงท่ีเข้าร่วม
รับรางวัล ทั้งหมดนั้นเหมือนทุกคนมารวมตัวกันในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพื่อ ‘เข้าฉาก’ ถ้าผู้เขียนเข้าใจไม่ผิด รางวัลนั้นไม่ได้มอบให้กับการแสดง ‘เฉพาะหน้า’ บนเวที แต่
เป็นการมอบให้กับผลงานการแสดงที่ผ่านมาแล้ว ดังนั้น เวลาแห่งการมอบรางวัลจึงไม่จำเป็นต้องแสดงอะไรอีกแล้วยกเว้นความเป็นตัวของตัวเองและความเป็นธรรมชาติของ
ตัวเอง หากแต่ช่วงเวลาแห่งการมอบรางวัลกลับเป็นช่วงที่เต็มไปด้วยความประดักประเดิด ประดิดประดอย จนไม่เป็นธรรมชาติ แค่พิธีกรจะพดูจาแซวกันยังดเูหมือนอ่านหนังสือ
แซวกันได้ แล้วผลของการน่ังดพิูธีมอบรางวัลต่างๆ เหล่าน้ัน ทำให้หลายคนที่ผู้เขียนรู้จักบ่นกันพึม (โดยเฉพาะในทวิตเตอร์) ว่า ทุกวันนี้การมอบรางวัลหลายๆ รางวัลในบ้านเรา 
(โดยเฉพาะท่ีถ่ายทอดออกทีวี) เป็นการมอบรางวัลท่ีน่าเบ่ือ พดูให้ใกล้เคียงความรูสึ้กของหลายๆ คนกว่าน้ันก็คือ เป็นการน่ังดกูารมอบรางวัลท่ีพอเป็นพิธี แต่ไม่ได้น่ังดพิูธีมอบรางวัล
ท่ีจะสร้างความเข้มขลัง ต้ืนตันจนอยากจะลุกมาปรบมือให้อย่างจริงใจ ผลท่ีตามมาติดๆ ก็คือ หลายคนรวมท้ังผูเ้ขียนรูสึ้กอยูลึ่กๆ ว่า รางวัลน้ันแลดไูม่ศักด์ิสิทธ์ิไปเสียด้ือๆ ท้ังท่ี
มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น เพราะกว่าจะได้ผู้ชนะหรือผู้ที่มีฝีมือยอดเย่ียมในด้านต่างๆ มาเป็นหน่ึงในผูรั้บรางวัลน้ัน ต้องผ่านด่านการคัดเลือกมาแล้วพอสมควร ซ่ึงคณะกรรมการ
ก็ต้องอุทิศเวลาและวิจารณญาณมาร่วมตัดสิน น่ียังไม่รวมว่าผูท่ี้ชนะในรางวัลต่างๆ น้ันก็ต้องทุ่มเทพลังกายพลังฝีมือกันทุกเม็ดกว่าจะเสร็จส้ินออกมาเป็นผลงานท่ีคูค่วรแก่รางวัล 
 แน่ละว่า พิธีมอบรางวัลท่ีน่าเบ่ือหรือไม่น่าเช่ือถือ มันเป็นคนละเร่ืองกับผลงานอันยอดเย่ียมท่ีผูไ้ด้รับรางวัลทุ่มเททำ และพดูก็พดูเถอะว่า ถ้าเทียบกันแล้ว คนอีกหลายคนท่ี
เก่งกาจมากความสามารถแบบหาคนเทียบได้ยาก แต่ในชีวิตไม่เคยได้รับรางวัลอะไรเลยสักอย่าง ก็อาจจะเป็นที่น่าเคารพเชื่อถือกว่าคนที่ได้รางวัลเต็มบ้าน แต่เป็นรางวัลที่แลด ู 
ไม่ศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงอาจเกิดได้จากหลายปัจจัยนอกเหนือจากความน่าเบ่ือของพิธีการ เช่น ไม่เคยได้ยินรางวัลแบบน้ันมาก่อน รูม้าว่ากรรมการท่ีตัดสินก็ไม่น่าเช่ือถือ รูม้าว่าเป็นการ
มอบรางวัลเพียงเพ่ือเป็นการต่างตอบแทนอะไรสักอย่าง ดไูปแล้วปัจจัยท่ีทำให้รางวัลใดๆ ในโลกดไูม่น่าเช่ือถือมีมากมายหลายปัจจัยเหลือเกิน แต่ไม่ได้หมายความว่าโลกน้ีไม่ควรมี
การมอบรางวัล หรือโลกน้ีไม่ควรมีรางวัล ตราบใดท่ีมนุษย์ยังต้องการได้รับการยอมรับและให้กำลังใจ เพราะรางวัลท่ีได้มาจากผลการทำงานอย่างทุ่มเท เป็นเร่ืองท่ีทำให้ผูรั้บช่ืนใจได้
แบบทันตาเห็นอย่างปฏิเสธไม่ได้จริงๆ ตรงกันข้าม ผูเ้ขียนสนับสนุนว่าโลกน้ีควรยังต้องมีรางวัลอยู ่แต่ควรจะลดพิธีการมอบรางวัล (ท่ีมีมากมายสารพัด) แทนดีไหม พดูตรงๆ ว่า    
ผูเ้ขียนเคยได้ยินเพ่ือนบางคนที่ได้รางวัลอะไรสักอย่างมาแล้วบอกว่า ‘โอ๊ย ใครๆ เขาก็ได้รางวัลนี้กันทั้งนั้นแหละ ไม่เห็นจะตื่นเต้นเลย ไม่อยากไปรับ แต่ก็กลัวน่าเกลียด’ เอ่อ... 
ฟังแล้วคิดได้สองประเด็น คือ ใครๆ ก็ได้รางวัลกันอาจหมายถึงว่า เป็นรางวัลท่ีไม่ได้คัดเลือกตัวจริงอย่างเข้มงวด มากไปกว่าต้องแจกรางวัลน้ันพอเป็นพิธี หรืออีกประเด็นก็คือว่า 
ใครๆ ก็ได้รางวัลนี้เพราะทุกคนเก่งเหมือนกัน (เหมือนนักศึกษาในคณะหนึ่งๆ ที่ได้เกียรตินิยมกันเป็นร้อยๆ คน) เลยไม่รู้สึกว่าตัวเองเก่งที่สุดหรือเจ๋งไปกว่าคนอื่น ถ้าเป็นใน
ประเด็นสุดท้ายนี้แล้ว ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ตกลงการมอบรางวัลควรจะมีหรือไม่กันแน่  
 ที่น่าสังเกตอีกเรื่องคือ ความแปลกมันอยู่ที่ว่า ตอนที่แต่ละคนทุ่มเททำงานหรือแม้แต่เรียนหนังสือ เราก็อยากเป็นที่หนึ่ง บางคนตั้งเป้าไว้ด้วยซ้ำว่าอยากได้รางวัลเพื่อ
เป็นเกียรติยศในการทำงาน หรือการเรียน พอทำได้ถึงเกณฑ์ที่ควรจะได้ก็รู้สึกภูมิใจ รู้สึกบรรลุในเป้าหมายและชัยชนะ แต่มันคนละเรื่องกันเลยทีเดียวเมื่อถึงเวลาไปรับรางวัล 
(นี่หมายถึงบางรางวัลและบางเวทีเท่านั้น) ผู้เขียนเชื่อว่าคนที่ทุ่มเททำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ สมควรแล้วทุกประการที่จะได้รับรางวัล แต่ขณะเดียวกัน แม้จะไม่มี
รางวัลใดๆ มารับรองเลย คนประเภทนั้นก็สมควรได้รับการยกย่องอยู่ดีไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง หรือสุดท้ายแล้วเรื่องทั้งหมดนี้จะมาสรุปลงเอยด้วยเรื่องที่วนเวียนอยู่ในหัวของ      
ผู้เขียนมาสักพักแล้วว่า อย่าหวังความศักดิ์สิทธิ์และความน่าเชื่อถือจากรางวัลหรือพิธีมอบรางวัลใดๆ เพราะมันเป็นสิ่งที่คนอื่นกำหนดให้ล้วนๆ ความน่าเชื่อถือและความคู่ควร
กับรางวัลนั้น มันอยู่ที่เรารู้อยู่แก่ใจหรือเปล่าต่างหากว่า เราทุ่มเททำสิ่งเหล่านั้นอย่างเต็มที่จริงๆ หรือยัง และในทางตรงกันข้าม ถ้าเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราทำสุดความสามารถแล้ว 
แต่เสียอกเสียใจที่ไม่มีใครมอบรางวัลให้เลย… นั่นไม่ได้หมายความหรอกหรือว่า เรายึดติดกับพิธีมอบ มากกว่าความรู้อยู่แก่ใจ 
 
วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม 
บรรณาธิการบริหาร  
Twitter: @khaopan, www.facebook.com/adaybulletin  

24 
HOME MADE
พบบ้านสวยของ กฤช 
บุญสิทธิ ที ่นอกจาก
จะเป ็นท ี ่ ใช ้พ ักผ ่อน
แล้ว ยังเป็นออฟฟิศ
สุดเก๋อีกต่างหาก  
 
 
 
 

28 
HEALTH 
AND 
HEART 
รวมสาระความรู ้ที ่จะ
ทำให้คุณแข็งแรงทั ้ง
กายและใจ  
 
 
 
 

30 
THE WORDS 
ท ุกถ ้อยคำม ีความ-
หมายและคุณค่าเสมอ
ค้นหาได้ในหน้านี้  
 
 
 
 
 
 

32 
ALL ABOUT 
BIZ  
คิดบวกไว้มีชัยไปกว่า
คร ึ ่ ง โดยเฉพาะก ับ
ช ีว ิตการทำงานของ 
ลาว ัณย ์ เดมอน 
ช ุมสาย ณ อย ุธยา 
แห่ง Virgin Radio 
 
 

34 
THE GUEST 
พบกับการกลับมาของ
หนุ ่มหล่อมากความ
สามารถ ‘ เจ ’ - 
มณฑล จิรา กับก้าว
ย่างที่เติบโตขึ้นของเขา 

 ขออภัยในความผิดพลาด
ของคอลัมน์ Good News ใน    
a day BULLETIN ฉบับที่ 97 ที่
ลงชื่อภาพยนตร์ของ อภิชาติพงศ์ 
วีระเศรษฐกุล ว่า ‘ลุงบุญมีกลับ
ชาติมาเก ิด’ ซ ึ ่งท ี ่ถูกต ้องค ือ   
‘ลุงบุญมีระลึกชาติ’  
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ประเทศที่มีประชากรหน้าตาดีมากที่สุดในโลก ประจำปี 2010 

ที่มา : www.people.com 

คุณอยากให้รัฐบาลมีมาตรการ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ ได้รับความ   
เสียหายในด้านใดเพิ่มเติมบ้าง 

THE POLL ที่มา : สวนดุสิตโพลล์

วิธีการที่จะช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจของคนไทยทั้งประเทศจากเหตุการณ์ความรุนแรง
ทางการเมืองที่ผ่านมา 

ผ ล ง า น ศิ ล ป ะ โ ด ย        
พาโบล ปิกัสโซ และ
ศิ ล ปิ น ผู้ ยิ่ ง ใ ห ญ่ อี ก
หลายคนรวม 5 ภาพ 
ถูกขโมยหายไปจาก
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ โ ม เ ดิ ร์ น 
อ า ร์ ต ใ น ก รุ ง ป า รี ส 
โดยมูลค่าของผลงาน
ทั้งหมดสูงถึงประมาณ 
100 ล้านยูโร หรือ
ประมาณ 400 ลา้นบาท 
ทีม่า : http://news.bbc.co.uk 

 “รัฐบาลควรช่วยเหลือ
ทางด้านจิตใจ ด้านการ
งานอาชีพที่บางคนต้อง
ตกงาน และด้านเงินทุน
ชดเชยของผู้ได้รับความ
เสียหาย” 
ภัทรชน ชัยสวัสดิ์  
25 ปี, การตลาด 
  
 “ปรับสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและจิตใจ
ของคนภายในประเทศ” 
กฤดิพันธุ์ กฤษณะราช 
24 ปี, Client Service 
  
 “ในทุกๆ ด้าน เพราะ
ผู้ที ่ได้รับความเสียหาย
ไม่มีส ่วนเกี ่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย” 
กัมปนาท ลัคควงศ์  
25 ปี, ผู้จัดการ 
  
 “อยากให้ช่วยด้าน
การจัดหาสถานที่ให้กับ
ผู ้ประกอบการ และ
สวัสดิการต่างๆ” 
ธนวรรธน์ ชโนวรรณ  
36 ปี, บัญชี 
  
 “ส่งเสริมให้มีพื ้นที่
ขายของเพ ิ ่ ม เต ิมท ุก
สัปดาห์หรือทุกเดือน” 
ปุญญพัฒน์ โศภาอัม-
พรฉัตร  
26 ปี, Personal Assistant  
  
 “อยากให้รัฐบาลรีบ
ฟื ้นฟูเศรษฐกิจให้ดีขึ ้น
โดยเร็ว”  
อรรถพล จุ้ยสาย  
28 ปี, กราฟิกดีไซเนอร์  

ตามข้อมูลในแบบรายงานมูลค่าทรัพย์สินของ
ประธานาธิบดี บารัก โอบามา ของสหรัฐฯ      
ในปี 2009 ปรากฏว่าเขาร่ำรวยเพิ ่มขึ ้นกว่า     
3 เท่าตัว จาก 2.3 ล้านดอลลาร์ฯ เป็น 7.7 ล้าน
ดอลลาร์ฯ  
ที่มา : www.agency.com 

จากเหตุการณ์เผาอาคารมาลีนนท์ เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 
ที่ผ่านมา ส่งผลให้ไทยทีวีสีช่อง 3 งดออกอากาศนาน   
95 ชั่วโมง และสูญรายได้ไป 120 ล้าน 
ทีม่า : www.manager.co.th 

จากปัญหาความ
รุนแรงทางการเมือง
ของไทย ส่งผลให้นัก
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ย ก เ ลิ ก
เ ที่ ย ว บิ น มุ่ ง ห น้ า
มายังกรุงเทพฯ ถึง 
41% 
ทีม่า : www.skyscanner.net 

คนอ ังกฤษและร ัสเซ ีย
เกือบ 1 ใน 3 หรือราว 
75% บอกว่ารูสึ้กสบายใจ
ท ี ่ส ุด เม ื ่ อได ้กอดหร ือ    
ถูกกอด 
ทีม่า : www.agency.com 

 
อติาลี

 
องักฤษ

 
สหรฐัอเมรกิา

 
ยเูครน

 
ฝรัง่เศส

 
แคนาดา

 
เยอรมนี

 
สวเีดน

 
เซอรเ์บยี

 
รสัเซยี 

คนไทยทุกคนต้องร่วมมือ
ร่วมใจกันฝ่าฟันเหตุการณ์
รา้ยนีใ้หผ้า่นไป / เปน็กำลงัใจ
ให้กันและกัน - 51.61% 

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 
กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแรงงาน ต้อง
เร่งหามาตรการหรือ
แนวทางที่จะช่วยเหลือ
และฟื้นฟูสภาพจิตใจ
ของคนไทย - 16.56% 

รัฐบาลต้องให้ความ
ดูแล ช่วยเหลือผู้บาด-
เจบ็ ครอบครัว ญาติ
ของผู้เสียชีวิต และผู้ที่
ตกงานอย่างเร่งด่วน 
- 22.02%  

ส่ ง เ จ้ า ห น้ า ที่
ห รื อ อ า ส า -
สมัครลงไปใน
พื้ น ที่ เ พื่ อ
เ ยี ย ว ย า แ ล ะ
ฟื้ น ฟู ส ภ า พ
จติใจ - 9.81% 

120,000,000 

75% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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• ศิลปินชาวอินเดียได้รวมตัวกันเปิดการแสดงโชว์บนเวทีเรื่องรามายณะ ในเมืองบังคาลอร์ โดยกลุ่มศิลปินเหล่านี้คือผู้ที่
สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์เนื่องจากป่วยเป็นโรคต่างๆ เช่น โปลิโอ และโรคกล้ามเนื้อทำงานผิดปกติ รวมทั้งผู้ป่วยเป็น   
ออทิสติก ซ่ึงกลุ่มผูท้ำงานเพ่ือสังคมอย่างกลุ่ม NGO Abilities Unlimited ได้ทำงานร่วมกันกับกลุ่มศิลปินนักแสดงละครเวที
และนักเต้นผูพิ้การทางกายซ่ึงรวมตัวกันทำงานเป็นอาชีพอย่างจริงจังเป็นกลุ่มแรกเพ่ือให้ความรูด้้านศิลปะ และให้กำลังใจ
กับผู้พิการ - AFP  

• Wu Jingzhou คุณพ่อสูงวัยอุ้มลูกแฝดหญิงที่เกิดจากภรรยาวัย 60 ที่ตอนนี้ทำสถิติเป็นผู้หญิงที่อายุมากที่สุดในเอเชียที่ให้กำเนิด
ลูกได้ โดยลูกแฝดของพวกเขาเกิดจากการใช้เทคโนโลยีเด็กหลอดแก้วมาช่วยในการตั้งครรภ์ เหตุผลที่พวกเขาต้องการมีลูกก็เพราะ
ได้สูญเสียลูกสาวคนเดียววัย 28 ปี ไปจากอุบัติเหตุแก๊สพิษรั่วเมื่อ 2 ปีที่แล้ว และได้ใช้ชีวิตด้วยความซึมเศร้ามาโดยตลอด ทั้งคู่ได้
ให้สัมภาษณ์ด้วยว่าการมีลูกแฝดในครั้งนี้ทำให้พวกเขามีกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป - AFP 

HUMAN RIGHTS PEOPLE 

 OphanCare หน่วยงานเอ็นจีโอของมาเลเซีย ได้ผุดไอเดีย
สร้างห้องรับเด็กอ่อนถูกทิ้งในเมืองเปตาลิง ชวา ในรัฐสลังงอร์ 
ประเทศมาเลเซีย เพื่อแก้ปัญหาเด็กถูกทิ้งที่กำลังเพิ่มมากขึ้น
จากวัยรุ่นที่ยังไม่พร้อมจะมีบุตร โดยไอเดียดังกล่าวได้แนว
ความคิดมาจากหลายๆ ประเทศ เช่น เยอรมนี ปากีสถาน 
และญ่ีปุ่น  ซ่ึงหน่วยงานดังกล่าวจะทำประตเูล็กๆ ข้ึนมาให้กับ
คุณแม่ที่ยังไม่พร้อมมีลูก เพื่อนำเด็กมาฝากเอาไว้ที่ห้องอบ
สำหรับเด็กแรกเกิด หลังจากน้ันจะมีพนักงานเดินมารับตัวทารก
โดยท่ีพวกเขาไม่เห็นหน้าแม่ของเด็กคนน้ัน ซ่ึงรัฐมนตรีกระทรวง

พัฒนาผู้หญิง ครอบครัว และชุมชน มาเลเซีย กล่าวว่า ไอเดียดังกล่าวของหน่วยงาน Ophancare จะ
ให้ทางเลือกแก่แม่ผูย้ากไร้ได้มีทางเลือกท่ีจะให้ผูอ่ื้นมารับเล้ียงดลูกูของตัวเอง แทนการนำเด็กไปท้ิงตาม
สถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยต่างๆ พร้อมท้ังอธิบายว่า สาธารณชนไม่ควรจะเข้าใจผิดว่าไอเดียน้ีเป็นการส่งเสริมให้
วัยรุ่นหญิงมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  

TRAVEL 

 ผลสำรวจของหน่วยงานเมอร์เซอร์ ที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้
รัฐบาลและบริษัทต่างๆ สามารถจ่ายเงินชดเชยแก่พนักงานของ
ตัวเองได้อย่างยุติธรรม เม่ือส่งพนักงานเหล่าน้ีไปทำงานต่างประเทศ 
โดยวัดเอาจากคะแนนเมื่อเทียบกับนครนิวยอร์ก ซึ่งถูกจัดให้
เป็นเมืองมาตรฐานท่ีได้คะแนนพ้ืนฐานท่ี 100 และติดอันดับ 49 
โดยพบว่าเมืองในยุโรปท่ีมีคุณภาพชีวิตดีท่ีสุดในโลก 10 อันดับ
แรก คือกรุงเวียนนา นำมาเป็นอันดับ 1 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน    
โดยได้คะแนน 108.6 ขณะที่กรุงลอนดอน ซึ่งได้อันดับ 39 นั้น
มีคะแนน 101.6 เท่ากับปีที่แล้ว  

TRANSPORTATION 

เอน็จโีอมาเลยผ์ดุไอเดยีแกป้ญัหา สรา้งหอ้งรบัเดก็ออ่นถกูแมท่ิง้  

‘เวียนนา’ ติดอันดับเมืองคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก 

ค้นพบโบราณวัตถุ ‘สวัสติกะ’ เก่าแก่ที่สุดของยุโรป  
 นักโบราณคดีได้ค้นพบโบราณวัตถุสลักเครื่องหมายสวัสติกะที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรป ที่เมืองอัลติเมียร์ ประเทศ
บัลแกเรีย ซึ่งพวกเขาได้สันนิษฐานเอาไว้ว่าที่ตรงนี้เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาโบราณ โดยเครื่องหมาย   
ดังกล่าวถกูค้นพบบนโบราณวัตถุท่ีคาดว่าจะเป็นภาชนะเคร่ืองด่ืมอายุ 2,500 ปี จากรายงานระบุว่า แต่เดิมเคร่ืองหมาย   
สวัสติกะมีต้นกำเนิดในอินเดียและเอเชียกลาง โดยเช่ือกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีทางจิตวิญญาณ แต่เคร่ืองหมาย
ดังกล่าวได้กลายมาเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ของกองทัพนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในเวลาต่อมา ทำให้ 
ความหมายของสัญลักษณ์นั้นแปรเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง  

 นาง กัมลา เปอร์ซาด-  
บิซเซซาร์ ผูน้ำพรรคร่วม 5 พรรค 
วัย 58 ปี สร้างประวัติศาสตร์
หน้าใหม่ให้กับประเทศตรินิแดด
และโตเบโก โดยได้รับการเลือกต้ัง
ให้เป็นประธานาธิบดีหญิงคน
แรก ซึ่งเธอสามารถกวาดที่นั่ง
ในสภาได้ถึง 29 ที่นั่ง จาก
ท้ังหมด 41 ท่ีน่ัง และทำให้พรรค 
People’s National Movement 
กลายเป็นฝ่ายค้านครั ้งแรก
หลังเป็นรัฐบาลมานานเกือบ 
40 ปี และหลังจากเข้าพิธี
สาบานตนเข ้าร ับตำแหน ่ง
ประธานาธิบดีเสร็จสิ ้นแล้ว 
เธอก็ได้ให้คำมั ่นสัญญากับ
ประชาชนว่า เธอจะแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม ความรุนแรง
ระหว่างชาวอินเดียและแอฟริกัน
ภายในประเทศให้ได้เร็วที่สุด 
 

 อัฟกานิสถาน
ผุดโครงการสร้าง
ทางรถไฟที่เรียกว่า 
‘เส้นทางสายไหม’ 
สำหร ับการเป ็น
ศูนย์กลางทางการ

ค้า และถือได้ว่าเป็นโครงการปฏิวัติประเทศ
เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศท่ียากจน
ข้นแค้นและไม่มีทางออกสู่ทะเล โดยโครงการ
สร้างทางรถไฟสายยาวนี้ อัฟกานิสถานได้รับ
เงินช่วยเหลือจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่ง
เอเชีย (ADB) มูลค่า 165 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
(ประมาณ 5,390 ล้านบาท) มีกำหนดแล้ว
เสร็จในเดือนกันยายนนี้ ทั้งนี้ ทางรถไฟสาย 
ดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับพรมแดนของประเทศ
อุซเบกิสถานและอีกหลายประเทศที่เคยเป็น 
กลุ่มอดีตสหภาพโซเวียตมาก่อน รวมทั้งบาง
ประเทศในทวีปเอเชีย ซึ่งเส้นทางการคมนาคม
สายใหม่นี้น่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่
การค ้าและการเช ื ่ อมโยงเศรษฐก ิจของ
อัฟกานิสถานกับนานาชาติได้มากขึ้น 

CULTURE 

ประธานาธบิดหีญงิ 
คนแรกของประเทศ
ตรินิแดดและโตเบโก 

อัฟกานิสถาน 
เริ่มสร้างทางรถไฟ 
สายแรกของประเทศ  

 





 

• ที่ปารีส มีการจัดกิจกรรมน่ารักๆ ขึ้นที่ Champs-de-Mars นั่นคือการจัดการจับคู่สุนัขกับคนเลี้ยง หรือ Dogdating เป็นครั้งแรก 
โดยได้แนวคิดมาจากการเดตด่วน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้เจ้าของพาสุนัขมาเลือกคนเลี้ยง หรือ Dogsitters ในกรณีที่เจ้าของต้อง
เดินทางไปพักผ่อนในวันหยุดเป็นเวลาหลายวัน กิจกรรมนี้จัดโดยบริษัท Gardicanin - AFP 
 
 

• ภาพถ่ายจากอากาศภาพนี้ เผยให้เห็นถึงพื้นที่กว้างใหญ่บริเวณแม่น้ำ Lippe ใกล้เมือง Datteln ทางภาคตะวันตกของ
ประเทศเยอรมนี ที่ทำการปลูกต้นไม้เพื่อให้เป็นภาพใบหน้าของหญิงสาว ซึ่งภาพนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อต้นไม้เติบโตขึ้นเต็มพื้นที่
ดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศิลปะ Lippe+ ที่จัดทำขึ้นมาเป็นเวลาหลายปีที่ผ่านมา โดยโครงการนี้ต้องพึ่งระบบ GPS 
เพื่อทำการตรวจสอบและดูแลพื้นที่เป็นอย่างมาก แต่ก็ได้ภาพสวยงามและเป็นประโยชน์อย่างที่เห็น - AFP 

ANIMAL GREEN PLEASE 

4 มิถุนายน 2535 - คณะผู้แทนองค์การ
ทำนุบำรุงอนุรักษ์เรือประวัติศาสตร์โลก 
เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลมรดก
ทางทะเลขององค์การเรือโลกให้แก่เรือ
พระที่นั่งสุพรรณหงส์ 
5 มิถุนายน 2524 - ศูนย์ควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐอเมริกา ได้
รายงานการค้นพบโรคเอดส์อย่างเป็นทางการ
ครั้งแรกในโลก 
6 มิถุนายน 2187 - ทหารแมนจูนำโดย
ตอกง ผูส้ำเร็จราชการแทนองค์จักรพรรดิ 
ซุ่นจื้อ บุกเข้ายึดครองกรุงปักกิ่ง เป็นอัน
สิ้นสุดราชวงศ์หมิงของประเทศจีน 
7 มิถุนายน 2534 - ภูเขาไฟปินาตุโบบน
เกาะลูซอนของฟิลิปปินส์ปะทุอย่างรุนแรง 
จนพ่นเถ้าถ่านขึ้นไปในอากาศสูงถึง 7 
กิโลเมตร 
8 มิถุนายน 2514 - พระบาทสมเด็จ-
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี เสด็จ
พระราชดำเน ินทรงวางศ ิลาฤกษ์การ
ก่อสร้างถนนรัชดาภิเษก ณ บริเวณเชิง
สะพานกรุงเทพตัดกับถนนเจริญกรุง ซึ่ง
รัฐบาลได้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน
ชื่อถนนวงรอบว่าถนน ‘รัชดาภิเษก’ 
9 มิถุนายน 2500 - ทีมนักปีนเขาชาว
ออสเตรีย นำโดย Hermann Buhl สามารถ
ไต่ขึ้นยอดบอร์ด หรือที่รู้จักกันดีในชื่อยอด 
K3 ท่ีสงูถึง 8,047 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล 
โดยยอดเขานี้อยู่บนเทือกเขาคาราโครัม 
ซ่ึงอยูบ่ริเวณรอยต่อระหว่างจีนกับปากีสถาน 
และมีความสูงเป็นอันดับที่ 12 ของโลก 
10 มิถุนายน 1733 - จักรพรรดิ 
เฟรเดอริกที่ 1 แห่งนครโรมันศักดิ์สิทธิ์
เสด็จสวรรคตจากการจมน้ำในแม่น้ำแห่ง
หนึ่ง ณ ดินแดนอนาโตเลีย ขณะนำทัพ
มุ ่งหน้าไปยังเยรูซาเล็มในช่วงสงคราม  
ครูเสดครั้งที่ 3 

Did You 
Know? 

SPORT 

โทร.คุยกับแม่ลดความเครียดได้ง่ายที่สุด 
 นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัย Wisconsin-Madison เผยผลการวิจัยท่ีพบว่า การได้ยินเสียงแม่ช่วยบรรเทาความเครียดได้
เท่ากับการกอดแม่ ซ่ึงการได้ยินเสียงแม่จะทำให้หล่ังสารออกซิโตซินเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ทำให้หายเครียด ซ่ึงออกซิ-
โตซินเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับความไว้ใจ และความเชื่อมั่น และหลายคนเรียกว่าฮอร์โมนสวมกอด เพราะจะหลั่งออก
มาระหว่างการคลอด และการให้นม ช่วยให้แม่ลูกผูกพันกันยิ่งขึ้น 

 ถ้าจะวัดความสุข
มวลรวมของคนใน
ประเทศ ปัจจัยหนึ่งที่
ส ำค ัญก ็ ค ื อความ
พอใจก ับท ้องถ ิ ่นท ี ่  
ตัวเองอาศัยอยู ่ ในเม่ือ

มันสำคัญขนาดนี้ บริษัทวิจัยด้านการตลาดอย่าง  
อิปซอส เลยสอบถามความเห็นประชาชนประมาณ 
23,000 คน และจัดการสำรวจ และจัดอันดับมันซะเลย 
มาดูกันว่าผลสำรวจออกมาเป็นอย่างไร 
• จากการสำรวจประชาชนใน 23 ประเทศ ประเทศ
ที่ประชาชนพอใจกับท้องถิ่นของตัวเองมากที่สุด คือ 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยพบว่า 85% บอกว่าพวก
เขามีความสุขกับงาน ถนนที่สะอาด อัตราอาชญา-
กรรมที่ต่ำ และระบบการขนส่งมวลชนที่ดีเยี่ยม 
• ส่วนอันดับสองรองลงมา ด้วยจำนวนประชาชน 83% 

คือประเทศแคนาดา ตามด้วยอันดับ 3 ออสเตรเลีย 
82% และอินเดีย เยอรมนี และสหรัฐฯ ที่ติดอยู่ใน
ลำดับ 4, 5, 6 ตามลำดับ  
• ส่วนประชาชนที่ไม่มีความสุขที่สุดกับท้องถิ่นของ
ตัวเอง โดยมีแค่ 34% คือชาวเกาหลีใต้ ซึ่งบอกว่า  
3 อย่างแรกที่พวกเขาอยากให้ท้องถิ่นปรับปรุง ได้แก่ 
ระบบขนส่งมวลชน ที่อยู่อาศัยที่สามารถเข้าถึงได้ 
และระดับมลภาวะ 
• ส่วนประเทศที่คนไทยอยากไปเยือนอย่างญี่ปุ่น 
กลับพบว่าชาวญี่ปุ่นเองพอใจกับท้องถิ่นของตัวเอง
เพียง 46% เท่านั้น ส่วนยักษ์ใหญ่อย่างจีนที่กำลัง
เจริญเติบโตขึ้นในทุกวัน พบว่า 48% เท่านั้นที่พอใจ
กับท้องถิ่นของตัวเอง โดยทั้งสองประเทศบอกว่า
ปัญหามลภาวะเป็นปัญหาแรกที ่ต ้องได้ร ับการ
ปรับปรุง 

 ก ล า ย เ ป ็ น
ขวัญใจนักท่อง-
เที่ยวไปแล้ว เมื่อ 
‘คราวด์’ หมีกรีซลีย์ 
สีดำในสวนสัตว์
อาสะ เมืองฮิโรชิมา 
ประเทศญ่ีปุ่น  โชว์ 

ลีลาควงท่อนไม้คล้ายตัวการ์ตูนแอนิเมชัน  
ชื่อดังจากเรื่อง กังฟูแพนด้า นอกจากจะโชว์
การควงหมุนท่อนไม้ให้นักท่องเที่ยวได้อมยิ้ม
กันแล้ว ยังมีท่าเด็ดที่เรียกเสียงฮือฮาอย่างการ
โยนท่อนไม้ข้ึนไปบนฟ้าแล้วรับมาควงต่อ ซ่ึงภาพ
ทั้งหมดได้ถูกนักท่องเที ่ยวบันทึกและนำไป 
เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ยูทูปจนติดอันดับคลิป
ยอดนิยมกันไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับใครท่ีต้องการ
ชมลีลากังฟขูองเจ้าหมีตัวน้ี เข้าไปดไูด้ท่ี http://
bit.ly/crCMAk รับรองว่าเท่ไม่แพ้ บรซู ลี เลยทีเดียว 

 เพราะการสัญจรด้วยจักรยานในกรุงปักกิ่งทุกวันนี้ดูบางตาลง
กว่าในอดีตมาก กลุ่มรณรงค์ลุกขึ้นมาส่งเสริมการขี่จักรยานจึงก่อตั้ง
ขบวนการสีเขียว (Green Movement) เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา 
โดยตั้งเป้าให้ชาวเมืองหันมาขี่จักรยานให้ได้ 1 ใน 4 ของประชากร 
17 ล้านคน ภายในปี 2558 โดยทำโครงการเช่าจักรยานขึ้นมาเป็น
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมในคร้ังน้ี ให้ผูท่ี้สนใจเข้ามาย่ืนใบสมัครขอรับบัตร

สำหรับเช่าจักรยานที่อยู่ตามศูนย์เช่าในย่านต่างๆ ใกล้สถานีรถไฟใต้ดินและย่านที่อยู่อาศัยหลัก 
จากนั้นพวกเขาก็จะได้จักรยานไปขี่กันในอัตรา 20 ชั่วโมงแรก สามารถใช้จักรยานได้ฟรี เมื่อขอรับ
บัตรใหม่ก็ต้องเสียค่าบัตรใบละ 200 หยวน หรือราวๆ 1,000 บาท โดย นาย กัว หยุน รองหัวหน้า
ศูนย์บริการแห่งพลเมืองในเขตเฉาหยาง ระบุว่า โครงการเช่าจักรยานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหา
การเดินทางในระยะทางใกล้ๆ สำหรับประชาชน เพราะทุกวันนี้ตามสี่แยกต่างๆ เต็มไปด้วยรถยนต์ 
ที่ติดกันเป็นแพมหึมากับเสียงบีบแตรแผดสนั่น และอากาศที่เต็มไปด้วยมลพิษ  

ปักกิ่งฟื้นวัฒนธรรมขี่จักรยาน ตามหาอากาศบริสุทธิ์  

ประเทศไหนพอใจกับท้องถิ่นของตัวเองมากที่สุด? 
 

	 “คนชอบหลงลืม
แล ะทำซ้ ำ รอยอดี ต				
ไม่ถึง	20	ปี	มีพฤษภา
ทมิฬ	 ไม่กี่ ปีมี เหตุ -
การณ	์ 10	 เมษาฯ					
ถ้ า เ ร า มี ท ร รศน ะ ที่
กว้างไกลเชิงประวัติ-
ศาสตร์	 ก็เริ่มอนาคต	
ที่สดใสได้”	

เฟเดอเรอร์เตรียมพร้อมรอเข้ารอบชิงเฟรนช์ โอเพน 2010   
 โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ มือวางอันดับหนึ่ง 1 ของโลกชาวสวิตเซอร์แลนด์ อาศัยทักษะที่เหนือกว่าเอาชนะ สตานิสลาส  
วาวรินกา เพื่อนร่วมชาติ จากการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวในศึกเทนนิสแกรนด์สแลมครั้งที่ 2 เฟรนช์ โอเพน 2010         
ณ สนามคอร์ตดิน โรลังด์ การ์รอส กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ด้วยคะแนน 3-0 เซต 6-3, 7-6 (7/5), 6-2 ก่อนผ่านเข้าสู่รอบ 
8 คนสุดท้าย เพื่อพบกับคู่ปรับเก่าอย่าง โรบิน โซเดอร์ลิง มือวางอันดับ 5 จากสวีเดน ซึ่งเฟเดอเรอร์ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้
ว่า “ผมมีความสุขกับแนวทางการเล่นในวันนี้ ผมเสิร์ฟได้ดี เคลื่อนที่ได้ดี ทุกๆ อย่างออกมาดีไปหมด” 

พระไพศาล  
วิสาโล 
หนังสือพิมพ์  
มติชน 
ฉบับวันที่ 30 
พฤษภาคม 2553 

หมญีีปุ่น่โชวก์งัฟเูรยีกผูช้ม 
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เรื่อง : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร 

 ตลอดระยะเวลาทีเ่กดิเหตกุารณ์ไมส่งบกลางกรงุเทพมหานคร คนไทย
ทั้งประเทศรับฟังข่าวสารและการชี้แจงจาก ศอฉ. หรือศูนย์อำนวยการ
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน บ่อยครั้งเหมือนฟังข่าวประจำวัน แต่เป็นข่าวที่
ใครๆ ก็เงี่ยหูฟังเพราะล้วนแต่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชน
ทั่วไป และทำให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่ต้อง
ลุ้นกันวันต่อวันว่าเกิดอะไรขึ้นและจะจบอย่างไร  
 ภาพนายทหารท่ีรับตำแหน่งโฆษก ศอฉ. อย่าง พันเอก สรรเสริญ 
แก้วกำเนิด หรือ เสธ.ไก่อู ที่ออกมาประกาศข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ    
จงึพลอยเปน็ใบหนา้ทีป่ระชาชนคุน้เคยไปดว้ย เสมอืนวา่เขาเปน็ผูป้ระกาศขา่ว
ประจำวันไปแล้วคนหนึ่ง นี่หมายถึงว่ามองผ่านชุดทหารและดาวบนบ่า 
ไปแล้วน่ะนะ  
 ลำพังแค่เป็นโฆษกของ ศอฉ. จนสร้างความคุ้นหน้าคุ้นตาไปทั่วบ้าน
ทั่วเมือง คงไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราดั้นด้นมาคุยกับนายทหารคนนี้ถึงกอง
บญัชาการกองทพับกทีถ่นนราชดำเนนินอก แตเ่หตผุลหลกัๆ มาจากความ
โด่งดังและเป็นที่สนใจของใครหลายๆ คนแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนกับ
ผู้ทำหน้าที่โฆษกของทางราชการหน่วยงานใดๆ   

 ใครจะไปเชื่อว่า หนุ่มใหญ่วัย 47 ปี คนนี้ จะกลายเป็นชายหนุ่มที่
สาวๆ ในบอรด์เฉลมิไทยในเวบ็ดงัอยา่งพนัทปิลงคะแนนใหเ้ปน็ขวญัใจสาวๆ 
ด้วยคะแนนที่มากกว่าพระเอกหนุ่มหล่อทะลุแป้งอย่าง เคน ธีรเดช  สาวๆ 
บางคนบอกว่า เขาเป็นนายทหารหนุ่มที่น่าหมายปองไปนั่น ทั้งๆ ที่ใน   
ชีวิตจริง เสธ.ไก่อู แต่งงานมีคู่ชีวิตไปนานหลายปีแล้ว  
 ไม่มีใคร - แม้แต่เจ้าตัวเองก็ตาม ที่จะหาต้นสายปลายเหตุเจอว่า 
ดว้ยเหตผุลกลใดชือ่ของ เสธ.ไกอ่ ูจงึดงัระเบดิไปทัว่บา้นทัว่เมอืงราว M79 
ได้ขนาดนี้ แต่ถ้าให้เดาและไม่น่าจะผิดจากความจริงไปมากนัก เราเชื่อว่า
นา่จะเปน็เพราะบคุลกิความเปน็นายทหารทีน่ิง่ สขุมุ ทำงานเอาจรงิเอาจงั
ในทกุสถานการณ ์ สมกบัคำพดูทีส่งัคมไซเบอรส์เปซนำไปแซวกนัเลน่ๆ วา่ 
‘เสธ.ไก่อู มาหาทุกเย็น’ แทนภาพยนตร์เรื่อง ‘รถไฟฟ้ามาหานะเธอ’ 
เพราะอย่างที่บอกว่า ใครๆ ก็เจอหน้าเขาทุกวัน ทุกเย็น ไปจนถึงทุกคืน 
ทางหน้าจอทีวี และด้วยความที่ เสธ.ไก่อู มาบ่อยนี่เอง ร่องรอยการ
ทำงานหนกัจงึปรากฏออกมาเปน็รอยคลำ้ใตด้วงตา ซึง่สรา้งความเหน็อก
เห็นใจและกลายเป็นน่าเอ็นดูไปสำหรับสาวๆ ทั่วประเทศในที่สุด 
 ‘มีคนส่งครีมทาใต้ตามาให้ผมจริงๆ นะ ได้มาทั้งหมด 3 ชุด’ เสธ.ไก่อู 
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บอกยิ้มๆ ในห้องทำงานที่ติดป้ายหน้าห้องไว้ว่า ผู้อำนวยการ
กองปฏิบัติการจิตวิทยา ซึ่งเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานประจำ
ของเขา ครมีทาใตต้าคอืหนึง่ในวธิกีารแสดงความหว่งใยและความ
หวังดีจากพี่น้องประชาชนที่ติดตามขา่วสาร ซึง่นัน่เปน็สิง่ทีใ่ครๆ 
ไมอ่าจปฏเิสธได ้ แตข่ณะเดยีวกนักย็งัมีอีกหลายสิ่งที่แม้จะเป็นสิ่ง
ทีอ่ยากจะปฏเิสธ แตด่ว้ยหนา้ทีข่องความเปน็ชายชาตทิหารทีถ่กู
ฝึกมาให้อดทนอดกลั้นแล้ว ทำให้เขาปฏิเสธไม่ได้ หนึ่งในนั้นคือ 
การต้องรับสายโทรศัพท์จากผู้คนมากหน้าหลายตาวันละเกิน
ร้อยสาย ในร้อยกว่าสายที่ว่ามีทั้งชมและมีทั้งด่าว่าเสียๆ หายๆ  
 ใครกต็าม ตอ่ใหรู้ท้ัง้รูว้า่มคีนโทร.มาชม แตก่ารตอ้งฟงัคนชม
วันละเป็นร้อยครั้ง เราว่าคนนั้นไม่น่าจะมีเวลาไปทำอย่างอื่นได้   
ดงันัน้ ไมต่อ้งพดูถงึการมคีนดา่วา่ แตส่ำหรบันายทหารหนุม่คนน้ี
เขาบอกกับเราด้วยเสียงหนักแน่นว่า ‘ผมไม่รับไม่ได้ เพราะไม่รู้
ใครเป็นใคร และใครๆ ก็ต้องการทราบข้อมูลข่าวสารจากผม   
ผมต้องทำหน้าที่’ 
 Man of his words หมายความว่า คนที่ทำตามคำพูด  

พูดคำไหนคำนั้น พูดจาแล้วสร้างความน่าเชื่อถือได้ ซึ่งนาทีนี้ 
เสธ.ไก่อู ทำหน้าที่ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง แต่ Man of his 
words อีกความหมายหนึ่งที่เราว่าเหมาะกับเขาไม่แพ้กันคือ   
เขาเปน็ผูช้ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัถอ้ยคำและการพดูทีใ่ครๆ กอ็ยากฟงั 
 วนันีค้วามวุน่วายในบา้นเมอืงเริม่คลีค่ลาย วนันีร้อยยิม้ปรากฏ
บนใบหนา้ของ พนัเอก สรรเสรญิ แกว้กำเนดิ มากกวา่รอยดำใตต้า 
วนันีท้ัง้เราและเขามานัง่คยุกนัเงยีบๆ ในหอ้งทำงานสว่นตวัของเขา 
 โดยบงัเอญิ - เราเหลอืบไปเหน็กรอบรปูพระพทุธรปูบนหิง้พระ
ในห้องนั้น ใต้กรอบรูปเขียนว่า นตฺถิ สนฺติ ปริ สุขํ สุขอื่นยิ่งกว่า
ความสงบไม่มี 
 ไมใ่ชเ่พือ่ความสงบเฉพาะในจติใจของผูเ้ปน็เจา้ของหอ้ง แตเ่รา 
เชือ่วา่ ในฐานะทหารผูท้ำหนา้ทีป่กปอ้งแผน่ดนิเกดิ และเปน็คนหนึง่
ทีม่องเหน็ความวุน่วายในบา้นเมอืงในชว่งเวลาทีผ่า่นมา เขานา่จะ
เปน็อกีคนทีซ่าบซึง้และตอ้งการคำนีเ้พือ่บา้นเมอืงไมน่อ้ยไปกวา่ใคร  



เสาวลักษณ์ ลีละบุตร 
หลายคนอยากทราบวา่ ตำแหนง่หนา้ทีห่ลกัของทา่นทกุวนันีน้อกจาก
การทำหน้าที่โฆษก ศอฉ. แล้วคืออะไร  
 ผมเป็นผู้อำนวยการกองปฏิบัติการจิตวิทยา กรมกิจการ
พลเรือน ทหารบก ซึ่งก็คือกรมหนึ่งในฝ่ายเสนาธิการ ในกรมก็มี
กองหลายกอง รวมทั้งกองปฏิบัติการจิตวิทยาด้วย หน้าที่หลักของ
หน่วยงานน้ีก็คือ การประชาสัมพันธ์ ปลกูฝังอุดมการณ์ให้คนไทยเกิด
ความรู้สึกรู้รักสามัคคี รักชาติ รักกัน เอื้ออาทรต่อกัน เพื่อจะนำ
ความสงบสุขมาสู่บ้านเมืองเราต่อไป แต่ทีนี้ผู้บังคับบัญชาได้มอบ-
หมายภารกิจหน้าท่ีให้อีกหน้าท่ีหน่ึง ซ่ึงไม่ใช่ตำแหน่ง หน้าท่ีน้ันก็คือ
โฆษกกองทัพบก เพราะไม่มีตำแหน่งนี้ในอัตราการจัดของกองทัพ
บก พอมีตำแหน่งโฆษก ศอ.รส. และ ศอฉ. ก็มีอีกหน้าท่ีหน่ึงตามมา 
ต้องชี้แจงในภาพของศูนย์ที่ว่านี่ทุกวัน รวมทั้งเรื่องอะไรก็ตามที่
เกี่ยวข้องกับกองทัพบก วันไหนมีคนถามเก่ียวกับการชุมนุมของคน
เส้ือแดง เราก็ต้องตอบ บางทีอาจจะมีคนสงสัยบางเรื่อง เช่น เรื่อง
จีที 200 ก็ต้องผมตอบ รวมทั้งเรื่องงานจิตวิทยาประชาสัมพันธ์ใน
ภาพรวมของกองทัพบก ในฐานะของฝ่ายอำนวยการที่ต้องเขียน
หนังสือราชการนำเรียนข้อมลูให้ผูบั้งคับบัญชารับทราบและตกลงใจ 
ดังนั้น ล่กครับ งานเยอะ ทำงานเหมือนตีฆ้องวง (พูดหน้าตาย) 
คือก่อนที่จะมี ศอฉ. ท่านก็งานยุ่งอยู่แล้วใช่ไหม  
 ใช่ ยุ่งอยู่แล้ว ทุกวันนี้ผมต้องพร้อมประชุมกับฝ่ายต่างๆ 
กรมยุทธการ ผบ.ทบ. เรียกก็ต้องไป เสนาธิการเรียกก็ต้องไป ผูช่้วย
เสธ. รองเสธ. เรียกก็ต้องไป แม้กระทั่งเจ้ากรมเรียก เพราะเป็น
แนวทางรับราชการผม สมมติผมนัดคุณไป 10 โมงเช้า กำลังจะ
เริ่มคุยกัน เจ้ากรมเรียก ผมก็ต้องไปนะ ด่วนไม่ด่วนไม่รู้ แต่ผม
ต้องไป เพราะมันเป็นแนวทางรับราชการของผมไง ผมไม่ใช่ศิลปิน
ดารา ดังนั้น การตอบรับคุยกับใครมันก็ลำบาก แล้วแต่ละคนมา 
ก็ไม่ใช่ 10 นาทีจบ แล้วในขณะที่หน้าที่ของผมคือหน้าที่ของการ
เป็นผูอ้ำนวยการกอง ซ่ึงเป็นฝ่ายเสนาธิการ ต้องเขียนหนังสือราชการ 
ต้องบรรยายสรุป ต้องนำเรียนฯ ทุกวันนี้โทรศัพท์ทุกนาทีมีสายเข้า
ตลอด แล้วบางสาย ‘สวัสดีค่ะท่านผู้พัน ให้กำลังใจนะคะ’ ซึ่ง
ตอนน้ันเราก็กำลังฉุกละหุก จะไม่รับก็ไม่ได้ มันเป็นความทรมานใจ
ของผมมากนะทุกวันนี้  
ตอนนี้รับโทรศัพท์เฉลี่ยวันละกี่สายคะ  

 100 สายข้ึนไปครับ รับจนเร่ิมไม่ไหว เร่ิมเกิดความรูสึ้กเครียด
และล้า ไม่รับก็ไม่ได้ เพราะเราแยกไม่ออกว่าใครเป็นใคร เพราะ
บางทีเป็นผู้สื่อข่าว ซึ่งหน้าที่ของเราต้องตอบรับเขา ถ้าไม่ตอบรับ 
เขาจะเข้าใจหรือว่า แล้วมาทำหน้าที่ตรงนี้ทำไม สอง บางทีเป็น
สายผู้บังคับบัญชา ซึ่งไอ้การไปบอกว่า พี่ครับ ผมเปล่ียนเบอร์แล้ว
น่ะทำได้ แต่ถ้าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วไปบอกให้เขาต้องมาจด
เบอร์ใหม่ มันก็ไม่ใช่ เพราะเดี๋ยวเขาลืมอีก แล้วไหนจะคนโทร.มา
ช่ืนชม ซ่ึงกรณีน้ีก็แปลว่าเขามีจิตคิดดีกับเรา เราก็ต้องฟังเขา แม้จะ
ไม่นานนักแต่ก็เครียดในระดับหน่ึง เพราะสายเข้าตลอด ต่อไปสาย
โทร.มาสัมภาษณ์ โทร.มาแสดงความคิดเห็น ซ่ึงอันน้ีถือว่าทรมาน
ที่สุด เพราะเรารับข้อมูลทุกเรื่องทุกด้านตลอดเวลา แล้วยังต้องมา
รับฟังข้อเสนอแนะซ่ึงตัดสายไม่ได้ เสนอแนะหมายความว่าเขามีจิต
คิดดีกับรัฐบาล กับ ศอฉ. จะไปบอกว่า พอแล้วครับๆ ผมข้อมูล
เยอะแล้ว ก็ไม่ได้ เพราะถือเป็นการตัดสัมพันธไมตรี ดังนั้น เรา
ต้องฟัง แล้วแบบนี้จะนานด้วย พอจบแล้วผมโล่งใจนะ แต่พอไป
กดดูระหว่างที่คุยกับคนนี้ อ้าว มาอีก 19 สายไม่ได้รับ แล้วจะ
โทร.กลับหาใครดี สำคัญทุกสายอีก ถ้าอย่างนั้น (ทำท่ายกมือไหว้) 
ลบหมดเลยแล้วกัน ใครอยากคุยก็โทร.มาอีกที ขอโทษด้วยแล้วกัน
นะครับ ส่วนสายท่ีโทร.มาด่า ส่งข้อความมาด่าก็มี แต่ว่าก็ไม่ได้คิด
ท้อใจ เพราะว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำก็ต้องทำ  
จากเหตกุารณท์ีผ่า่นมาจนถงึทกุวนันี ้สิง่ทีท่า่นมองวา่เปน็เรือ่งสำคญั
ลำดบัแรกสำหรบัความคดิของคนไทยทัง้ประเทศทีค่วรตอ้งมคีอือะไร  
 หน่ึง คือ ไม่ว่าคุณจะมีความคิดทางการเมืองท่ีแตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม ต้องอยูบ่นพ้ืนฐานในกรอบของกฎหมาย อย่านำเอา
ความรุนแรงเข้ามาปนกับแนวความคิดทางการเมืองแล้วทำร้ายกัน 
หรือคิดเอาชนะคะคานเพียงแต่เอาความคิดความเห็นทางการเมอืง
เป็นหลัก แล้วทำร้ายคนไทยด้วยกัน นี่เป็นประเด็นที่หนึ่ง ประเด็น
ท่ีสอง อยากให้คนไทยกลับมามีความสัมพันธ์ท่ีดีงามต่อกัน มีความ
ปรองดองกัน มีความรูสึ้กเอ้ืออาทร คำว่าเอ้ืออาทรมันมีความหมาย

ลึกซ้ึงมากนะครับ เพราะมันหมายถึงเห็นใจเขา รูใ้จเรา ควรผ่อนหนัก
ผ่อนเบาแค่ไหนอย่างไร ประเด็นท่ีสาม อยากให้ทุกคนได้รูถึ้งหน้าท่ี
ของตัวเองสองประการควบคู่กันไป เช่น สื่อมวลชนทำหน้าที่ของ
การนำเสนอข่าวสารในทุกๆ มุมก็ถูกต้องแล้ว แต่ก็อย่าลืมหน้าที่
ของการเป็นพลเมืองท่ีดีของเมืองไทยด้วย ถ้าเราคิดว่าคนน้ีพดูแบบน้ี
แล้วนำเสนอไป คนนี้พูดแบบนี้แล้วนำเสนอ ก็หมายถึงเสร็จหน้าที่
ของเราแล้ว ผมว่าไม่ใช่ มันต้องดหูน้าท่ีของการเป็นพลเมืองไทยด้วย 
ยกตัวอย่างนะว่า สมมติผู้สื่อข่าวรู้ทั้งรู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดี เช่น รู้ว่า
น้ำส้มดี กินแล้วรูสึ้กสดช่ืน มีวิตามินซี ช่วยบำรุงร่างกาย ทำให้เป็น
หวัดน้อย ผิวพรรณสดใส แต่อีกด้าน บุหรี่ก็ดีนะ เพราะเวลาท่าน
เครียดแล้วซื้ดควันให้สุดปอด มันก็ทำให้สมองโล่งไปหมด พอบอก
ทั้งหมดแล้ว พี่น้องประชาชนพิจารณาเอาเองว่าอยากจะดื่มน้ำส้ม
หรืออยากจะสบูบุหร่ี มันไม่ใช่ไง ท่านต้องแยกแยะด้วยว่า เฮ้ย น้ำส้ม
มันดีอย่างนี้นะ มันดีจริงๆ แต่บุหรี่มันช่วยให้แก้เครียดได้ก็จริงแต่
เป็นการแก้เครียดระยะหน่ึง แต่มันจะมีโรคภัยไข้เจ็บตามมา น่ีแหละ
คือหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองท่ีดีท่ีผมหมายถึง ดังน้ัน ผมจึงมีความ
รู้สึกว่า ทุกสาขาอาชีพล้วนแต่มีบทบาทของตัวเองอยู่สองบทบาท 
คือบทบาทในสาขาอาชีพ และบทบาทของการเป็นพลเมืองไทย 
ซึ่งท่านควรต้องรู้ว่าควรทำอะไร แค่ไหน อย่างไร ที่จะให้บ้านเมือง
ไปได้บนพื้นฐานของความสงบ ความเจริญรุ่งเรือง  
แล้วในฐานะที่ได้รับการฝึกแบบทหารมา โดยเฉพาะการฝึกในเรื่อง
ของความอดทนรับมือกับความยากลำบากหรือความขัดแย้ง  
พอจะบอกได้ไหมคะว่าเขาฝึกความอดทนกันอย่างไร เผื่อจะนำมา 
บอกคนทั่วไปให้มีความอดทนได้มากขึ้น  
 คงไม่สามารถแนะนำใครๆ ได้ เพราะแต่ละคนเติบโตและ
ถูกเลี้ยงดูมาคนละแบบกัน แต่คนเป็นทหาร คนเป็นตำรวจ เราจะ
ผ่านโรงเรียนหลักของเรามา ซึ่งเขาจะมีหลักสูตรอบรมทุกรูปแบบ 
ท้ังเน้ือหาวิชาการ และการสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจท่ีเราเรียก
กันว่าระบบซ่อม ซึ่งหมายถึงระบบพี่ดูแลน้อง อบรมน้อง มีการสั่ง
ลงโทษ เพื่ออะไร เพื่อให้เขาทั้งหลายที่เป็นรุ่นน้องสามารถที่จะ
ตัดสินใจ ตกลงใจ ดำเนินชีวิต เรียนหนังสือภายใต้สภาพกดดันทั้ง
ร่างกายและจิตใจได้ วันหนึ่งเขาต้องจบมาเป็นผู้บังคับหน่วยทหาร
ขนาดเล็ก ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ตามตำแหน่งหน้าที่ เขาต้องรับผิดชอบ

ชีวิตคนอีกมากมาย ถ้าเขาไม่ถกูฝึกมาภายใต้ความกดดัน เขาอาจ
จะตกลงใจทำอะไรในวิถีทางท่ีไม่ถกูต้องก็ได้ น่ีคือการฝึกจากโรงเรียน 
แต่สำหรับภาพชีวิตจริงหลังจากจบมา มีส่ิงท่ีผมอยากบอกทุกคนก็คือ 
ชีวิตมันต้องดำเนินต่อไป เมื่อชีวิตมันต้องดำเนินต่อไป ทุกคนไม่มี
สิทธิท่ีจะท้อถอย ทุกคนต้องสูอ้ย่างเดียว สูเ้พ่ืออะไร สูเ้พ่ือตัวของ
เราเอง เพื่อครอบครัวของเรา เพื่อคนในบ้านในเมืองของเราจะต้อง
ดำเนินชีวิตต่อไป บนพ้ืนฐานของความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน ตามท่ี
พระเจ้าอยูหั่วทรงตรัส เพราะความเจริญดีงามมันคือความสงบและ
ความสันติท่ีทำให้เราสบายใจ ถ้าเราขัดแย้งกันมันก็มีแต่ความมัวหมอง 
มีแต่ความทุกข์โศก ผมเชื่อว่าทุกวันนี้คนไทยทุกคนรู้สถานการณ์
บ้านเมืองว่ามันเป็นยังไง ควรจะคิดจะทำยังไงด้วยวิจารณญาณของ
ท่านเองว่า ท่านควรประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไร คนในสังคมรอบๆ     
ตัวท่านถึงจะมีความสุขด้วยกันได้  ก็แนะนำได้เพียงเท่านี้   
ตอนที่มี ศอฉ. ทุกอย่างดูเหมือนจะไปรวมที่ท่านหมด เป็น
ศูนย์กลางของทุกเรื่อง ตอนนั้นจัดการระบบในสมองอย่างไร เพื่อ
ให้ทุกอย่างมันดำเนินไปได้  
 มันเป็นส่ิงท่ีนายทหารท่ีจบจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ได้เรียนมาแล้ว เราเรียกว่า การจัดระเบียบความคิด หมายความว่า
วันหน่ึงมันมีเร่ืองเข้ามาเยอะ แต่เราในฐานะท่ีเป็นนายทหารท่ีทำงาน
ด้านเสนาธิการ เป็นฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายเลขาฯ เราต้องรู้จักการ
จัดระเบียบความคิด ถ้าเรามัว เอ๊อะ อ๊ะ สับสน ทุกคนก็จะสับสน
ไปหมด ดังน้ัน การจัดระเบียบความคิดคือการแยกแยะว่าอะไรก่อน 
อะไรหลัง อะไรสำคัญ อะไรท่ีจำเป็นต้องปฏิเสธ แต่ปฏิเสธบนพ้ืนฐาน
ของการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันก็ต้องทำ ก็ต้องจัดระเบียบ
ความคิด ค่อยๆ เรียบเรียงแล้วก็ถ่ายทอดออกไป อย่าไปคิดว่าส่ิงท่ี
เราจะสมบรูณ์เบ็ดเสร็จ คนดแูล้วรูสึ้กว่าครบถ้วนแล้ว อย่าไปคาดหวัง
อย่างน้ัน ไม่มีทางเปอร์เฟ็กต์หรอก แต่เราพยายามทำให้ดีท่ีสุดแล้ว
หรือยัง สังคมเขาพร้อมที่จะเข้าใจเรา ขอให้เราพยายามนำเสนอ
เรื่องราวต่างๆ ให้ดีเถอะ เขาพร้อมที่จะเข้าใจอยู่แล้วแม้ว่าจะไม่

สมบูรณ์ที่สุด แต่เราก็ทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็พอแล้ว   
แต่ที่จะสมบูรณ์ที่สุดน่ะเป็นไปไม่ได้ ภายใต้บุคคลคนเดียว หรือแค่
ทีมงานหนึ่ง ไม่มีอะไรที่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยหรอก แล้วจริงๆ เรื่อง
ของงานโฆษกมันก็ไม่ใช่เก่ียวกับผมคนเดียวซะทีเดียว มีน้องอีกคนที่
ทำงานด้วยกัน คือ พันตรีหญิง ศิริยา เข่ืองศิริกุล ท่ีเป็นคนรวบรวม
ประเด็น ช่วยกันคิดว่าเอาแค่ไหนอย่างไร เรื่องไหนที่เราไม่มั่นใจ 
เราถามผูบั้งคับบัญชาได้ แต่เราไม่ได้ถามทุกวันหรือทุกประเด็น เรามี 
หน้าที่พิจารณาตกลงใจเองได้ว่า เรื่องแต่ละเรื่องนำเสนอให้พี่น้อง
ประชาชนรับทราบแค่ไหนอย่างไรจึงจะเหมาะสม เพราะผมเองก็เคย
ทำงานในหน่วยกำลังรบมา เราก็จะรูว่้าเร่ืองไหนท่ีเราเล่าได้ อะไรท่ี
เราเปิดเผยได้ ไม่ได้ ต่อส่ือมวลชนหรือคนท่ัวไป ถ้าเปิดเผยไป หน่วย
กำลังรบเขาอาจจะเสียแผนในการปฏิบัติงาน ทำให้การทำงานยากข้ึน 
ขาดประสิทธิภาพ เราก็เลือกนำเสนอไปเป็นเรื่องๆ  
จากเหตุการณ์ความวุ่นวายเกือบ 2 เดือนที่ผ่านมา ท่านคิดว่าได้
เรยีนรูอ้ะไรบา้ง มองเหตกุารณท์ีผ่า่นมาอยา่งไร และมอีะไรทีอ่ยาก
จะพูดแบบที่ว่า ถอดชุดทหารออกไป เป็นแค่คนคนหนึ่งในสังคม 
 หน่ึงเลยนะ ปัญหาจะไม่เกิดเลย ถ้านักการเมืองท่ีเป็น
ของฝ่ายการเมืองได้มาโต้แย้งกันในสภา เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ ก็ว่ากัน
ไปตามเสียงข้างมาก แต่อย่านำเอาฐานเสียงของตัวเองหรือคนท่ีเลือก
ตัวเองเข้ามาร่วมขัดแย้งด้วย เพราะมันจะเป็นการทำให้ปัญหาท่ีควร
จะอยูใ่นท่ีจำกัดพ้ืนท่ีเดียวกระจายไปสูบุ่คคลท่ัวไปจนเป็นความขัดแย้ง
มากมาย ก็เขาเลือกท่านมาเป็นตัวแทนแล้ว ท่านก็ต้องบริหารจัดการ
ให้แล้วเสร็จ อย่านำปัญหากลับลงไปยังฐานเสียงของท่านแล้วทำให้
เกิดการแตกแยกเป็นหมูเ่ป็นเหล่า ประการท่ีสองก็คือ การทำหน้าท่ี
ของการเป็นพลเมืองอย่างท่ีผมเรียนไปตอนต้น ว่าทุกคนมีสองบทบาท
หน้าที่ ก็ต้องทำให้ได้ ประการที่สาม คือ หนึ่งเสียงของลุงมาป้ามี
ตามต่างจังหวัด กับหนึ่งเสียงของนักวิชาการ เท่ากัน ลุงมาป้ามี
ตามต่างจังหวัดมี 15 คน นักวิชาการมี 7 คน เมื่อนำมารวมกัน
เป็น 22 คน 7 คน ต้องฟังเสียงอีก 15 ที่แตกต่างด้วยนะ ถูกไหม 
เพราะเรานับเสียงกันตามจำนวนคน เพราะฉะนั้น เรื่องแบบนี้เรา
ต้องยอมรับว่าเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องตาม
หน้าที่จะต้องแผ่กระจายความรู้ การเรียนรู้เรื่องราวของการเมือง 
การเรียนรูเ้พ่ือให้เท่าทันคน หรือในภาควิชาการใดๆ ก็แล้วแต่ ให้คน

สามารถคิดได้เท่าทันคนอ่ืน ไม่ตกเป็นเคร่ืองมือของคำพดูนักการเมือง
ท่ีพดูเพียงแค่ปลอบประโลมใจ หรือคำพดูท่ีอ่อนหวาน เพียงเพ่ือจะ
ชักจูงให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้น เรื่องของการศึกษา
กับบุคลากรคนเป็นเรื่องสำคัญที่นิ่งเฉยไม่ได้ ซึ่งภาครัฐจะต้องดูแล
เรื่องนี้เป็นสำคัญ ถ้าคนเรามีความรู้ใกล้เคียงกันทั้งในต่างจังหวัด
และในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ปัญหาจะลดน้อยลง ย่ิงรูม้าก ก็ย่ิงรูเ้ท่าทัน
คนมาก เหมือนสมัยเราเด็กๆ ถ้าเราเรียนบัญญัติไตรยางศ์แล้วเรา
ทำข้อสอบ บางข้อเราอาจทำได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่พอเราเรียนสงูข้ึนไป 
เรียนไปถึงเรื่องตรีโกณมิติ integrate พีชคณิต พอย้อนกลับมาทำ
เร่ืองบัญญัติไตรยางศ์ เราจะมีความรูสึ้กว่า เออ ทำไมมันง่ายจังวะ 
เพราะฉะนั้น ยิ่งรู้มาก ยิ่งตกเป็นเครื่องมือของคนที่พยายามชักจูง
ไปในทางที่ไม่ดีได้ยากขึ้น 
อยากให้สังคมอดทนมากขึ้นไหม 
 ต้องอดทนครับ วันน้ีใครจะอยากหรือไม่อยากไม่รู ้แต่ทุกคน
ต้องอดทน เพราะนี่คือบ้านของเรา นี่คือเมืองของเราที่ทุกคนจะ
ต้องร่วมฝ่าฟันกันไป ยามสุขเราสุขร่วมกัน ยามทุกข์เราทุกข์ร่วม
กัน เพราะถ้าคนหนึ่งสุข มันสุขไม่ได้ทั้งหมดหรอก เพราะมันต้องมี
ชีวิตท่ีเก่ียวพันกับอีกหลายคนในสังคม เม่ือเขาทุกข์อยู ่ ท่านจะไปสุข
คนเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้ อย่างน้อยมันก็ต้องมีความทุกข์เก่ียวเข้ามา
ถึงท่านจนได้ อย่างที่บอกว่ามีทุกข์ร่วมทุกข์ มีสุขร่วมเสพ เพราะ
ฉะนั้น ทุกคนต้องคิดถึงภาพรวมครับว่า ถ้าเราทุกข์ ทุกคนก็ทุกข์ 
ถ้าเราสุข ทุกคนก็สุขเหมือนกัน 
ปกติเป็นคนธรรมะธัมโมหรือเปล่าคะ  
 ผมไม่ได้เป็นคนมีหลักธรรมอะไรเท่าไหร่หรอก เข้าวัดเข้าวา
ก็น้อยมาก แต่สิ่งที่ทำอยู่เสมอก็คือ ตักบาตรทำบุญ ไม่เบียดเบียน
คนอื่น ตักบาตรในวันเสาร์ ไม่ได้ต้องทำบุญแบบเชิญพระร้อยรูป 
ผมตักบาตรแค่รปูเดียว แล้วตักบาตรจากการเอาตัวเราเป็นท่ีต้ังด้วยว่า 
ถ้าพระท่านเดินไปบิณฑบาตทุกวัน ทุกคนก็ใส่กับข้าวเป็นชุดๆ เรา
ก็นึกถึงว่า เออ พระท่านคงเบ่ือเหมือนกันนะ เด๋ียวก็ขนมถ้วยฟ ูแกง

ทกุสาขาอาชพีลว้นแตม่บีทบาทของตวัเองอยูส่องบทบาท คอืบทบาทในสาขาอาชพี และบทบาทของการเปน็พลเมอืงไทย 
ซึ่งท่านควรต้องรู้ว่าควรทำอะไรแค่ไหน อย่างไร ที่จะให้บ้านเมืองไปได้บนพื้นฐานของความสงบ ความเจริญรุ่งเรือง 





หมเูทโพ ดังน้ัน เราเอาตัวเราเป็นท่ีต้ังเลยว่า เราอยากกินอะไรท่ีมัน
อร่อยบ้าง เช่น พายบลเูบอรี เงาะกระป๋องไหม น้ำส้มค้ันสดๆ ไหม 
คือคิดว่าถ้าท่านได้ฉันสิ่งที่แปลกแตกต่างไปจากคนอื่นบ้าง จะทำ 
ให้ท่านมีสุขภาพท่ีดี มีกำลังใจปฏิบัติธรรมได้ดีข้ึน แล้วผมก็ใส่บาตร
รูปเดียวนั่นแหละ แล้วก็กลับมากรวดน้ำ ซื้อน้ำขวดมาขวดหนึ่ง 
น่ังกรวดในรถ มีสมุดสวดมนต์ท่ีเขาแจกฟรีท่ีเซเวนฯ ก็เอาบทกรวดน้ำ
มาสวดแผ่เมตตา แผ่บุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร ญาติโกโหติกา
อะไรก็ว่าไป น่ีแหละ ผมทำบุญอยูแ่ค่น้ี แล้วไม่ได้ไปเบียดเบียนใคร 
เพราะตอนเด็กๆ คุณป้าของผม (ภาณี แก้วกำเนิด) ซึ่งเป็นโปลิโอ 
ท่านเป็นคนเล้ียงผมมา ท่านก็สอนผมท้ังเร่ืองเรียน เร่ืองชีวิต การไม่
เบียดเบียนคนอื่น แล้วอีกอย่างตอนเด็กๆ ผมฟังรายการ กฎแห่ง
กรรม ของ ท. เลียงพิบูลย์ บ่อยๆ ผมว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละ 
ท่ีหล่อหลอมให้เราไม่อยากจะไปเบียดเบียนใคร ทุกวันน้ีเวลาทำบุญ
ก็ไม่ได้ไปสร้างโบสถ์วิหารอะไร เพราะลำพังเราเป็นข้าราชการ ก็เป็น
แค่มนุษย์เงินเดือน ก็ทำได้เท่าน้ี คิดว่าเพียงพอแล้ว ทำแค่น้ีมันก็ทำให้
เรารูสึ้กใจคอสบาย ด้วยการรูจั้กให้ ผมเคยฟังคนเขาพดูมา ไม่แน่ใจ
นะว่าใครพูด เขาบอกว่า ถ้าเราไม่เผื่อแผ่คนอื่นเลย เพราะคิดว่า
ตัวเรายังไม่พร้อม ก็ไม่น่าจะเป็นเร่ืองท่ีถกูต้อง ถ้าเราพร้อมแล้วเราให้ 
บางคนอาจจะมองว่าเป็นของเหลือ แต่ถ้าเราไม่พร้อมแล้วเราแบ่งปัน 
เขาเรียกว่าแบ่งกัน มันได้ความรู้สึกอีกแบบ  
จริงๆ ท่านก็เป็นคนใช้ชีวิตเรียบง่ายมากนะคะ  
 ปกติมาก ผมเป็นคนปกติธรรมดา ไปห้างก็ใส่กางเกงขาส้ัน 
รองเท้าแตะ เสื้อยืดสีขาว ยกเว้นไปงานก็ใส่กางเกงยีนส์ เสื้อเชิ้ต 
นี่เป็นวิถีชีวิตตามปกติแต่ไหนแต่ไร ผมว่าความเรียบง่ายมันมีผลดี
กับชีวิตเยอะนะ เพราะมันทำให้เราไม่เห่อเหิมทะเยอทะยานท่ีจะอยาก
ได้โน่นอยากได้นี่ มากเกินควรหรือเกินงาม เราสามารถพึงพอใจใน
ส่ิงท่ีเรามีอยู ่อยากได้รถก็มาดวู่าเงินเดือนมีแค่ไหน ซ้ือได้ขนาดไหน 
แล้วก็วางดาวน์ไป ท่ีเหลือก็ผ่อนเอา เพราะเราก็ต้องมีภาระอย่างอื่น 
เช่น ให้แม่ เราอิ่มเอิบใจที่ได้ทำ เพราะเรามีความรู้สึกว่าเราได้
ตอบแทนคุณแม่ แม้ว่าเราไม่ได้อยู่กับแม่มาตั้งแต่เด็กก็ตาม เพราะ

ย่ากับป้าเลี้ยงมา แต่แกก็เสียไปแล้ว เราก็ต้องตอบแทนคุณคนที่
ยังอยู่ ก็คือแม่  
ซึง่จากทีท่ราบประวตัทิา่น ทราบมาวา่คณุปา้กบัคณุยา่กเ็ปน็ชาวบา้น
ธรรมดาๆ ด้วย  
 ใช่ คุณย่าเป็นต้นแบบของคนเป็นแม่คนเลย ย่าชื่อ สุภาพ 
แก้วกำเนิด ย่าผมหาบขนมขายต้ังแต่สมัยท่ีอยูสุ่ราษฎร์ฯ คุณปูเ่ป็น
ศึกษาธิการอำเภอ เงินเดือนก็ไม่เยอะ แต่คุณย่าสามารถส่งลูกๆ 
คือคุณลุง คุณอา ไปเรียนต่างประเทศได้ ไม่ได้ส่งเงินให้นะ แต่ส่ง
ให้เรียนในกรุงเทพ แล้วคุณลุงคุณอาทั้งหลายก็สอบชิงทุนไปเอง
แล้วได้ไปเรียนต่างประเทศทุกคน แล้วทุกคนก็เป็นแบบอย่างให้กับ
รุ่นหลาน รุ่นลูก ที่จะเจริญรอยตามว่า คุณย่าไม่ได้มีสตางค์พอที่
จะส่งลกูหลานเรียนได้ แต่ทุกคนใช้ความพยายามท่ีจะเรียนหนังสือ 
แล้วก็กลับมารับราชการเพราะครอบครัวเราเป็นข้าราชการ คุณลุง
คุณอาทุกคนสอนว่า เราเป็นข้าราชการ ก็ต้องเป็นข้าราชการที่ดี 
เพราะครอบครัวเราเป็นอย่างนี้  
ถ้าอย่างนั้นท่านก็คงเข้าใจคำว่าเป็นคนที่ต้นทุนชีวิตต่ำ หรือ
เข้าใจใครก็ตามที่พูดว่าเป็นคนที่มีต้นทุนชีวิตต่ำ เพราะคนเหล่านั้น
ก็ไม่ต่างจากท่าน 
 ผมยังไม่ลำบากถึงข้ันสมัยคุณลุงคุณอา เพราะรุ่นหลานก็พอ
มีชีวิตที่ดีขึ้นบ้างแล้ว เพียงแต่ก็ไม่ได้มีทุกอย่างพร้อม แต่ก็พอมอง
เห็นแหละว่า ไม่ว่าจะมาจากระดับไหน สงู กลาง ต่ำ ทุกคนสามารถจะ
เติบโตได้ด้วยตัวของตัวเอง (เน้นเสียง) ถ้าจะดบุูคคลท่ีประสบความ
สำเร็จในสังคมปัจจุบัน ครึ่งหนึ่งมาจากคนที่มีฐานะที่ดี แต่อีกครึ่ง
มาจากคนที่ปากกัดตีนถีบ และอยู่ในภาวะที่ต้องดูแลส่งเสียตัวเอง 
โตมาด้วยความลำบาก เขาก็สามารถเอาดีได้ นี่คือพลังที่ทุกคน
ควรเอาแบบอย่างในแง่ที่ว่า ชีวิตอยู่ที่ตัวของเรากำหนด แล้วผมก็
เชื่อมั่นว่า อะไรก็แล้วแต่ที่เดินทางลัด มันก็มีทั้งที่ประสบความ
สำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จนะ แต่คนที่เดินตามขั้นตอนและ
รู้จักตัวเองตลอดเวลา คิดถึงคนอื่นเขาบ้าง นอกเหนือจากคิดถึง
แต่ตัวเองแล้ว ผมว่ามันมีคุณค่าในชีวิตตัวเองมากกว่า คนอาจจะ
ไม่รูจั้ก หรือไม่ปล้ืมเรา แต่เรารูไ้ด้ด้วยตัวเองว่าเรามีเกียรติ เราหย่ิง
ทะนงในศักดิ์ศรีของเราได้เหมือนกัน เขานั่งรถเบนซ์ เรานั่งโตโยต้า 

มันก็ว่ิงได้เหมือนกัน แอร์เย็นเหมือนกัน ฟังเพลงได้เหมือนกัน มีแค่น้ี
ก็เอาแค่นี้ วันหน้ามีมากกว่านี้ก็ค่อยว่ากัน ไม่เป็นไรนี่ แต่เราอย่า
ไปเบียดเบียนคนอื่นเขา ถ้ามีได้โดยไม่เบียดเบียนคนอื่น พึงพอใจ 
มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี บนพื้นฐานที่ไม่ได้ไปเบียดเบียนหรือโกงใคร ก็มี
ไปเถอะ แต่ถ้าไปโกงเขา นั่นหมายความว่าเราได้ของดีมา แต่คนที่
ถูกเราโกง เขาอาจจะได้ของไม่ดีไป ดังนั้น เกียรติและศักดิ์ศรีของ
ผมจึงหมายความว่า ส่ิงท่ีอยูใ่นใจของเรา คนจะเห็นหรือไม่เห็นไม่รู ้
แต่เราเดินไปแล้วเรามีความรู้สึกว่า อิ่มเอมใจ ยืดได้ ลำพองได้   
ไม่มีใครว่าได้ว่าเราเป็นแบบน้ันแบบน้ี ท่ีโรงเรียนทหารเขาสอนเร่ือง
เกียรติและศักด์ิศรีนะ แต่ใครจะรับได้มากได้น้อยเป็นเร่ืองของแต่ละ
บุคคล  
ซึ่งอะไรคือคำว่า เกียรติและศักดิ์ศรีในความเป็นทหาร ที่ท่านคิด
ว่าจะยึดถือไปตลอด 
 หน่ึง เราต้ังใจทำงานตามหน้าท่ีของเราอย่างดีท่ีสุด ให้ทุกคน
มีความรู้สึกว่า ถ้างานนี้ยากเหรอ คิดถึงไอ้คนนี้สิ มันทำแล้วสำเร็จ 
น่ันแสดงว่าทุกคนรูสึ้กประทับใจในตัวเรา ม่ันใจในตัวเรา น่ีก็คือเกียรติ
และศักดิ์ศรีส่วนหนึ่ง สอง การมีทุกอย่างพอสมควร มีชีวิตตาม
อัตภาพ มีความสุขทุกข์ระคนกัน ก็ถือว่ามีเกียรติและศักดิ์ศรีพอ
กับคนอื่น เดินไปไหนไม่อายใคร ทำในสิ่งที่เราภูมิใจแค่นี้พอแล้ว 
ถามว่าอยากรวยไหม ทุกคนก็อยากรวย แต่มันจะรวยได้แค่ไหนล่ะ 
คุณมีสองพันล้าน กินข้าวผัดกะเพราได้ไหม ได้นะ มีสองล้านกิน
ข้าวผัดกะเพราได้ไหม ได้ มีสองล้านซื้อรถเล็กๆ สักคันได้ไหม   
ได้ แล้วจะเอาอะไรอีกล่ะ  
ถามจริงๆ ว่าทหารอยากให้ประชาชนรักไหม 
 ทุกสาขาอาชีพอยากได้รับการยอมรับจากสังคม จากประชาชน 
ทหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจและยอมรับ 
ด้วยพ้ืนฐานเจตนารมณ์และการปลกูฝังขององค์กร ไม่มีทหารท่ีไหน
คิดทำร้ายเข่นฆ่าประชาชน เราพร้อมท่ีจะทำเพ่ือสังคมส่วนรวมอยูแ่ล้ว 
แลว้ในวนัทีป่ระชาชนมคีวามไมเ่ขา้ใจ คลางแคลงใจในตวัทหารอยา่ง
ทุกวันนี้ ท่านมีความลำบากใจที่จะสื่อสารกับประชาชนหรือเปล่า  

 ก็ต้องพยายามทำหน้าที่ที่จะสื่อสารให้ดีที่สุด ส่วนท่านจะ
เข้าใจหรือไม่เข้าใจ ก็ไม่สามารถมีใครบีบบังคับได้ แต่ถ้าเราทำงาน
บนพื้นฐานของความตั้งใจจริง ก็น่าจะประสบความสำเร็จได้ระดับ
หน่ึง สังคมส่วนหน่ึงน่าจะพร้อมท่ีจะเข้าใจ แต่จะให้ทุกคนเข้าใจหมด 
100% มันเป็นเรื่องยาก 
ช่วงที่มี ศอฉ. ท่านนอนกี่โมงคะ ที่เป็นที่มาของการที่มีกระแสแซว 
กันเรื่องครีมใต้ตา 
 (หัวเราะ) อ๋อ คือมันไม่ได้มาจากนอนดึกหรอก เพราะผม
นอนดึกเป็นประจำอยูแ่ล้ว แต่ท่ีมันมีอาการออกทางตา หรืออิดโรย 
อาจจะเป็นเพราะความเครียดในหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ สังคมส่วนหน่ึง
คาดหวังอยากให้เรื่องราวต่างๆ จบเร็ว เพราะเขาเดือดร้อนในการ
ดำรงชีวิต เราก็มีคำอธิบายร้อยแปดให้เขาว่า มันยังไม่ได้นะ ด้วย
เหตุผลไอ้นั่นไอ้นี่ แต่เขาก็มีสิทธิที่จะคิดต่อได้ว่า แกทั้งหลายเป็น
มนุษย์เงินเดือนนี่ สิ้นเดือนก็หยิบบัตรเอทีเอ็มไปกด เงินก็ออกมา 
แต่พวกเขาต้องทำมาค้าขาย พอเหตุการณ์เกิดขึ้นมันทำมาค้าขาย
ไม่ได้ เขาเดือดร้อนกว่าเรา ผมก็ต้องคิดว่า ทำยังไงถึงจะทำให้พวก
เขาเหล่านั้นมีความหวัง มีคำพูดอะไรที่ต้องปลอบประโลมชุบชีวิต
เขาให้มีความหวังท่ีจะรอคอยต่อไปได้ว่า ตอนน้ีรัฐบาลและเจ้าหน้าท่ี
ไม่ได้หยุดอยู่เฉยๆ เรายังพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาอยู่ และในขณะที่
หน่วยปฏิบัติการ บางทีมันมองเหมือนกับมันไม่ได้เดินหน้า มันอยูน่ิ่ง 
ทั้งที่มันมีการปฏิบัติ เพียงแต่มันเป็นการปฏิบัติที่มันอาจจะไม่เห็น
ผลเป็นรูปธรรม แต่มันมีการทำงานทั้งนั้น เช่น การติดต่อประสาน
งานเพ่ืออุดช่องโหว่ตรงน้ันตรงน้ี ส่ังคนประกบคนเพ่ือหาข้อมลู เพ่ือ
ความพร้อม แต่เรื่องทั้งหลายเหล่านี้มันไม่สามารถอธิบายให้สังคม
รู้ทุกเรื่อง เพราะถ้าเล่าให้ฟังทุกเรื่อง แผนมันก็ไม่ใช่แผน แล้วกลุ่ม
ที่เราจะปฏิบัติงานด้วยเขาก็รู้ แล้วมันจะสำเร็จหรือ ดังนั้น นี่แหละ
เป็นสิ่งกดดันว่าทำยังไงถึงจะให้งานเราไม่เสีย แต่ก็ต้องทำให้กลุ่ม
ประชาชนยังมีความหวัง รอคอยการจัดการจาก ศอฉ. มีเรื่องให้
ชุบชกูำลังใจได้ต่อไปว่า อีกนิดหน่ึงน่ะ อีกนิดหน่ึง ซ่ึงเราก็ไม่รูห้รอก
ว่าเมื่อไหร่ทุกอย่างถึงจะพร้อม นี่คือความเครียด 
แล้วคนที่อยู่ตรงกลางอย่างท่านที่ต้องจัดการกับฝั่งคนที่อยากได้
คำตอบ แตก่เ็หน็เจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานอยูด่ว้ย จดัการกบัคนทัง้สองฝัง่

อยา่งไร 
 ก็อย่างที่ทำมาทุกวันนี้แหละ ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันได้ผลดี
ขนาดไหน แต่พอจบงานแล้วมันมีเสียงตอบรับในทางที่ดี ทั้งทาง
เฟซบุ๊กหรือส่ือต่างๆ จนกลายเป็นคนดังไปได้ไงไม่รู ้จริงๆ ไม่ได้มอง
ถึงเร่ืองดังไม่ดังหรอก แต่ว่ามันทำให้ย้อนคิดไปว่า น่ันหมายความว่า
สิ่งที่เราทำมาโดยตลอด เช่น เราได้บริหารจัดการคนฝั่งปฏิบัติการ
กับอีกฝั่งหนึ่งที่รอคอยคำตอบได้ผลตามสมควร ถามว่าทำยังไง  
ก็ไม่ทราบเหมือนกัน แต่ในฐานะที่เราอยู่ตรงกลาง เราก็เลยเข้าใจ
หัวอกคนทั้งสองฝั่ง เพราะเราก็เป็นคนทำงานปฏิบัติการเหมือนกัน 
เราเข้าใจทั้งความคาดหวังของสังคม เพราะว่าเราเป็นผู้สัมผัสกับ 
ผู้สื่อข่าว ซึ่งเขาก็สะท้อนปัญหาของประชาชนมาอีกที เราก็รู้ทั้ง
สองฝั่ง เราก็ทำอย่างที่เราคิดว่าดี ซึ่งจะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ไม่กล้า
รับประกันใคร เพราะเร่ืองแบบน้ีเราประเมินตัวเองไม่ได้ ต้องให้สังคม
เป็นคนประเมิน แต่คิดว่าพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วกัน แล้วเราก็ไม่
ได้อยู่ตัวคนเดียว ยังมีอาจารย์ปณิธาน ยังมีหลายคนที่ช่วยกันคิด
ช่วยกันทำ แม้กระทั่งท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ เอง ท่าน ผบ. 
กำลังคนทุกคนท่ีปฏิบัติงานน่ันแหละ ซ่ึงจริงๆ แล้วต้องเรียนว่าผลสรุป
สุดท้ายเลยท่ีมันสำเร็จได้ทุกวันน้ี ต้องแสดงความช่ืนชมกับกำลังพล
ท่ีเขาเป็นผูน้้อยกว่าเรา ท้ังนายทหารสัญญาบัตรท่ีน้อยกว่าเรา นายสิบ 
หรือกระท่ังทหารกองประจำการ ซ่ึงเขาเหล่าน้ีอยูล่ำบากกว่าเรานะ 
แม้เราจะเครียดเพราะงานหนัก แต่เราก็ยังได้นอนในที่ที่ดี มีแอร์ 
แม้จะเป็นบ้านพักรับรองท่ีไม่ใช่บ้านเรา ก็ยังดีกว่า แต่พวกเขาเหล่าน้ี
ต้องนอนในเต็นท์ นอนบนถนน นอนใต้สะพานลอย การนอนใน
เต็นท์ที่ว่าในราบ 11 เนี่ย ถ้าไปเที่ยวเขาใหญ่นอนเต็นท์สามวันมัน
สนุกนะ เจ็ดวันก็พอคร้ืนเครง อาจจะลำบากเล็กน้อย แต่นอนเกือบ
สามเดือนภายใต้ภาวะฝนตก เฉอะแฉะ ตากกางเกงในอาจจะยัง
ไม่แห้ง แต่ก็ต้องใส่ เพื่อไปปฏิบัติงานต่อ ไหนจะต้องใส่เสื้อเกราะ
กันกระสุนหนัก 16 กิโลฯ อีก ท่านท่ีเครียดๆ ท้ังหลายรูสึ้กเม่ือยไหล่
ยังนวดได้นะ แต่ทหารเหล่านี้ให้ใครนวด แล้วผมเดินผ่านพวกเขา
ทุกวันในราบ 11 ด้วย ซึ่งหากวันหนึ่งถ้าต้องมีการสลายการชุมนุม 

กระชับวงล้อม ขอคืนพ้ืนท่ี ก็ไม่รูใ้ครคนใดคนหน่ึงจะต้องตาย พวกเขา
รูตั้วไหมว่าชีวิตวันข้างหน้าเขาจะต้องตาย น่ีคือพวกท่ีลำบากกว่าเรา 
แต่ผลสำเร็จเกิดมาได้จากพวกเขาเหล่านี้มีความอดทน ทำงานใน
หน้าท่ีของตัวเองอย่างเต็มท่ีและเช่ือม่ันในผูบั้งคับบัญชา ส่ิงท่ีสำคัญ
ที่สุดจากท่าน ผอ.ศอฉ. ท่าน ผบ.ทบ. ท่านแม่ทัพ ท่าน ผบ.พล  
ผู้การกรม ผู้พัน ผู้กอง ผู้หมวด ผู้หมู่ ถ้าทหารประจำการคน
สุดท้ายทำได้ เหมือนคนท่ีอยูหั่วแถวหรือ ผบ.ทบ. ต้องการ น่ันก็คือ
ความสำเร็จ แต่มันไม่ใช่เร่ืองท่ีได้มาง่ายๆ แต่ต้องเรียกช้ีแจงอธิบาย
ความ ทำความเข้าใจกันทุกวัน ทุกกรณี ทุกประเด็น เพราะมัน
เป็นการใช้อาวุธ มันมีความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง แล้วเราต้อง
ปฏิบัติงานกับประชาชน เพราะฉะนั้น คนที่ทำงานคนสุดท้ายของ
แถวต้องเข้าใจหัวอกคนแรกด้วยว่าต้องการแค่ไหน อย่างไร แล้วต้อง
ทำให้ได้ตามนั้นนะ ถ้าเลยจากนี้เสียหายนะ ถ้าน้อยกว่านี้ไม่ได้ผล 
นี่คือความสำเร็จที่เราต้องปรบมือให้คนทั้งหลายเหล่านี้ที่ทุกคน
เห็นว่าสุดยอด 
แล้วเวลามีคนนำคำว่า ศอฉ. ไปล้อเล่นว่า ศูนย์อำนวยการรักษา
ความเฉื่อย รู้สึกอย่างไร 
 เฉยๆ ครับ เพราะว่าก็เข้าใจหัวอกเขานะ เพราะฉะน้ัน มัน
จะมีคำกระแทกแดกดันบ้าง ก็ต้องเป็นส่ิงท่ียอมรับได้ เพราะมุมของ
เขาอาจจะมองแบบน้ันจริงๆ เราจะอธิบายเขา เราก็อธิบายได้ระดับ
หน่ึง เพราะบางเรื่องเราอธิบายไม่ได้จริงๆ ว่าเราทำอะไรอยู่ เพราะ
ฉะนั้น คนเป็นเจ้าหน้าที่ก็ต้องหนักแน่น โอเค เขายังมีคำกระแทก
แดกดันแต่เป็นคำพดูท่ีไม่ได้รุนแรงมากถึงขนาดท่ีรับไม่ได้ ดังน้ัน ก็ถือ 
ว่าสถานภาพความรู้สึกยังพอไปได้น่ะ ไม่เป็นไร ทุกคนต้องอดทน 
รบัมอืกบัความคาดหวงัของคนจำนวนมากทีร่อคำตอบจากตวัเอง
อยู่ มันมีวิธีบอกตัวเองอย่างไรให้ไหวคะ  
 มันไม่มีสิทธิไม่ไหว ทุกคนเป็นข้าราชการ ต้องไหวอย่างเดียว 
ถ้าข้าราชการหมดหวัง ท้อแท้ พอแล้ว มันเดินต่อไม่ได้ ดังนั้น คน
เป็นข้าราชการทุกคนไม่ว่าจะสังกัดไหน ทุกคนต้องรูสึ้กแบบเดียวกัน 
เพราะเราเป็นข้าราชการ เป็นข้าของแผ่นดิน เกิดมาคร้ังหน่ึงก่อนตาย
ก็ควรจะทำงานให้ทุกคนเขาปรบมือให้ แล้วเขาจะปรบมือให้คนประเภท
ไหนบ้าง มันก็หลากหลายใช่ไหม แต่หนึ่งในนั้นที่เขาจะปรบมือให้

ชีวิตมันต้องดำเนินต่อไป เมื่อชีวิตมันต้องดำเนินต่อไป ทุกคนไม่มีสิทธิที่จะท้อถอย ทุกคนต้องสู้อย่างเดียว สู้เพื่ออะไร 
สู้เพื่อตัวของเราเอง เพื่อครอบครัวของเรา เพื่อคนในบ้านในเมืองของเราจะต้องดำเนินชีวิตต่อไป 



คือคนที่ทำงานเพื่อเขา  
แล้วถ้าท่านเป็นประชาชนคนหนึ่ง ท่านจะปรบมือให้คนแบบไหน  
 ผมปรบมือให้คนที่ทำงานเพื่อสังคม คนที่ทำงานเพื่อชาติ 
คนที่เสียสละ คนที่รู้จักพอประมาณไม่เบียดเบียนคนอื่นเขา แล้วก็
เห็นใจคนอื่นบ้าง 
ย้อนกลับไปถามว่า เแล้วในการที่ต้องรับมือความคาดหวังของคน 
ท่านต้องจัดการกับอารมณ์ตัวเองอย่างไร  
 อย่างท่ีบอกว่าต้องจัดลำดับความคิดให้ได้ เม่ือไหร่ท่ีอารมณ์
เสีย อารมณ์โกรธ หงุดหงิด ผมจะไม่พบใคร ผมจะอยูค่นเดียว ถ้าอยู่
ท่ีทำงาน ผมจะปิดห้อง แล้วก็บอกน้องหน้าห้องว่า พ่ีอารมณ์เสียจังเลย 
อย่าเพิ่งเข้ามานะ พี่ขอระบายอารมณ์สักพัก ถ้าพี่อารมณ์ดีแล้ว      
พี่จะออกไป ยกเว้นแต่เจ้านายเรียกก็เคาะละกัน ก็ออกไป ผมก็จะ
ระบายอารมณ์คนเดียว จนสบายอารมณ์ขึ้นก็โอเค พี่ปลอดภัยแล้ว 
มีเรื่องอะไรบ้าง หรือถ้าอยู่ที่ราบ 11 ตอนที่ทำหน้าที่โฆษก ศอฉ. 
ผมก็จะเข้าไปในรถ ปิดรถ สตาร์ทเครื่อง เปิดแอร์ ขับไปอยู่ใต้ร่มไม้ 
เปิดเพลงดังๆ แล้วก็ระบายอารมณ์ ด่าทอสิ่งที่ทำให้เราหงุดหงิด 
เสร็จ อารมณ์ดี กลับมา เพราะไม่อยากให้คนทั้งหลายได้รองรับ
อารมณ์ของเราที่อารมณ์เสีย อารมณ์ไม่ดี เพราะมนุษย์ปุถุชนต้อง
มีอารมณ์เสีย อารมณ์ไม่ดี เป็นไปไม่ได้ที่จะบริหารสถานการณ์ 
แล้วมีแต่ความร่มเย็น ผมไม่ใช่พระ ผมไม่สามารถร่มเย็นได้ตลอด 
แต่เวลาอารมณ์เสียเราต้องรู้ตัวเราว่า อย่าเอาไประบายหรือไปลง
กับคนอื่นเขา ก็มาจัดการคนเดียว พอสงบ เย็นลง ถึงไปพบปะกับ
คนอ่ืนตามปกติ คนอ่ืนเขาไม่รูเ้ร่ืองของเราด้วย อย่าให้เขามารองรับ
อารมณ์ของเรา สมมติว่าหงุดหงิด ที่กองเลอะเทอะไปหมด ผมก็จะ
ไม่ได้ด่ามึงมาพาโวย ไม่เอา จะบอกว่าทำไมที่นั่งแถวนี้มันรกนักวะ 
เหมือนสลัมเลยว่ะ ถ้าอยากให้เหมือนสลัมยิ่งขึ้นนะ ไปเอารูปภาพ
ดารามาติดข้างฝา ให้มันเต็มที่ไปเลย แล้วก็ออกไป สักพักกลับมา
เขาก็จะจัดทุกอย่างให้เข้าท่ีข้ึน ก็ถือว่าได้ผล แต่เราก็ไม่ต้องพดูกับเขา
รุนแรงมากเกินไปนัก อย่างน้อยก็ดูเหมือนขำๆ ไป แต่เขาจะรู้ว่า   
ไม่ถูกใจแล้ว ผมไม่ใช่พระครับ ไม่ใช่ชุมชนนิมนต์ยิ้ม ก็ต้องบริหาร
จัดการอารมณ์ให้ดี 
ตอนอยูท่ีร่าบ 11 ทา่นใชว้ธิกีารอยูใ่นรถ แลว้ขบัไปทีร่ม่จรงิๆ เหรอ 
 จริง พอเข้าไปในรถ มันเป็นโลกส่วนตัวของเรา ติดเครื่อง 
เปิดแอร์ให้เย็นท่ีสุด ร้อนไปใช่ไหม ขับตระเวนไปเร่ือย ตรงไหนมีร่มไม้ 
จอด เปิดเพลงให้ดัง ก็อยู่ในราบ 11 แหละครับ แล้วก็ด่าออกมา
คนเดียว ตะโกนคนเดียว อยู่ของเราในรถ โหวกเหวก โวยวาย 
อารมณ์เย็นลงก็ขับกลับมา เพราะองค์ท่ีลงเราได้ออกไปแล้ว (หัวเราะ)  
อยากถามแทนประชาชนทั่วไปที่อยากทราบว่า คำว่าขอคืนพื้นที่ 
กระชับพื้นที่ กระชับวงล้อม มันเป็นคำมาจากไหนคะ  
 ผมว่าการกระชับวงล้อมมันก็ไม่ใช่คำใหม่นะ การกระชับ
เป็นคำปกติ คือทำให้วงมันแคบลงๆ แต่การขอคืนพื้นที่นี่ รู้สึกว่า
อาจารย์ปณิธานท่านจะเป็นคนที่นำมาใช้คนแรก ซึ่งในที่ประชุมเรา
ก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ดี มันสื่อความหมายให้คนเข้าใจได้ แล้วก็ไม่
รุนแรงเกินไป ไม่เบาเกินไป และมีผลทางจิตวิทยาในทางที่ดี แล้ว
มันสื่อความหมายได้ตรง เพราะในขณะนั้นการชุมนุมมีสองพื้นที่คือ 
ผ่านฟ้าฯ กับราชประสงค์ คนมีจำนวนไม่มากนักที่จะต้องใช้ถึงสอง
พ้ืนท่ี เพราะฉะน้ัน การมีคนแค่ส่วนหน่ึง คุณไปชุมนุมท่ีน่ีท่ีน่ันหลายๆ 
ที่มันก็ลำบากไปทั่วทุกหัวระแหง ก็ขอสักที่หนึ่งกลับคืนมาได้ไหม 
เหลือที่ให้คุณชุมนุมสักที่ที่พอเหมาะกับคนของคุณ จริงๆ อยากขอ
คืนตรงราชประสงค์ แต่เขาคงไม่ให้ หรือต่อให้ขอที่ผ่านฟ้าฯ เขาก็
คงไม่ให้ แต่คิดว่ามันน่าจะขอคืนง่ายกว่าราชประสงค์ ก็เลยขอที่
ผ่านฟ้าฯ ก่อน แล้วราชประสงค์ค่อยว่ากัน นี่คือคิดในทางที่ดี แต่
ว่าคิดผิด เพราะผ่านฟ้าฯ เขาก็ไม่อยากให้ ก็เลยเกิดเหตุการณ์วันที่ 
10 เมษายน  
จะตอบคำถามอยา่งไรคะ สำหรบัการทีม่คีนออกมาพดูกนัหลายฝา่ย
เรือ่งทีท่หารเสยีหายนอ้ยกวา่ประชาชน ทำใหภ้าพการทำงานดไูมด่ ี
 มันเป็นสิ่งที่อธิบายได้ครับ เพราะถ้าท่านอยากให้เสียหาย
มากกว่าหรือเท่ากัน เราก็ต้องปฏิบัติแบบเดิมๆ คือถือโล่เข้าไปให้
เขาตี ให้เขายิง ให้เขาแทง แล้วก็ขว้างระเบิดมาใส่ แล้วก็จะได้สิ่งที่
เสียหายเท่ากันหรือเสียหายมากกว่าตามที่คำถามเป็น แต่สังคมอีก
ส่วนที่เขาคาดหวังความสงบ เขารับได้กับสิ่งนั้นหรือเปล่า คนเป็นผู้
บังคับบัญชาที่นั่งสั่งการอยู่รับได้กับสิ่งนั้นหรือเปล่า เพราะเราไม่ได้
ลงไปเดินกับทหาร คนที่เดินคือทหารและผู้บังคับบัญชาในระดับ   
ผูป้ฏิบัติการ มีคนบอกว่า ถ้าแจ๋วก็ลงไปเดินด้วยกันสิ แต่มันไม่ได้ไง 
มันต้องคิดคำนึงถึงปัจจัยท่ีแวดล้อมหลายอย่าง เม่ือคิดถึงแล้วก็ต้อง
ทำให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ ถ้าเห็นว่าเขามีอาวุธแล้วพร้อมจะ
โยนระเบิดเข้ามาใส่ทหาร แล้วยังทำแบบเดิม ก็ต้องเรียกว่ามันไม่มี
สมองนะ มันทำไม่ได้หรอกครับ มันก็ต้องทำแบบน้ี คำถามท่ีว่า แล้ว
ทำไมทีทหารไม่เสียหายมากกว่าหรือเท่าเทียมกัน ถ้าจะทำให้ได้แบบ
คำถาม ก็ต้องเข้าไปสู้กันแบบเดิม ซึ่งไม่มีอะไรดีขึ้น แล้วสังคม
ยอมรับได้ไหม แล้วมันแก้ไขปัญหาได้ไหม แต่วันนี้สิ่งที่เราทำลงไป 



แน่นอน มันมีความสูญเสียเกิดขึ้น เราก็ไม่ได้ปฏิเสธเลยว่า ความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งจะไม่ได้เกิดจากเจ้าหน้าที่ทหาร แต่เรา
มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติที ่ช ัดเจนในการอธิบายกับสังคมว่า 
กระสุนจริงใช้เมื่อไหร่ ใช้ยังไง ไรเฟิลใช้กับคนกลุ่มไหน แม้เขายัง 
ไม่ได้ใช้อาวุธยิงทหารเลย แต่เขาถืออาวุธสงครามในมือไหม แล้ว
บ้านเมืองใดก็แล้วแต่ปล่อยให้คนท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีถืออาวุธสงคราม
เดินอยูใ่นพ้ืนท่ีชุมนุมได้ มันก็ไม่ใช่ประเทศแล้ว เพราะฉะนั้น เจอคน
แบบนี้เราก็ต้องจัดการ ซึ่งก็ต้องเด็ดขาดไปตามหลักการ แต่มันเป็น
ความเด็ดขาดบนพ้ืนฐานท่ีสังคมยอมรับได้ คนท่ีเฮโลเข้ามาหาเราน่ี 
เราบอกให้หยุดแล้วนะ ถ้าไม่หยุด จะยิงแล้วนะ เขาก็ต้องหยุด ท่าน
ยังเข้ามาก็ต้องยิงด้วยกระสุนยาง ซ่ึงมันไม่ทำให้ตาย ถ้ายังไม่หยุดอีก 
แล้วปล่อยให้เขาเข้าถึงตัว มันก็จะเป็นภาพแบบก่อนวันท่ี 10 เมษายน 
ก็แก้ไขอะไรไม่ได้ ทหารก็ล้มตายเร่ือยๆ แล้วจะตอบประชาชนว่ายังไง 
ตอบญาติพ่ีน้องทหารว่ายังไง ตอบสังคมว่ายังไง ถ้าใครยังเดินเข้า
มาโดยไม่หยุด ก็ต้องใช้กระสุนจริง แต่ไม่ได้ยิงหมายเอาชีวิต   
ถ้าอย่างนั้นก็ยิงเข้าหน้า เข้าตัว แต่นี่ยิงลงพื้นให้มันกระเด็น หรือ
ควบคุมกรวยกระสุนที่ออกจากปืนไม่ให้มันเกินหัวเข่า ซึ่งสังคม
ยอมรับได้ 
แต่มันก็ต้องมีสังคมที่ยอมรับไม่ได้เหมือนกัน  
 แน่นอนครับ สังคมปัจจุบันน้ีเป็นสังคมข้อมลูข่าวสาร คงไม่มี
ใครคิดเหมือนกันเป๊ะ มันก็ต้องเป็นธรรมดาของสังคม เราก็ต้องทำความ
เข้าใจไปตามส่ิงท่ีมันเกิดข้ึนจริง แต่ถ้าคาดหวังว่าทุกคนในแผ่นดินไทย 
ต้องเข้าใจเหมือนกันเป๊ะ ชาติหน้าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้  
ถามจริงๆ ว่าจากการทำงานหนักทุกวัน มีคนส่งครีมทาใต้ตา 

มาให้จริงไหม 
 มีครับ ได้มา 3 ครั้ง บอกยี่ห้อได้ไหมเนี่ย ครั้งที่หนึ่งได้  
ไบโอเธิร์มมา ซ่ึงก็มีเจลล้างหน้า ครีมทาหน้า ครีมบำรุงใต้ตา คร้ังท่ี
สองได้ครีมวิชชี บำรุงเฉพาะใต้ตาอย่างเดียว คร้ังท่ีสามได้น้ำแร่แบบ
ที่ฉีดหน้าให้สดชื่นกับยาหม่องเหลืองๆ แก้วิงเวียน แต่โดยปกติคน
เป็นทหารน่ีโกนหนวดเสร็จก็ล้างหน้าด้วยสบูห่รือโฟมก็จบแล้ว ไม่ทา
ครีมด้วย เพราะมันเหนียวหน้า อย่างผมพอทาครีมได้สักพักก็เอา
ผ้าชุบน้ำเช็ดหน้า เพราะมันชื่นใจกว่า นี่คือวิถีชีวิตของเรา แต่คนที่
ส่งครีมมาเพราะเขาอาจจะเป็นห่วง หวังดีกับเรา ผมก็ใช้สักหน่อย 
สมมติเช้ามาทาครีมบำรุงตา สิบโมงรู้สึกเหนียวหน้า เหงื่อออกอีก 
ผมก็ต้องเอาผ้าขนหนูชุบน้ำเช็ดหน้า แต่คิดเอาเองว่าไอ้ครีมที่ทา
มันคงจะบำรุงไปแล้วแหละ แต่ก็ไม่ได้เช็ดแบบเรี่ยมไปหมดเลยนะ 
เอาแค่เช็ดพอให้ไม่เหนียวหน้า เอาให้พอสดช่ืน แล้วหลงเหลือคราบ
ไคลของครีมบำรุงอยู่บ้าง (หัวเราะ)  
หลงัจากนีเ้มือ่ ศอฉ. ปดิ ทกุคนกก็ลบัไปทำงานตามปกต ิทา่นอยาก
ให้ประชาชนทั่วไปเขาดูแลรักษาบ้านเมืองยังไงต่อ หลังเหตุการณ์
ปกติแล้ว 
 ผมไม่อยากเป็นคนท่ีให้อุทาหรณ์ หรือสอนคนเขาไปท่ัว เพราะ
ว่าผมก็เป็นแค่ไอ้ไก่อู สรรเสริญ แก้วกำเนิด คนธรรมดาๆ คนหนึ่ง 
เขากับเรา รู้เท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน เพราะฉะนั้น เมื่อจบงานแล้ว 
แต่ละคนก็ทำหน้าที ่ของตัวองให้ดีในสองบทบาทที ่ผมย้ำคือ 
บทบาทในอาชีพ กับพลเมือง แล้วบ้านเมืองมันก็จะดี ทำอะไรก็
ทำไปเถอะ แค่มีรอยยิ้มให้กัน คิดในแง่บวกไว้ สังคมก็จะดีขึ้น
เรื่อยๆ  

หลังจาก ศอฉ. จบไป พันเอกสรรเสริญคือใคร 
 ก็เป็นพันเอกสรรเสริญตามปกติ เป็นผูอ้ำนวยการกองปฏิบัติ
การจิตวิทยา เป็นไก่อูของญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงเหมือนเดิม เพราะ
มันเหมือนเดิมมาโดยตลอด  
หลายคนอาจจะมองว่าภาพของทหารดูดี และดูน่ารักขึ้น ซึง่สว่น
หนึง่มาจากการทีท่า่นเปน็โฆษก ทา่นคดิอยา่งไรกบัเรือ่งนี้ 
 ก็ต้องขอบพระคุณคนที่รู้สึกอย่างนั้น และรู้สึกปลื้มใจ แต่
ยังเช่ือม่ันว่าไม่ใช่แค่ผมเป็นหลักท่ีทำให้เขารูสึ้กอย่างน้ัน แต่เขารูสึ้ก
อย่างน้ันเพราะกำลังพลทหารทุกคน ทุกนาย ต้ังแต่ระดับเล็กจนถึง
ระดับโต มีวิธีการปฏิบัติ มีสิ่งที่เขาพบเห็นได้ด้วยตาของเขาเอง 
ทุกคนเสียสละและทุ่มเทเพื่อชาติบ้านเมืองจริงๆ สิ่งนั้นต่างหากที่
ทำให้ทุกคนมีความรู้สึกรักใคร่ รู้สึกพึงพอใจ รู้สึกยอมรับในทหาร 
เพราะไอ้โฆษกจะเล่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ สวยงามร้อยแปดพันเก้า 
แต่ถ้าสิ่งที่ประชาชนได้พบ ได้เห็น ได้ประจักษ์ในท้องถนน ได้
ประจักษ์ในสังคม มันไม่ได้สอดคล้องกันเลย ก็ไม่มีใครเขาเชื่อ 
เล่าได้สองวันเขาก็ถ่มถุยด่าเอา เพราะฉะนั้น สิ่งที่เขาชื่นชม เขา
ชื่นชมในวัตรปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทหารที่มีมาโดยสม่ำเสมอ 
ท่านอ่านหนังสือบ้างไหมคะ 
 น้อยมาก เพราะเป็นคนสมาธิสั้น อ่านหนังสือน้อย เพราะ
ฉะนั้น สิ่งที่ผมจะรับข้อมูลข่าวสารได้ก็คือดูทีวี ฟังวิทยุ  
ท่านชอบรายการแบบไหนเป็นพิเศษไหม 
 ก็ดูข่าวเกือบทุกช่องนะ เพราะที่บ้านเปิดทีวีหลายเครื่อง 
ก็คือดูตามหน้าที่น่ะ ถ้าจะดูละครก็ดูละคร แต่ในช่วงเวลาที่เป็น
ข่าวก็ดูหลายช่อง ต้องเปิดหลายช่องครับ  

ต้องอดทนครับ วันนี้ใครจะอยากหรือไม่อยากไม่รู้ แต่ทุกคนต้องอดทน เพราะนี่คือบ้านของเรา นี่คือเมืองของเรา         
ที่ทุกคนจะต้องร่วมฝ่าฟันกันไป ยามสุขเราสุขร่วมกัน ยามทุกข์เราทุกข์ร่วมกัน 



ต้องมีหลายเครื่องด้วยเหรอ  
 กองของผมโดยปกติ หน้าท่ีก็ต้องเป็นอย่างน้ันอยูแ่ล้ว แต่ส่วนใหญ่
จะต้องดูข่าวเช้าวันใหม่ของหลายๆ ช่อง อยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างวันนี้กับ
วันรุ่งขึ้น ก็คือเที่ยงคืนครึ่ง ตีหนึ่ง เพราะการดูข่าวช่วงนี้เขาจะสรุปได้ว่าใน
วันที่ผ่านมากระแสมันเป็นยังไง วันต่อไป ข้อมูลข่าวสารเขาอยากรู้เรื่อง
อะไร คนในบ้านในเมืองรู้สึกพอใจ ไม่พอใจต่อเรื่องอะไร เป็นฐานของการ
ทำงานของวันต่อไปของเรา ต้องดู ดูจนเอียน 
ในฐานะคนรบัขา่วสาร อยากใหม้กีารนำเสนอขา่วสารแบบไหนทีจ่ะทำใหช้ว่ย
สังคมได้ 
 ผมไม่สามารถแนะนำผู้สื่อข่าวได้ เดี๋ยวจะกลายเป็นเรารู้ดีกว่าเขา 
เราก็คือผูบ้ริโภคคนหน่ึง เพราะฉะน้ัน ท่านมีวิชาชีพ มีอุดมการณ์ มีจรรยา-
บรรณของท่าน ท่านจะรู้เองว่าท่านจะนำเสนออย่างไร  
แล้วที่บอกว่าไม่อยากเปิดเผยเรื่องชีวิตส่วนตัวเพราะอะไรคะ 
 ผมไม่ใช่ดารา ถึงแม้จะเป็นบุคคลสาธารณะ แต่เป็นบุคคลสาธารณะ
ในเร่ืองของการทำงานตามหน้าท่ีของข้าราชการ ผมไม่ใช่ดารา ผมไม่จำเป็น
ต้องอธิบายเรื่องของครอบครัวว่าเป็นใคร มาจากไหน  
ทราบมาว่าชอบเพลงลูกทุ่ง ทำไมถึงชอบ 
 เพราะสมัยก่อนตอนท่ีผมเด็กๆ มันไม่มีเพลงให้เลือกมากนัก เพลงสตริง
สมัยก่อนก็มีแกรนด์เอ็กซ์ รอยัลสไปรต์ส กับดิ อิมพอสสิเบิล มีแค่นี้ ไม่มี
อย่างอื่น แล้วก็มีนักร้องลูกทุ่งอย่าง กาเหว่า เสียงทอง ไพรวัลย์ ลูกเพชร 
ศรคีรี ศรีประจวบ ยอดรัก สลักใจ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ บุปผา สายชล 
ก็มันมีเพลงอยูอ่ย่างน้ีตามต่างจังหวัด แล้วเวลาออกไปร้องเพลงหน้าช้ันเรียน 
ใครจะไปร้องเพลงอย่าง ‘มองซิมอง’ มันไม่ใช่น่ะ พอมันเติบโตมาแบบนี้ 
จะมาพลิกหน้ามือเป็นหลังมือตอนโตแล้วก็ลำบาก แต่ก็ฟังได้นะ อย่าง
คุณ เจนนิเฟอร์ คิ้ม ก็เสียงดี อย่างคุณฟอร์ด คุณปาน ธนพร คุณใหม่     
คุณเบิร์ด ก็ฟังได้ แต่เพลงที่โวยวายคงไม่ไหว 
มองย้อนกลับไปคิดว่าท่านมาไกลจากตอนเด็กๆ แค่ไหน แล้วอะไรที่ทำให้
ท่านเป็นท่านจนถึงทุกวันนี้ 
 หน้าที่ก็ไปตามชั้นยศ ไปตามสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาเขามอบหมายให้ 
แต่ชีวิตที่เป็นไก่อูไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก ก็ยังมีความรู้สึกว่าเราก็เป็น
บุคคลธรรมดาคนหนึ่งที่เกิดมาดูแลตัวเราเอง ครอบครัว และสังคมตาม
อำนาจหน้าที่ของเรา ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปจากเดิม ตัวเราก็ยังเป็น
ตัวเราเหมือนเดิม สิ่งที่ทำให้เป็นแบบนี้ได้น่าจะเป็นคุณป้า คุณย่า  
มีหลักสอนอะไรจากคุณป้าและคุณย่าอะไรที่ท่านประทับใจที่สุด 
 เราอยูด้่วยความท่ีเราเป็น ก็หมายความว่าเราอยูแ่บบของเราแบบ
บ้านๆ เวลาที่เรากินข้าวเราก็จะนั่งร้าน เหมือนเตียงใหญ่ๆ นั่งขัดสมาธิ มี
กับข้าวอยู่กลางวง แล้วช้อนก็เป็นช้อนสังกะสี แล้วก็ยกจานข้าวขึ้นมา กิน
น้ำขัน เราก็กินของเราอยู่อย่างนี้ แต่ว่าสมัยก่อนตอนเด็กๆ เราไม่ได้กินหมู 
เห็ด เป็ด ไก่ เพราะอยู่ตามต่างจังหวัด สมมติว่าวันนี้คุณย่าอยากทำ
ต้มยำให้กิน ก็จะเป็นต้มยำหัวปลี แต่ท่านเรียกหัวปลีว่าไก่สวน คือเราไม่ได้มี
ไก่ไง แต่เราเอาหัวปลีมาห่ัน เราก็จะเรียกมันว่าไก่สวน ก็เอามาต้ม ใส่กะทิ 
ใส่หัวปลี แต่คุณย่าจะเรียกแบบหลอกๆ หลานๆ ให้สนุกๆ ว่ามันคือไก่สวน 
แล้วก็ทำขนมหวานแหลม เป็นภาษาที่คุณป้าใช้ หวานแหลม ก็อย่างพวก
บัวลอย ปลากริมไข่เต่า ก็จะไม่ใส่น้ำตาลเยอะ ใส่เกลือนิดหน่อยให้มัน
ออกเค็มๆ หรือสมมติเราอยากจะกินกุยช่าย บ้านเราคนเยอะ คุณป้า คุณย่า
เล้ียงดลูกูหลานมากมาย เป็นครอบครัวใหญ่ เราจะไม่มีโอกาสไปซ้ือขนมครก
มาแบ่งกันกิน สมมติเราอยากกิน   ก็ต้องโม่แป้งกันเลย แล้วก็ทำขนมครก 
วันน้ีกินขนมครก กินกันจนอ่ิม เอียนไปเลย แล้วก็หายไปนาน วันน้ีเราอยาก
กินกุยช่าย เราก็จะเปล่ียนเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอด ซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวมาต้ม แล้วก็
ว่ากันไป 
อันนั้นก็คือวิถีชีวิต แต่ถ้าเป็นเรื่องวิธีคิดที่ได้มาตั้งแต่เด็กๆ ล่ะคะ 
 ด้วยเรามีชีวิตอย่างนั้น ทำให้เรามีความรู้สึกว่า พอแล้วว่ะ แค่นี้ก็
พอแล้ว อยากมีไหม ก็อยากมีเหมือนคนอ่ืนนะ แต่ว่าไม่มีมันก็ไม่เดือดร้อนน่ะ 
เพราะเราก็อยู่ได้ แล้วเงินเดือนเราก็ไม่ได้อยู่เท่านี้นี่ เราเป็นข้าราชการ
เดี๋ยวเราก็มีเงินเดือนสูงขึ้น เราก็ค่อยๆ ขยับฐานะของเราไป ก่อนจบมา
ใหม่ๆ แม่ซื้อโตโยต้า KE20 ประมาณมือสาม มือสี่ ขับไป สักพักหนึ่งมัน
ว่ิงไม่ค่อยเร็ว พอเป็นร้อยเอก เงินเดือนมากข้ึนก็ซ้ือโตโยต้า โคโรลา เหล่ียมๆ 
ประมาณมือสองมาใช้ก็วิ่งได้ ไม่อายใคร โตมาอีกหน่อยหนึ่ง มีของเยอะ
ขึ้น ซื้อโคโรนา เป็นมือสอง มือสาม เหมือนกัน ก็ค่อยๆ ขยับฐานะไปตาม
อัตราเงินเดือนที่มีอยู่ ก็โอเค  
ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินซื้อรถแพงๆ ให้สมกับยศพันเอก ว่าอย่างนั้นเถอะ  
 ไม่เคยคิด เพราะหนี้สินมันมีอยู่แล้ว เพราะว่าเคยชวนคุณแม่ทำ
แท็กซี่แล้วมันขาดทุน ก็ต้องเอาบ้านไปเข้าสหกรณ์ ต้องทำงานหาเงินเพ่ือ
มาจ่ายค่าบ้านสหกรณ์ พอทุกอย่างจบ ขายบ้านได้ แล้วก็ไม่เอาอีกเลย   
ไม่ทำธุรกิจเลย เพราะมีความรู้สึกว่า ชีวิตของเราที่คุณปู่ คุณย่า คุณตา 
คุณยาย พ่อ แม่ วงศ์เถาเหล่ากอมา มันเป็นได้แค่ข้าราชการ เราไม่เหมาะ
กับการทำธุรกิจ เรียนรู้แล้ว เราพอของเราแค่นี้ ไม่เอาอีกเลย 
ช่วงนั้นคงแย่นะ  
 แย่สุดๆ ลำบาก แต่สิ่งหนึ่งที่ยึดอยู่เสมอคือ คุณป้าจะเคยสอนว่า 
จะยังไงก็แล้วแต่ อย่าให้เสียเครดิตเร่ืองการเงิน หมายความว่า อย่าให้เป็น
ขี้ปากใครเขาได้ว่าเป็นลูกหนี้เขาเต็มไปหมด ยืมใครก็ต้องยืมแค่เพียงพอที่

เราจะใช้คืนเขาได้ แล้วต้องคืนเขา ใครก็ตามที่เสียเครดิตทางด้านการเงิน 
โตขึ้นจะขาดความน่าเชื่อถือในเรื่องอื่นๆ ทั้งหมด นี่คือสิ่งสำคัญ เพราะ
ฉะนั้น มีหนี้ ต้องใช้หนี้ ก่อหนี้เท่าที่เพียงพอจะใช้ได้ เลยจากนั้นก็ทน
ลำบากเอา สมัยหน่ึงท่ีมาเป็นฝ่ายเสธ. ท่ีกรมน้ี ผมก็เคยต้องขายรถ โคโรลา 
ขายเรียบร้อย ได้เงินไปไม่กี่ตังค์ แต่ก็ต้องเอาไปประทังค่าเงินกู้สหกรณ์ 
เวลามาทำงานก็เดินจากแยกเกียกกายไปขึ้นเรือที่ท่าน้ำเกียกกาย แล้วก็
ขึ้นเรือไปขึ้นที่ท่าบางขุนพรหม แล้วก็เดินต่อจนถึงที่ทำงาน เหงื่อแตกพลั่ก 
แต่ก็โอเค เพราะไม่มีรถ เป็นอย่างน้ีเกือบหน่ึงปี แต่ก็ต้องอดทน แต่ตอนน้ัน
เราสร้างธุรกิจขึ้นมาด้วยเรามีความหวังว่าเราอยากทำธุรกิจ เพราะฉะนั้น 
เมื่อมันพังพาบไปไม่เป็นท่า เราก็ต้องพร้อมรับความเสียหายจากมัน แล้ว
ก็แก้ไขมันให้ได้ด้วยตัวของเราเอง สุดท้ายก็ต้องได้ ก็เรียบร้อย จ่ายหน้ีสินหมด 
ก็ซื้อบ้านต่อตามกำลังที่เรามี 
ความที่ชีวิตท่านวุ่นวายมาก แต่เห็นบนหิ้งพระมีคำว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความ
สงบไม่มี ตอนนี้ท่านซาบซึ้งเลยไหมกับคำนี ้
 ใช่ บางคนอาจจะมีความรูสึ้กว่าผมเป็นคนคุยเก่งนะ แต่จริงๆ แล้ว
ไม่ค่อยอยากเจออะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมาย 
ท่านว่าวันหนึ่งทุกคนควรจะกลับมาอยู่ในความสงบไหม 
 ก็น่าจะอยูใ่นความสงบนะ (หัวเราะ) ตอนน้ีก็ดีข้ึน เพราะว่าความเครียด
ลดน้อยลง แต่ว่ามันเปลี่ยนเป็นเครียดต่อความคาดหวังของคนที่โทร.เข้า
มาเยอะ งานเราก็เยอะ กลัวว่าจะตอบคำถามได้ไม่ดี แต่เชื่อว่าเวลาจะแก้
ปัญหาใจได้ และเวลาจะช่วยเยียวยาบาดแผลของคนไทยด้วย แต่สำหรับ
ชีวิตผม ตอนนี้มันเป็นกระแสที่ทุกคนมีความรู้สึกชื่นชม ก็เป็นสิ่งที่ดีงาม 
เราเองก็อยากทะนุถนอมสิ่งนี้ไว้ไปนานๆ แต่ทุกอย่างมันต้องมีขึ้นและมีลง
เป็นธรรมดา เพราะเราไม่ใช่ดารา เราเป็นคนทำงานตามหน้าที่ เมื่อวัน
หนึ่งสถานการณ์บ้านเมืองสงบ เราห่างหายไปจากจอ ทุกคนก็จะมีชีวิต  
มีสิ่งที่น่าสนใจในอนาคตข้างหน้าต่อไป แต่ก็ขอบพระคุณทุกกำลังใจ แล้ว
ก็นำความปรารถนาดีนี้ไปยังกำลังพลทุกคน โดยเฉพาะน้องๆ ที่ยศน้อย
กว่าเรา และเป็นผู้ที่ต้องลำบากมากกว่าเรา  
อยากทราบว่า ถ้ารับทุกสาย เคยกำหนดไหมว่าอย่าโทร.มาเกินกี่โมง 
 ไม่เคยมีลิมิต แต่ส่วนใหญ่กลางคืนจะมีความรูสึ้กว่าไม่ค่อยกล้ารับ 
เพราะมักจะเจอคำหยาบคายบ่อยๆ บางคืนตื่นมามี 69 สาย ไม่ได้รับ กด
มามีแค่เพียง 2 เบอร์ ก็แสดงว่าอย่างนี้ไม่ได้โทร.ปรารถนาดีแล้ว หรือพอ
รับก็ด่ากันจะจะ เจอแบบน้ี บางทีผมก็ต้องพดูไปเลยว่า สวัสดีครับ ด่าหรือ
ชมดีครับ ตามอัธยาศัยครับ ถ้าเขาจะชมก็ชมไป จะด่าก็ด่าน้อยหน่อย 
(หัวเราะ) พูดแบบนี้เลยว่า ด่าหรือชมดีครับ เชิญครับ ดักไว้ก่อน จะได้
ด่าน้อยหน่อย ถ้าเขาด่า ก็อ๋อครับ ครับๆ แต่บางทีใจก็ไม่ได้อยูกั่บเขาหรอก 
ให้เขาด่า จะได้หายเครียด ส่วนเราก็ทำอย่างอื่นไป ส่วนปากก็พูดไป 
ครับๆ อ๋อครับๆ บางทีก็เปิดสปีกเกอร์โฟน แล้วเราก็นั่งทำงานเขียนของ
เราไป เพราะถ้าเกิดสมมติว่าไม่รับสาย ก็ต้องอยากโทร.มาด่าอีก ถ้ารับ
เขาก็จะรู้สึกสะใจ วันหน้าอาจจะด่าน้อยลง โทร.น้อยลง ก็จะเป็นผลดี คือ
อย่าไปใส่ใจ คนเข้าใจก็คือเข้าใจ คนไม่เข้าใจ อธิบายก็จะเข้าใจ แต่คนที่
เข้าใจแล้วแต่แกล้งไม่เข้าใจ อธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้นก็เลยครับ 
ครับ ครับ ให้มันดูมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบให้เขาสบายใจขึ้น 
อยากบอกอะไรกับประชาชนอีกไหมคะ  
 ผมไม่ใช่คนท่ีเช่ียวชาญด้านใดด้านหน่ึงโดยเฉพาะ ไม่ใช่คนท่ีจะให้
ความรูกั้บคนเขาไปท่ัว มันไม่ใช่ผมน่ะ ท่ีจะไปเป็นต้นแบบให้คนอ่ืนเขา ไม่ล่ะ 
ผมก็เป็นของผมแบบนี้ ทำหน้าที่ของผมเองให้ดีที่สุด คนอื่นจะทำยังไง
แล้วแต่ท่าน ท่านก็โต ท่านก็เรียนหนังสือมา ท่านก็มีวิจารณญาณของท่าน 
ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็โอเคแล้ว แค่นั้นแหละ แล้วอีก
อย่างผมไม่วิจารณ์ใคร เพราะไม่มีใครดี ใครชั่ว 100% ยกเว้นพระอรหันต์ 
แต่ก็จะมีคนโทร.เข้ามาถามว่า ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการทำงานของคน
นั้นคนนี้ ซึ่งก็จะเข้าสู่หล่มของการวิจารณ์ 
 ใช่ ผมก็พยายามหลีกเลี่ยง เพราะผมไม่ใช่คนที่ชอบวิพากษ์ ผม
เอาเฉพาะหน้าที่ของผม อย่างมีคนโทร.มาถามว่า อาจารย์ที่ถูกควบคุมตัว
ไปท่านไม่กินข้าว ทำยังไง ความจริงคือเราไม่ได้บังคับท่านให้ท่านกินข้าว
หรือไม่กินข้าว แต่ท่านถกูหมายจับ ท่านมอบตัว เราก็ต้องควบคุม ตัวท่าน 
ควบคุมตัวในที่ที่ไม่ใช่ทัณฑสถาน จะเป็นค่ายทหาร ค่ายตำรวจ ก็มีการ
บอกล่วงหน้าไว้แล้ว แล้วอาจารย์ท่ีมีแนวความคิดเหมือนกัน แตกต่างกันก็มี
หลายคน ไม่ได้มีคนเดียว ใครจะกินข้าว ใครจะไม่กินข้าว สุดแล้วแต่ท่าน 
ก็มีคนถามต่อว่า แล้วถ้าท่านหิวล่ะ ผมก็ตอบไปว่า ก็ เจเล่ไลต์ อ่ิมท้องดีนะ 
ทีนี้แหละก็เป็นข่าวเลย พูดตรงๆ ว่า บางทีผมก็ไม่อยากต่อปากต่อคำ แต่
การใช้คำพดูบางคำส้ันๆ มันเป็นวลีท่ีใช้แล้วไม่มีใครอยากถามต่อ จบแค่น้ัน 
มีความหมายในตัวเอง แล้วแต่ว่าใครจะคิดความหมายของมันได้สมบูรณ์
หรือไม่สมบูรณ์ ผมคิดแบบนี้ว่า บ้านเรามีนิสัยอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ 
คือถ้าอะไรท่ีตัวเองไม่เดือดร้อน จะน่ิง แต่ถ้าเดือดร้อน จะออกมาพดู เพราะ
ฉะน้ัน แล้วคนท่ีเป็นผูล้งมือปฏิบัติการแก้ปัญหาต่างๆ จะถกูวิพากษ์วิจารณ์
อยู่เสมอ จากกลุ่มคนที่ออกมาเพราะว่าเดือดร้อน แต่คนที่เห็นด้วยกับ  
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจะนิ่งเฉย แต่เจ้าหน้าที่เป็นมนุษย์ปุถุชน ไม่ใช่ผู้ที่
บรรลุอรหันต์ ไม่สามารถท่ีจะคิดได้เองว่าคนท่ีไม่ออกมาก็ยังมีคนท่ีเห็นด้วย
กับเรานะ ดังนั้น สุดท้ายแล้วเขาเหล่านั้นจะรู้สึกโดดเดี่ยวและเดียวดาย   
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CLOTHES  
 

Painkiller 
 ถ้าหนุ่มคนไหนร้ือตูเ้ส้ือผ้าแล้วหาช้ินท่ีถกูใจไม่ได้ เพราะมันจำเจเกินไป ลองไปหาอะไรใหม่ๆ มาประดับตูเ้ส้ือผ้าตัวเอง
อีกสักครั้ง กับเสื้อผ้าสไตล์วินเทจที่ผสมผสานกับแนวทางของฮิปปี้ของ Painkiller โดยเฉพาะคอลเล็กชันล่าสุด ‘Wear Your 
Love Like Heaven’ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Donovan Leitch หรือ Prince of Flower Power ตำนานเพลงยุค 60’s ชื่อดัง 
จนออกมาโดดเด่นไม่มีใครเหมือน ทั้งทีเชิ้ตสกรีนลายเก๋ เชิ้ตพอดีตัว คาร์ดิแกน และแจ๊กเก็ตที่ใช้เนื้อผ้านุ่มสบาย     
ปลดปล่อยร่างกายให้เป็นอิสระอย่างแท้จริง ที่เราแอบชื่นชมเป็นพิเศษคือการซ่อนรายละเอียดของลวดลายดอกไม้     
หรือลายปักไอคอนต่างๆ ที่ดูเหมาะเจาะลงตัว ไม่มากจนเกินไป แต่ก็ไม่ได้เรียบจนไม่มีอะไรเลย เหมาะสำหรับชายหนุ่ม
ที่รักศิลปะและหลงใหลการออกแบบโดยเฉพาะ แวะไปลองสวมใส่ได้ที่ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์  

MUSIC 
 
Amy Macdonald : A Curious Thing 

 เพราะอัลบ้ัมแรกทำยอดขายได้เกินกว่า 3 ล้านแผ่น อัลบ้ัมชุดท่ี 2 ของ Amy Macdonald นักร้อง
สาวชาวสกอตแลนด์คนนี้จึงได้ระเบิดพลังเสียงออกมาอย่างเริงร่ากว่าเดิมกับ A Curious Thing 
อัลบั้มที่เธอยังคงความจัดเจนในการทำงานแบบเหมารวมทั้งร้อง เล่น เขียนเพลง และโปรดิวซ์เอง
ทุกอย่าง โดยครั้งนี้เธอใส่ความหนักแน่นของดนตรีเข้าไปมากขึ้นแบบเห็นได้ชัด ดังนั้น เพลงเปิด
อัลบั้มอย่าง Don’t tell me that it’s over จึงไม่ได้เป็นเพลงพ็อพร็อกกรุบกริบเหมือนชุดที่แล้ว คุณ
จะได้สัมผัสดนตรีร็อกเท่ๆ ท่ีผสมกับเสียงห้าวๆ ของเธอได้อย่างลงตัวเหมือนอย่างท่ี The Cranberries 
ได้เคยทำเอาไว้ ส่วน Troubled soul กลายเป็นแทร็กที่ต้องขอแนะนำเลย กับเพลงร็อกแน่นๆ หม่นๆ 

ที่ทิ่มแทงหัวใจจนทะลุผ่านไปถึงวิญญาณกันได้จริงๆ เลยทีเดียว A Curious Thing จึงเป็นอัลบั้มที่เหมาะเอาไว้เปิดฟังแทนเสียง
นาฬิกาปลุกเรือนเดิมข้างๆ หมอนของคุณ แล้วเชื่อเถอะว่าเพลงในอัลบั้มนี้จะทำให้เช้าวันต่อไปของคุณเป็นเช้าที่ฮึกเหิมกว่าทุกวัน
ที่ผ่านมา 

BOOK 
 
แช่มช้า (La lenteur)  
 ถ้าคำจำกัดความของหนังสือเล่มนี้คือ นิยายสั้นหลุดโลก มันก็คงจะเป็นนิยายสั้นหลุดโลกที่อ่านแล้วเพลิดเพลินที่สุดเล่มหนึ่ง ที่ดำเนินเรื่องราว
ด้วยความขำขัน ด้วยเหตุการณ์ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างความเป็นจริงและจินตนาการ สอดแทรกด้วยลีลาเสียดสีประชดประชัน ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่า ‘แช่มช้า’ โดยตรง มันเป็นสิ่งที่หลายคนแทบจะลืมเลือนไปแล้วในยุคที่ทุกอย่างดูรวดเร็วฉับไว แต่ความแช่มช้านี้เองที่กำลัง
เคลื่อนไหวอย่างช้าๆ และมักจะบังเกิดในเวลาที่เราไม่รู้ตัว ซึ่งผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือ มิลาน คุนเดอรา นักเขียนเลื่องชื่อระดับโลก
ชาวเช็ก ที่มีลีลาการเล่าเรื่องแบบเหนือชั้น หาตัวจับยาก เขาประกาศก้องว่าทุกคำที่เขาเขียนไม่มีคำไหนจริงจัง และเป็นงานเขียนแบบเบาๆ แต่ถ้าใคร
เชื่อเช่นนั้นอย่างจริงจังก็คงจะแปลก เพราะทุกคำที่เขาเขียนทำให้เราอดที่จะนำมาคิดต่อไม่ได้ อ่านไป คิดไป นั่งยิ้มไป ไม่ทันไรก็หมดเล่ม  

Sex and the 
City 2 
 แม้ Sex and the City จะ
ไมใ่ช่หนังฟอร์มยักษเ์อฟเฟ็กต์
ตระการตา แต่ด้วยความเริ่ด
ของพวกเธอก ็ทำให ้ เหล ่า
สาวกตั้งตารอจะดูไม่แพ้หนัง
ฟอร์มยักษ์เร่ืองไหนๆ ภาค 2 นี้
จะเป็นเหตุการณ์ในอีก 2 ปี 
หลังจากภาคแรกจบลง เมื่อ
ทั้งสี่สาวน่าจะกำลังอยู่ในช่วง
ท่ีทุกอย่างลงตัว ชีวิตกำลังเดิน
มาถึงจุดท่ีน่าพึงพอใจ แต่กลับ
กลายว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้น เมื่อ
แคร์รีได้แต่งงานกับคนท่ีเธอรัก 
แต่กลับไม ่รู ้ส ึกอ ินก ับชีวิต
แต่งงานอย่างท่ีหวัง ชาร์ลอตต์
เริ่มสับสนกับบทบาทการเป็น
แม่ท่ีดี มิแรนดาเร่ิมสงสัยว่าส่ิง
ใดสำคัญต่อช ีว ิตเธอที ่ส ุด 
ระหว่างความเป็นมืออาชีพ 
กับความเป็นแม่ ซาแมนธาที่
กำลังมีปัญหาเรื ่องวัยอย่าง
จริงจัง ทุกอย่างจะดำเนินไป
อย่างไรคงต้องไปว่ากันต่อใน
หนัง แต่ส่ิงท่ีเราบอกได้แน่ๆ เลย
ก็คือ เรายังจะเห็นส่ีสาวสวยเริ่ด
ในชุดหรูเหมือนเช่นทุกครั ้ง 
แถมยังเดินทางไกลไปสวยเริ่ด
ถึงอาบูดาบี แค่เห็นตัวอย่าง
หนังที่พวกเธอเฉิดฉายในชุด
หรกูลางทะเลทราย ก็ตัดสินใจ
ได้แล้วว่า วันที่ 3 มิถุนายนนี้ 
ควรจะดูหนังเรื่องไหนดี 

Pantomime in 
Bangkok ครัง้ที ่11 
 สำหรับคนที ่ไม่รู ้จ ักการแสดง
ละครใบ้ในกรุงเทพฯ ขอแนะนำแบบ
ส้ันๆ ว่า น่ีคือโชว์ท่ีเป็นการรวมตัวกัน
ของนักแสดงละครใบ้มืออาชีพจาก
ญี่ปุ่น เกาหลี และนักแสดงละครใบ้
รุ่นใหม่ของไทย ที่ร่วมกันสร้างสรรค์
เรื ่องราว ถ่ายทอดผ่านทักษะการ
แสดงท่ีไร้คำพดู แต่เรียกเสียงหัวเราะ
และความประทับใจจากผูช้มมาแล้ว
อย่างต่อเนื่องนับสิบปี และหลังจาก
หยุดพักการแสดงในเมืองไทยไป 2 ปี 
คราวนี้ Pantomime in Bangkok ได้
กลับมาเปิดการแสดงอีกครั ้ง โดย
นอกจากจะมีการแสดงชดุใหม่ลา่สดุ
จากนักแสดงทุกคน ไม่ว่าจะเป็นกูริ 
กูริ เกิร์ล - หญิงอ้วนสวมหน้ากาก
ในชุดสดใสขวัญใจผู้ชม โคจิมายา 
และคู่ห ู ‘คานิคามา’ ที่ผู้ชมไม่อาจ 
กลั้นเสียงหัวเราะให้ก ับเร ื ่องราว
ชวนหัวของทั้งคู่ และขอต้อนรับการ
คืนเวทีของ โค จียง ผู้เคยพาผู้ชม
ร่วมซึมซับประสบการณ์ดำด่ิงลงสู่ใต้
น้ำลึกผ่านการแสดงของเขามาแล้ว 
ร่วมด้วย ยามาดะ โทชิ เจ้าของผลงาน 
การแสดงเรื่อง Sakura Tree ที่เคยได้
ร ับการยกย ่องว ่าเป ็นการแสดง  
ยอดเยี่ยมแห่งปีในอดีตมาแล้ว จอง
บัตรเพื่อร่วมบริหารจินตนาการและ
รอยยิ้มให้กลับมาบรรเจิดอีกครั ้ง   
ท ี ่ ไทยท ิกเก ็ตเมเจอร ์ ท ุกสาขา      
โดยการแสดงจะมีขึ ้นในวันที ่ 1-4 
กรกฎาคมนี ้ ณ อาคารหอประชุม
เมืองไทยประกันชีว ิต ถนนรัชดา- 
ภิเษก 

MOVIE 

SHOW 
GADGET 

Smirnoff Vodkasonic Speaker Pack  
 เพราะความต้องการของชาว Gadget ไม่ได้มีเพียงแค่ทะเล หาดทราย สายลม และเครื่องดื่มดีๆ สัก
ขวดเท่านั้น ในเมื่อจะมาสุดเหวี่ยงกันที่ริมชายหาดทั้งที จะปล่อยให้ทุกคนมานั่งหงอยๆ จิบน้ำมะพร้าว 
แล้วฟัง iPod แบบตัวใครตัวมันได้อย่างไร เราจึงขอแนะนำ Smirnoff Vodkasonic Speaker Pack ลำโพงพกพา
ขนาดมินิ ที่ใช้งานได้ง่ายกว่าการนั่งผสมมาตินีเสียอีก เพราะมันรองรับการเชื่อมต่อเครื่องเล่นเพลงทุก   
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น iPod หรือ MP3 โดยใช้พลังงานด้วยถ่านขนาด AA เพียง 2 ก้อนเท่านั้น Smirnoff 
Vodkasonic Speaker Pack หาซื้อกันได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป ทีนี้ก็พาเหล่าบรรดาเพื่อนพ้องมา
ร่วมกันฟีเจอริงให้สุดมันจนสันในกระดูกสะดุ้งกันไปเลย อ้อ! สินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะ 
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เทศกาลเที่ยว
เมืองไทย2553 
 งานที่รวบรวมสินค้า
แ ล ะบ ร ิ ก า รท า งก า ร  
ท่องเที่ยว เช่น โรงแรม 
ที่พัก รายการนำเที่ยว 
สินค้าหัตถกรรม อาหาร 
ของที่ระลึก การแสดง
ทางว ัฒนธรรมทั ่วไทย 
วันนี้ถึง 13 มิถุนายน 
2553 ณ ชาเลนเจอร์   
1-3 เมืองทองธานี  

Judprakai 
Concert Series  
#39 
 จุดประกายคอนเสิร์ต 
ครั้งที่ 39 ตอน Swing 
Again!! : A  Tribute to 
’Rong Wong-savun โดย 
โก้ มิสเตอร์แซ็กแมน 
และผองเพื่อน ภายใต้
แนวคิด ‘Real Jazz’     
คัดสรรเพลงแจ๊ซชั ้นดีที ่ 
’รงค์ วงษ์สวรรค์ ช่ืนชอบ
มานำเสนอ วันนี้ เวลา 
17.00 น. เป็นต้นไป   
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศ
ไทย จำหน่ายบัตรผ่าน
ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ ทุก
สาขา 

สุดสาคร
ลิเกร่วมสมัย 
 สุดสาคร ลิเกร่วมสมัย 
สร้างสรรค์โดย ภัทราวดี
เธียเตอร์ โดยหยิบยก
วรรณกรรมของสุนทรภู ่ 
เรื่องพระอภัยมณี ตอน
กำเนิดสุดสาคร มาจัดทำ
ในรูปแบบลิเกร่วมสมัย 
โดยการนำส่ือทางตะวันตก
และตะวันออกมาผสม
ผสานกันอย่างลงตัว วันนี้
ถึง 12 มิถุนายน 2553 
(เฉพาะวันเสาร์) เวลา 
19.30 น. จำหน่ายบัตร
ผ่าน www.totalreserva-
tion.com 

Home Expo & 
Living Concept  
 งานแสดงสินค้าที ่
นำเสนอเฟอร์นิเจอร์ทุก
แบบ ทุกสไตล์ สำหรับ
ท ุ กห ้ อ งภายในบ ้ าน 
รวมไปถึงของแต่งบ้าน
อ ี กมากมายในราคา  
สุดพิเศษ วันนี้ถึง 13 
มิถุนายน 2553 ณ ศนูย์
การประช ุมแห ่ งชาต  ิ
สิริกิติ์ 

On the Edge  
 น ิทรรศการศ ิลปะ
ร่วมสมัยนานาชาติ ที่มี
ศ ิลปินเข ้าร ่วมทั ้งจาก
ส ห ร า ช อ า ณ า จ ั ก ร 
นิวยอร์ก และประเทศไทย 
ว่าด้วยเรื่องของ ‘เส้น’ 
อันเป็นแนวคิดพื ้นฐาน
ของการสร้างรปูทรง โดย
เน ้นย ้ำท ี ่กระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
มากกว่าการพิจารณา
ผ ล ง า น โ ด ย ย ึ ด จ า ก
บร ิบทโดยรอบเท่าน ั ้น 
วันน้ีถึง 8 กรกฎาคม 2553 
ณ ดีโอบี หัวลำโพง 
แกลเลอรี (เว้นวันจันทร์) 

Brand New 2010 
 เวทีสำหร ับศิลปิน
และนักวิจารณ์ศิลปะรุ่น
ใหม่ โดยศิลปินรุ่นใหม่
จะมีโอกาสแสดงผลงาน
เดี่ยว โดยปราศจากการ
กำหนดหัวเร่ือง และเปิด
โอกาสให้กับนักวิจารณ์
ศิลปะร่วมสมัยหน้าใหม่ 
นำเสนอผลงานเข ียน 
เพ ื ่อพ ัฒนาผลงานให ้
ก้าวไปสู่การเป็นศิลปิน
และนักว ิจารณ์อาช ีพ
ต่อไปในอนาคต วันนี้
ถึง 26 มิถุนายน 2553 
ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

iCare Award 
2010 
 โครงการ ‘iCare Award 
2010 ฉลาดแกมดี! Creative 
Social Business Contest’ 
ชวนคนรุ่นใหม่ไฟแรงมา
ออกไอเดียเปลี ่ยนโลก
ด ้วยธ ุรก ิจเพ ื ่อส ังคม 
ชนะเลิศรับรางวัลมูลค่า
กว่า 200,000 บาท พร้อม
บินลัดฟ้าร่วมงาน MAD 
Forum 2011 ท่ีฮ่องกง ฟรี! 
รับโจทย์อย่างพร้อมเพรียง
กันวันนี้ ที่หอประชุม
พุทธคยา ชั้น 22 
อาคารอัมรินทร์พลาซ่า 
ถนนเพลินจิต รายละเอียด
เพิ่มเติมที่ www.icare-
club.com  



WHERE

Betrend ที่เดอะมอลล์ ทุกสาขา,  
ดิ เอ็มโพเรียม และสยามพารากอน 

BACK TO 
SCHOOL  
 ถ้าการเปิดเทอมสำหรับน้องหนูวัยเรียน หมายถึงการได้ชุดนักเรียนใหม่ 
และกระเป๋าใหม่ ชาวออฟฟิศอย่างเราๆ ก็อย่าไปริอิจฉาเด็กๆ เขา เพราะเรา 
กส็ามารถทำใหต้วัเองรูส้กึวา่เปน็เฟรชชีไดเ้หมอืนกนั แคต่ัง้อกตัง้ใจเปลีย่นแปลง
ตัวเองเสียใหม่ ขยันมากขึ้น คิดแง่ลบให้น้อยลง และหาอุปกรณ์กระตุ้นไอเดีย
ชิ้นใหม่ๆ มาทำให้ตัวเองหลุดออกจากกรอบเดิมๆ ที่เหลือก็แค่รอฟังคำชม
จากคนรอบข้างเท่านั้นแหละ 
 

ปากกาไฮไลต์ 
หลากส ี

หูฟัง 
แบบครอบห ู

Card Reader 
ลายการ์ตูน 

ดินสอกด 
สีต่างๆ 

สีอะคริลิก 
12 ส ี

สีไม้แบบ 
กล่องเหล็ก 

กระดาษโน้ต 
รูปช็อกโกแลต 

USB Hub 
รูปไฟจราจร 

ที่ใส่สก็อตเทปใส 
สีสด 

เทปลบ 
คำผิด 

กระดาษโน้ต 
รูปเค้ก 

สีน้ำ, 
สีเมจิก 

สมุดโน้ต 
ลายการ์ตูน 

เครื่องแปลภาษา 
Cyber Dict 

นาฬิกาปลุก 
รูปทีวี 

แผ่นรองเมาส์ 
ลายแก้วน้ำหก 

กระเป๋า 
ล้อลาก 

23 SHOPPING!
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 เช่ือว่าคนทำงานหลายคนคงมีพฤติกรรมไม่ต่าง
กันตรงท่ีเม่ือขลุกอยูใ่นท่ีทำงานท้ังวันต้ังแต่เช้าจนค่ำ 
ก็ย่อมที่จะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายออฟฟิศขึ้นมา 
หันไปทางไหนก็เห็นแต่คอมพิวเตอร์ กองเอกสาร 
ไม่ก็พาร์ทิชันที ่กั ้นพื ้นที ่คนทำงานออกเป็นห้อง
ขนาดย่อมๆ (ซึ่งคนทำงานในหลายบริษัทเรียกเจ้า
ท่ีก้ันแบบน้ีเหมือนกันว่า ‘คอก’ - ฟังดนู่าอึดอัดไม่น้อย) 
และนอกจากความเบื ่อหน่ายในสภาพแวดล้อม
ของออฟฟิศแล้ว คนทำงานบางคนยังมีอาการหนัก
กว่านั้น ด้วยการเป็นโรค ‘ออฟฟิศซินโดรม’ (Office 
Syndrome) ที่แสดงออกด้วยการเจ็บป่วยต่างๆ 
ตามร่างกายเลยทีเดียว 
 และเพื่อลบล้างความรู้สึกที่ไม่ดีเหล่านั้นให้
หมดไป กฤช บุญสิทธิ Marketing Manager แห่ง 
บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด จึงได้ลงมือออกแบบท่ีทำงาน
ให้สวยงาม มีความสะดวกสบายครบครัน เพื่อให้
เป็นเสมือน ‘บ้านหลังที่สอง’ ของคนทำงาน โดย

เขาเริ่มต้นเล่าถึงโฮมออฟฟิศในสไตล์โมเดิร์นที่ตั้ง
อยู่ในย่านพระรามสามแห่งนี้ว่า 
 “แรงบันดาลใจมาจากว่าผมทำธุรกิจอยู ่ใน
วงการการเดินทาง เวลาท่ีเราไปคุยธุรกิจกับกลุ่มคน
ท่ีเก่ียวข้องกับเรา ก็จะเห็นตลอดว่าออฟฟิศคนอ่ืนเขา
ดูสวยดี โอ่อ่า บรรยากาศมันเอื้ออำนวยให้ทำงาน
ได้แบบมีประสิทธิภาพแต่ไม่เครียด ก็เลยเข้าใจว่า
ออฟฟิศที่ได้รับการออกแบบดีๆ มีฟังก์ชันครบครัน
ทั้งในการทำงานและการพักผ่อนไปในตัวจะช่วย
สร้างความมั่นคงให้กับพนักงานได้ทางหนึ่ง ซึ่งแต่
เดิมเราก็ทำงานอยู่ตึกแถวมาเกือบยี่สิบปี จึงได้มี
แนวคิดที่จะทำออฟฟิศใหม่เมื่อสี่ปีที่แล้วครับ” 
 เม่ือได้แนวคิดท่ีจะทำโฮมออฟฟิศมาแล้ว ผูบ้ริหาร
อย่างเขาก็ลงมือดำเนินการต่อทันทีในเรื่องของการ
วางฟังก์ชันต่างๆ ในออฟฟิศ โดยสิ่งที่เขาบอกว่า
ต้องคำนึงถึง มีดังนี้  
 “วัฒนธรรมองค์กรของที่นี่ หนึ่ง คือพนักงาน

เรื่อง : สิรินพร จึงพิทักษ์อุดม 
ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร 

MY 
HOMEY 
PLACE 
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นิตยสารที่ไม่อ่านไม่ได ้
- เที่ยวรอบโลก
ต้อนรับทุกเช้าวันทำงานด้วย...  
- น้ำแดงโซดาครับ ดื่มแล้วสดชื่น มีพลัง 
รายการทีวีที่ดูประจำ 
- DiscoveryChannel
แหล่งแฮงเอาต์หลังเลิกงาน 
- เซ็นทรัลพระรามสาม 
ทริปที่จัดแล้วลูกค้าประทับใจที่สุด 
- พาลูกค้าไปเที่ยวชมปล่องภูเขาไฟใน
อิตาลี 
ทริปเดินทางที่ยาวนานที่สุด 
- พาทัวร์ยุโรป 20 วัน 
สถานีเพลงโปรดของคุณ 
- 106.5 Green Wave  
ประเทศที่ไปไม่เคยเบื่อ 
- กรีซ กับอิตาลี 

แต่ละคนมีข้าวของเยอะ เพราะทำงานทัวร์จึงต้อง
มีของใช้ส่วนตัว รวมไปถึงเส้ือผ้าท่ีจะต้องนำมาเก็บ
ไว้ท่ีออฟฟิศเผ่ือมีการเดินทางแบบฉุกเฉินเกิดข้ึน เราก็
เลยออกแบบให้มีพื้นที่เฉพาะสำหรับสตาฟฟ์ที่จะ
ออกทัวร์ เขาจะได้พักผ่อนและออกเดินทางไปทัวร์ใน
วันรุ่งข้ึนได้เลย แล้วเราก็มีครัวซึ่งเป็นทั้งที่ทานข้าว 
และเป็นที่นั่งที่ทุกคนสามารถมารวมตัวพูดคุยกัน 
หรือประชุมกันในแผนกก็ได้เหมือนกัน ผมมองว่า 
การทำงานไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องทำงานเสมอไป 
แต่เป็นท่ีไหนก็ได้ในตึกน้ี เพราะผมอยากให้พนักงาน
ท่ีทำงานกับเราไม่เครียด อยากให้เขาผ่อนคลายมาก
ที่สุด” 
 เมื่อได้ออฟฟิศที่ตอบโจทย์ในใจได้อย่างครบ-
ครันทั้งในเรื ่องของการทำงานและการอยู่อาศัย
อย่างนี้แล้ว คงต้องถามเจ้าบ้านสักหน่อยแล้วว่า 
ภาพของพนักงานที่เห็นในทุกวันนี้แตกต่างจาก
ภาพของพนักงานในวันที่ยังทำงานอยู่ในออฟฟิศที่
เป็นตึกแถวมากน้อยแค่ไหน ซึ่งหัวหน้าครอบครัว
อย่างกฤชก็ได้ตอบคำถามนี้พร้อมด้วยรอยยิ้มว่า 
  “ผมคิดว่าเท่าท่ีด ูพนักงานก็ดพูอใจ มีความสุข 
และมีความภูมิใจกับออฟฟิศที่ถือเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิต ที่จริงผมไม่อยากเรียกที่นี่ว่า ‘โฮมออฟฟิศ’ 
เสียทีเดียว เพราะผมมองว่ามันเป็น ‘บ้านหลังท่ีสอง’ 
ของผมและของพนักงานทุกคน ในชีวิตจริงของคนเรา 
เราใช้ชีวิตในที่ทำงานมากกว่าอยู่ที่บ้าน อยู่ที่บ้าน
เมื่อเราหลับไปแล้วคุณก็ไม่ได้สัมผัสอะไร   ผมเลย
คิดว่าจะดีกว่าไหมถ้าเราทำออฟฟิศให้ดี ซึ่งมันส่ง
ผลไปว่า ถึงแม้พนักงานคนไหนที่ไม่ได้นอนที่นี่ แต่
กลับไปนอนที่บ้านแล้วตื่นมาเขาก็ยังมีความรู้สึกที่
อยากจะมาออฟฟิศ อยากมาทำงาน เพราะการมา
ทำงานที่นี ่พวกเขาก็จะได้รับความสะดวกสบาย 
ไม่แพ้การกับอยู่ที่บ้านเช่นกัน”  
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HEALTH AND HEART 

HEALTH 

 ขอฟันธงเลยว่า หลังจากท่ีสาวๆ หนุ่มๆ เก็บกด
มานานจากการที ่ต ้องอดเที ่ยวในยามค่ำคืน 
เน่ืองมาจากสถานการณ์บ้านเมือง ซ่ึงเม่ือทุกอย่าง
เข้าท่ีเข้าทางเม่ือใด แน่นอนว่าเหล่านกฮกูต้องพา
กันออกไปเริงราตรีแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลส์  
กันเลยทีเดียว เราเลยมีเคล็ดลับการฟื้นฟูความ
งามหลังปาร์ตี้มาฝากกันแต่เนิ่นๆ 
เมาค้าง - สิ่งแรกที่ควรทำทันทีหลังจากตื่นนอน 
คือดื่มน้ำสะอาด 1 แก้วใหญ่ๆ เพื่อช่วยล้างพิษ
ในกระแสเลือด และอาจต่อด้วยน้ำผลไม้คั้นสดๆ 
อีกสักแก้ว ซึ่งจะทำให้ร่างกายสดชื่นขึ้น หลัง
จากนั้นพยายามดื่มน้ำมากๆ ตลอดทั้งวัน เพื่อ
ช่วยให้การหมุนเวียนของน้ำในกระแสเลือดดีขึ้น 
เร่งการขับถ่ายของเสียให้เร็วข้ึน และทำให้ผิวพรรณ
ชุ่มชื่นดังเดิม  
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STILL 
FRESH 
AFTER 
PARTY  

 รู้ไหมว่า หัวใจของ
ค ุณอาจแขวนอยู ่บน 
เส ้นด้ายในเหตุการณ ์
ต่อไปน้ี 
1. ยามเชา้ ในยามอรุณ
เบิกฟ้า ความเสี่ยงต่อ
การเกิดหัวใจวายจะเพิ่ม
ขึ้น 40% เพราะร่างกาย
หลั่งอะดรีนาลิน และ
ด้วยความที่คุณขาดน้ำ

หน้าบวม ตาบวม - วิธีแก้ไขคือ พยายาม
เคล่ือนไหวเร็วๆ ในช่วงเช้า เช่น วิ่งหรือเดินเร็วๆ 
อย่างน้อย 10 นาที เพื่อเป็นการเปิดรูขุมขนให้

ขณะนอนหลับ เลือดจึงข้นและสูบฉีดลำบาก    
แต่ก็มีวิธีแก้ท่ีง่ายมาก ด้วยการด่ืมน้ำมากๆ หลัง
ต่ืนนอนและออกกำลังกายเบาๆ 
2. เช้าวันจันทร ์ เราทั้งเครียดและหดหู่กับการ
ต้องไปทำงาน เช้าวันจันทร์จึงพ่วงสถิติการเกิด
หัวใจวายถึง 20% ดังนั้น เสาร์-อาทิตย์ก็ควร 
สุดเหว่ียงกับการพักผ่อน จะได้มีพลังในวันจันทร์ 
3. อาหารมือ้หนกั อาหารท่ีมีท้ังไขมันและคาร์โบ-
ไฮเดรตสูง จะทำให้หลอดเลือดตีบและอุดตัน     
ได้ง่าย ซี่งก็ไม่มีวิธีป้องกันใดจะดีไปกว่าการ

ควบคุมอาหารอีกแล้ว 
4. ระหวา่งทำ ‘ธรุะสว่นตวั’ ความเกร็งระหว่าง
ถ่ายหนักจะเพิ่มแรงกดดันภายในหน้าอก ทำให้
เลือดไหลกลับไปเลี้ยงหัวใจได้ช้าลง ดังนั้น    
อย่าปล่อยให้ตัวเองท้องผูกดีที่สุด 
5. ออกกำลงักายหนกัๆ หัวใจวายเกิดขึ้นได้
เมื่อเราออกแรงมากๆ เพราะทำให้ทั้งความดัน
โลหิตและอัตราชีพจรพุ่งสูง ซึ่งก็จริงอยู่ที่การ
ออกกำลังกายเป็นส่ิงดี แต่ค่อยๆ เพ่ิมความหนัก
ในการออกกำลังจะดีกว่านะ 

ช่วยขับถ่ายของเสียออกจากเซลล์ผิว ทำให้อาการ
บวมลดลง หรืออีกวิธีหนึ่งคือ นวดหน้าด้วย
มอยส์เจอไรเซอร์ท่ีใช้อยูเ่ป็นประจำ โดยนวดเป็น
แนวเฉียงข้ึนไปทางขมับ เพ่ือกระตุ้นการไหลเวียน
โลหิต หรือใช้ผ้าห่อน้ำแข็งหรือถุงชาแช่เย็นนำมา
วางบนเปลือกตา ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที   
จะช่วยลดอาการบวมน้ำได้  
ริมฝีปากแห้งเป็นขุย - ให้นวดริมฝีปากด้วย
วาสลีนหรือมอยส์เจอไรเซอร์ทิ้งไว้สัก 1 นาที 
จากนั้นใช้แปรงสีฟันถูเบาๆ เป็นวงกลม เพื่อให้
หนังที่ลอกหลุดออก แล้วทาวาสลีนหรือมอยส์-
เจอไรเซอร์ซ้ำอีกครั้งเพื่อคงความชุ่มชื่นไว้  
ผืน่หรอืรอยแดงใกลจ้มกู - ปกปิดรอยแดงด้วย
ครีมรองพื้นปกปิดริ้วรอย หรือครีมรองพื้นปรับ   

สีผิว สำหรับสาวผิวค่อนข้างเหลืองให้ใช้ครีมรองพ้ืน
ปรับสีผิวที่มีโทนสีเขียว ส่วนสาวผิวขาวอมชมพู
ควรใช้ครีมปรับสีผิวสีฟ้า แตะลงไปบางๆ ตรง
รอยแดงแล้วเกลี ่ยให้ทั ่วเพื ่อช่วยให้รอยแดง   
จางลง  
หน้าซีดเซียว ไม่เปล่งปลั่ง - หลังล้างหน้าแล้ว
ให้ใช้น้ำแข็งก้อนถูนวดให้ทั่วใบหน้า เพื่อกระตุ้น
การหมุนเวียนเลือด และควรหลีกเลี่ยงบลัชออน
แบบฝุ่น เพราะจะทำให้ผิวดูแห้งมากขึ้น ควร
เปลี่ยนมาใช้บลัชออนแบบครีมซึ่งผสมมอยส์-
เจอไรเซอร์ให้ความชุ่มชื้น จะช่วยทำให้ผิวหน้าดู
มีน้ำมีนวลกว่า  
 

 

THE HEART 
(HARD)  
TIMES 



Grams 
ในแคนตาลปูสกุนำ้หนกัประมาณ 500 กรมั ขึน้ไป มสีารอาหาร
ตา่งๆ มากมาย อาท ิ แคลเซยีม 38 มลิลกิรมั ฟอสฟอรสั      
44 มลิลกิรมั โซเดยีม 33 มลิลกิรมั โพแทสเซยีม 682 มลิลกิรมั 
และมวีติามนิเอกบัวติามนิซมีากถงึ 90 มลิลกิรมั ซึง่ใกลเ้คยีงกบั
สม้เขยีวหวาน ทัง้นี ้ เอนไซมท์ีม่อียูใ่นแคนตาลปูยงัชว่ยเคลอืบ
กระเพาะอาหาร บรรเทาอาการอกัเสบของลำไส ้ และบรรเทา
อาการทอ้งปัน่ปว่นจากการรบัประทานอาหารไมต่รงเวลาได ้
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 ‘วันหยุด’ คือรางวัลและความสุขอย่างง่ายๆ 
ของคนทำงาน แต่กลับมีคนทำงานหลายคนท่ีมอง
ไม่เห็นค่าของมัน และใช้วันหยุดเหล่านั้นอย่าง
เปล่าประโยชนด้วยการนอน นอน และนอน   
ลองลุกขึ้นมาทำกิจกรรมเหล่านี้ดูหน่อยไหม แล้ว
คุณจะเห็นว่าวันหยุดที่แสนวิเศษนั้นเป็นอย่างไร  
1. เรยีกประชมุครอบครวั ก่อนจะถึงวันหยุดยาว 
ให้เรียกประชุมครอบครัวสักนิด เพื่อตัดสินใจว่า
จะแบ่งการใช้เวลาในช่วงวันหยุดอย่างไร หรือจะ
ทำกิจกรรมอะไรร่วมกันหรือไม่ 
2. จดังบประมาณ วางแผนการเงินท่ีท้ังครอบครัว
จะใช้จ่ายในช่วงวันหยุด ซึ่งรวมทั้งของขวัญ การ
ตกแต่งบ้าน และอาหาร เพราะนี่เป็นโอกาสดีที่
คุณจะได้พิสูจน์ว่า ความรักนั้นเหนือกว่าเงินตรา 
เพราะคุณไม่จำเป็นต้องให้ของขวัญแพงๆ กับคน 
ในครอบครัวเพื่อแสดงความรักหรอก ‘รอยยิ้ม’ 
ต่างหากที่พวกเขาต้องการจากคุณเป็นที่สุด  
3. ง่ายเข้าไว้ ไม่มีความจำเป็นที่คุณต้องทำให้
บ้านดสูวยสะอาดหมดจดในวันหยุด หรือให้ของขวัญ
พิเศษแก่คนในครอบครัว ขอแค่ได้อยู่พร้อมหน้า
พร้อมตากัน และนั่งล้อมวงกินอาหารอร่อยๆ  
เท่านี้ก็เปอร์เฟ็กต์สุดๆ แล้ว 
4. สร้างบรรยากาศวันหยุด ไอเดียง่ายๆ ใน
การสร้างบรรยากาศวันหยุด ทำได้โดยจุดเทียน 
หรือเปิดไฟดิมไลต์ แล้วนั่งอ่านหนังสือเล่มโปรด 
นอกจากนี้ การไปเดินเล่นในสวนและไปเดินช้อป
เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ที ่ทำจากวัสดุธรรมชาติมา
ตกแต่งบ้าน ก็ช่วยให้ผ่อนคลายดีไม่น้อย  
5. ทำบุญ แทนที่จะนำเงินไปใช้จ่ายกับการ   
ออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนฝูง วันหยุดนี้ของคุณอาจมี
ความหมายมากข้ึน เม่ือคุณยอมแบ่งเงินส่วนหน่ึง
ไปบริจาคให้แก่ผูย้ากไร้ท่ีต้องการความช่วยเหลือบ้าง 

6. ปรับทุกข์ บางครอบครัวในสหรัฐอเมริกาถึง
กับมีข้อตกลงให้วันใดวันหนึ่งของทุกๆ สัปดาห์
เป็นวันปรับทุกข์ของครอบครัว โดยสมาชิกใน
ครอบครัวจะต้องมารวมตัวกันเพื ่อพูดคุยถึง   
สารทุกข์สุกดิบ รวมไปถึงปลดปล่อยปัญหาที่ได้
พบเจอมาให้คนในครอบครัวได้รับฟังและร่วมกัน
คิดหาทางแก้ไข ซึ่งวิธีนี้คนไทยอย่างเราถ้าจะเอา
ไปใช้บ้าง ชาวมะกันเขาก็ไม่ได้หวงห้ามแต่อย่างใด 
7. ปาร์ตี้แปลกใหม ่ อย่าเอาแต่จัดงานเลี้ยงเพื่อ
รวมตัวกันในกลุ่มเพื่อนในแบบเดิมๆ เช่น ปาร์ตี้
วันเกิด ปาร์ต้ีเล่ือนตำแหน่ง แต่ควรใส่ไอเดียพลิก-
แพลงสักหน่อยเพื่อความแปลกใหม่ เช่น ปาร์ตี้
อาหารเช้า โดยนัดเพื่อนๆ มารวมกันที่บ้านของ
คุณในเช้าวันอาทิตย์ ใครใคร่ดื่มกาแฟ ชา หรือ
น้ำผลไม้ก็ได้หมด นอกจากนี้ ยังมีสลัดและผลไม้
ให้ตบท้ายอีกเพียบ งานนี้นอกจากจะได้เมาธ์กับ
เพื่อนแล้ว ยังสุขภาพดีไปตามๆ กันอีกด้วย  
8. ฉลองการเริ่มต้นของฤดู อย่าเอาแต่จัดงาน
ฉลองเนื่องด้วยคริสมาสต์หรือปีใหม่ แต่การมาถึง
ของฤดูต่างๆ ก็สามารถเป็นข้ออ้างในการสังสรรค์
ได้ดีไม่แพ้กัน โดยในหน้าร้อนที่มีวันหยุดเยอะๆ   
ก็อาจจะรวมตัวกันกับกลุ่มเพื่อนไปลั้นลาที่ทะเล 
หร ือหน้าหนาวก็เหมาะแก่การข ึ ้นเขาไปสูด
ออกซิเจนเป็นไหนๆ  
9. สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น ในวันหยุดสุด
สัปดาห์ อย่าเอาแต่สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง
คนเดียว แต่ควรแบ่งปันให้ผู้อื่นบ้าง โดยคุณอาจ
จะออกไปหากิจกรรมดีๆ ทำร่วมกับเด็กในมูลนิธิ 
เช่น บริจาคอาหารกลางวัน เพื่อฝึกการเป็นผู้ให้ที่
จะช่วยทำให้วันหยุดของคุณนั้นแสนวิเศษ และมี
ความสุขอย่างแท้จริง  

HEART 
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 คนเราน้ันต่อให้เก่งกาจ ปราดเปร่ือง ก็ต้อง
มีวันจนมุมทางความคิดเข้าจนได้ ซึ่งเรามีวิธี
ช่วยให้คุณสร้างมันขึ้นมาได้เองเรื่อยๆ ดังนี้ 
ลองทำแบบเด็กๆ ข้อดีของการเก็บของเล่น
บางช้ินไว้ข้างๆ ตัว เช่น ดินสอสีหรือดินน้ำมัน 
จะทำให้คุณคลายความเครียดได้ โดยคุณ
อาจจะนำมาเล่นในเวลาที ่สมองไม่ทำงาน   
ซึ่งก็ไม่แน่ว่าการละเล่นแบบเด็กๆ อาจช่วยให้
คุณป๊ิงป๊ังความคิดดีๆ ไปต่อยอดในการทำงาน
ก็ได้ 
ใช้กลยุทธ์ใยแมงมุม ลองเขียนหัวข้อใน

กระดาษดู แล้วลองแตกประเด็นออกไปให้ได้
อีก 5-6 อย่าง การใช้วิธีแตกหน่อ สร้างใย
แมงมุมเช่นนี้ จะทำให้คุณมองเห็นสิ่งที่เชื่อม
โยงต่อกัน ซึ่งทำให้คุณได้แนวคิดสร้างสรรค์
ใหม่ๆ ออกมา 
เปลี่ยนบรรยากาศ การทำงานอยู่ในสภาพ
แวดล้อมเดิมๆ จะทำให้ความคิดสร้างสรรค์
ถกูบ่ันทอน คุณควรจะหามุมหน่ึงในห้องทำงาน
ซึ่งไม่มีใครใช้เป็นที่ทำงาน หรืออาจจะออกไป
น่ังในร้านกาแฟดก็ูไม่เสียหายอะไร ถ้ามันทำให้
คุณได้ไอเดียกลับไปทำงาน   

WHEN YOU HAVE NO IDEA 

500 
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“Right actions in the future are the best apologies  
for bad actions in the past.” 
การกระทำที่ถูกต้องในอนาคต ถือเป็นคำขออภัยที่ดีที่สุดสำหรับการกระทำที่เลวร้ายในอดีต  
 -Tryon Edwards 

“Fishes live  
in the sea,  
as men do  
a-land;  
the great ones  
eat up  
the little ones.” 
ปลามีที่อาศัยอยู่ในทะเล ก็เหมือนคน
อาศัยอยู่บนพื้นดิน แล้วสิ่งที่ใหญ่กว่า
ทำลายล้างสิ่งที่เล็กกว่า 
-William Shakespeare 

“Liberty is 
being free 
from the 
things we 
don’t like  
in order to 
be slaves of 
the things 
we do like.” 
เสรีภาพคือการเป็นอิสระจากสิ่งที่เรา 
ไม่ชอบ เพื่อที่ไปตกเป็นทาสของสิ่ง 
ที่เราชอบ 
-Ernest Benn 
 

“When we 
remember 
we are  
all mad,  
the 
mysteries 
disappear 
and  
life  
stands 
explained.” 
หากเราจำไว้ว่าเราทั้งหลายล้วน
เป็นคนบ้า ความลึกลับทั้งหลาย 
ก็จะสลายไป และชีวิตก็จะมี 
คำอธิบาย  
-Mark Twain 

“The world hates 
change, yet it is the only 

thing that has brought 
progress.”  

โลกนี้เกลียดความเปลี่ยนแปลง ทั้งที่มันเป็นสิ่งเดียวเท่านั้น            
ที่นำความก้าวหน้ามาให้ 

-Charles Kettering 

“There is only one way to happiness 
and that is to cease worrying  

about things which are  
beyond the power of our will.” 

มีหนทางเดียวเท่านั้นที่จะนำไปสู่ความสุข นั่นคือหยุดวิตกกังวลถึงสิ่งใดๆ  
ก็ตามที่อยู่นอกเหนือสิ่งที่เราควบคุมได ้

-Epictetus 

“I would 
never die for 
my beliefs 
because  
I might be 
wrong.”  
ข้าพเจ้าจะไม่ยอมตายเพื่อความเชื่อ
ของตัวเอง เพราะข้าพเจ้าอาจจะเป็น
ฝ่ายผิดก็ได้  
-Bertrand Russell 

“Forgiveness is 
the giving, and 
so the receiving, 
of life.”  
สำหรับชีวิตแล้ว... การให้อภัย 
ก็คือการให้ และคือการได้รับด้วย 
-George MacDonald 

“Every  
guilty person 
is his own 
hangman.” 
ผู้ที่รู้สึกผิดย่อมเป็นนักโทษ 
แขวนคอสำหรับตัวของเขาเอง
อยู่แล้ว 
-Seneca  

“Since there  
is nothing so 
well worth 
having as 
friends, never 
lose a chance 
to make them.” 
เพราะไม่มีอะไรมีค่ามากเท่ากับการมีเพื่อน  
ดังนั้น จงอย่าปล่อยให้โอกาสในการมีเพื่อนหลุดลอยไป  
-Francesco Guicciardini 

 

“In order  
to succeed  

you must fail, 
so that you know 

what not to do  
the next time.”  

ถ้าอยากจะประสบความสำเร็จ คุณก็ต้องล้มเหลว 
เพื่อจะได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำ 

ในครั้งต่อไป 
-Anthony J. D’Angelo 

“I never 
forgive, but  
I always 
forget”  
ข้าพเจ้าไม่เคยให้อภัย         
แต่ข้าพเจ้าจะลืมมันไปเสมอ   
-Arthur Balfour 

“Ideologies separate 
us. Dreams and 
anguish bring us 
together.” 
อุดมคติแยกเราห่างจากกัน 
ความฝันและความทุกข์
ทรมานนำเรากลับมารวมกัน  
-Eugene Ionesco 
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• ปัญหามีมากมายหลายรูปแบบ ก่อนอื่นต้องแยกให้ได้ว่าปัญหาไหน  
ท่ีเราจัดการกับมันได้ทันที หรือปัญหาไหนท่ีมันเกินกว่าเราจะควบคุมไหว 
บางทีก็ต้องปล่อยปัญหานั้นไปก่อน จากนั้นจึงมาวิเคราะห์ว่าสามารถ
แก้ไขได้หรือไม่  
• ทุกครั ้งที ่เจอปัญหาแบบฉับพลัน ก็จะพยายามมองสิ่งที ่เป็นแง่ดี   
ของมัน แล้วนำมันมาใช้เป็นบทเรียนใหม่ๆ ที่ไม่ใช่แค่เอาไว้แก้ปัญหา 
แต่เพื่อทำให้ไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาอีก 
• คติในการทำงานร่วมกันก็คือ ถ้าเราอยากให้ทีมงานทำดีกับตัวเรา 
แบบไหน เราก็ต้องทำดีกับพวกเขาแบบนั้นเสียก่อน    
• เมื่อทีมผิดพลาด เราต้องดูว่าพวกเขาผิดพลาดแบบจริงใจ คือการ
พยายามทำทุกๆ อย่างแล้วมันไม่เวิร์ก หรือทำพลาดแล้วพลาดอีก 
เพราะไม่ยอมทำการบ้านมาให้ดีเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาประชุมถึงวิธี 
การแก้ไขปัญหา  
• ไม่มีใครในโลกที่สมบูรณ์แบบ และตัวเราเองก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ    
ดังนั้น ต้องเข้าใจตรงนี้เสียก่อน เราจะได้รู้ว่าไม่มีทางที่เราจะถูกต้องได้
ตลอดเวลา ต้องรับฟังความเห็นจากคนอื่นด้วย 
• บางครั้งก็ไม่ง่ายที่เราต้องเป็นคนกลางคอยประสานให้กับทีมงาน  
ต่างฝ่ายที ่ไม่ลงรอยกัน เราต้องรู ้ว ่าจะเข้าถึงแต่ละฝ่ายได้อย่างไร     
เพื่อทำให้ทุกอย่างราบรื่น โดยเอาความจริงใจเป็นที่ตั้ง 
• เม่ือเกิดความขัดแย้งข้ึนมา ต้องปล่อยให้เร่ืองเหล่าน้ันผ่านไปสักสองวัน
เสียก่อน ให้ทุกอย่างเย็นลงแล้วจึงเรียกพวกเขามานั่งคุยกัน จะไม่ให้
พวกเขามาในตอนที่ยังร้อนกันอยู่เด็ดขาด 
• หัวหน้าที ่ดีต้องเป็นคนที่มีความอดทนสูง ต้องมีเวลาฟังพวกเขา    
เมื่อเขาเข้ามาปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ตาม 

• ทุกอาทิตย์จะมีการประชุมกันทุกแผนก แล้วปัญหาของแต่ละแผนก  
ก็จะถูกเล่าให้ทุกฝ่ายได้ฟัง เพื ่อให้พวกเขาได้รับรู ้ข ้อมูลที ่ตรงกัน      
เพราะเราเป็นองค์กรเดียวกัน ก็ต้องเดินกันไปในทิศทางเดียวกัน  
• ถ้าทีมงานสามารถมุ่งไปในทิศทางเดียวกันได้ บริษัทก็จะไปได้ด้วยดี 
เพราะการทำงานถึงแม้ว่าจะสามารถทำได้ด้วยคนเพียงคนเดียวได้ก็จริง 
แต่มันจะไม่ดีเท่าการทำงานกันเป็นทีมแน่นอน 
• การให้คำชมก็เหมือนกับการให้รางวัลพวกเขา ท่ีสำคัญคือ ถ้าไอเดียใด
ก็ตามท่ีใช้ไม่ได้ เราไม่ควรพดูว่าไม่เอาหรือใช้ไม่ได้ แต่ให้เป็นคำว่าไม่เหมาะ
แทนดีกว่า แต่เราก็ไม่ควรแอนตี้กับทุกไอเดียที่ทีมงานเสนอมา 
• ถึงแม้ว่าการสอนคนให้เก่งจะง่ายกว่าการดวู่าใครเป็นคนดีในการเจอกัน
ครั้งแรก แต่คนที่มี common sense นั้นจำเป็นยิ่งกว่า ถ้าเขาสามารถ
เข้าใจในสถานการณ์ในการทำงาน เรื่องใดก็ตามที่เราจะสอนเขาก็ไม่ใช่
เรื่องยากอีกต่อไป 
• ความสำเร็จคือ มีความสุขในการทำงาน ต่ืนนอนตอนเช้ามีความต่ืนเต้น
ที่จะได้มาทำงานในทุกๆ วัน  
• หัวหน้าที่ดีต้องใกล้ชิดและมีประสบการณ์มากพอในการชี้จุดของ
ปัญหา สามารถบอกได้ว่าอะไรใช่หรือไม่ใช่แนวทางในการแก้ปัญหา 
• การถามหัวหน้าของเราไม่ได้แปลว่าเราไม่ฉลาด แต่เพราะความไม่รู้
แล้วไม่ยอมปรึกษาจึงเป็นต้นเหตุของความผิดพลาดหลายๆ อย่างที่ 
ตามมา 
• สิ่งที่ท้าทายก็คือ ต้องเอาวิถีการทำงานของเมืองไทยและเมืองนอกมา
เชื่อมกันให้ได้ บางครั้งเราต้องเจอกับไดเร็กเตอร์ที่ค่อนข้างเชื่อมั่นใน  
ตัวเองสูง การที่จะทำให้คนทั้งสองฝั่งที่วัฒนธรรมแตกต่างกันมายอมรับ
และปรับจนูกันได้ ถือว่าเป็นเร่ืองท่ีน่าสนุกและท้าทายเป็นอย่างมาก 

Noah Wolf 
 ในเมื่อสังคมออนไลน์กำลังกลายเป็น
สิ่งที่หลายคนขาดไม่ได้ Facebook และ 
Twitter เป ็นเร ื ่องฮ ิตท ี ่ท ุกคนต้องม ี 
account เป็นของตัวเอง รูปโปรไฟล์ดีๆ 
สักรูปกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างไขว่คว้า 
ในเมื ่อมันฮอตฮิตนัก ช่างภาพอย่าง 
Noah Wolf จึงไม่ขอนั่งอยู่เฉยๆ อยากได้
รูปโปรไฟล์ดีๆ Noah จัดให้ ด้วยการเปิด
บริการถ่ายรูปพอร์เทรตราคาย่อมเยา
สำหรับคนที่อยากจะเอารูปไปใช้ในโลก
ออนไลน์ ใครที่เดินเข้ามาขอให้ Noah 
ถ่ายรูปให้ รับรองว่าจะไม่ผิดหวัง เพราะ
เขาไม่ได้สักแต่ถ่ายแชะๆ เหมือนช่างภาพ 
ถ่ายรปูติดบัตร แต่เขายังทำการเมกโอเวอร์ 
นิดๆ หน่อยๆ เพื ่อความดูดี แนะนำ
ท่าทางการโพส ชวนคุยเพื่อเรียกรอยยิ้ม
อย่างเป็นธรรมชาติ และให้บริการด้วย
ความเป็นกันเองแบบที่ถ้าไม่ได้รูปที ่ดี
ที่สุด เขาก็จะไม่เลิกถ่าย นอกจากนี้หลัง
จากถ่ายเสร็จ Noah ยังบริการตกแต่ง
ภาพด้วย Photoshop ทั้งรีทัช ปรับแสง 
ดังนั้น สิ่งที่ผู้มาใช้บริการจะได้ก็คือ รูปที่
ดูดีแบบสุดๆ ในราคาไม่แพง แถมเขายัง
ไรต์ใส่แผ่นเป็นไฟล์ดิจิตอลที่นำไปใช้ใน
เว็บต่างๆ ได้อย่างสะดวกอีกด้วย ซึ่งรูป
โปรไฟล์ที่ได้ Noah เขายังตั้งชื่อให้แบบ
เก๋ๆ ว่า เป็นรูปสไตล์ Noah’s Avatar   
ใครที่นำไปใช้ก็สามารถภูมิใจ และบอก
ต่อกันได้อย่างสะดวกปาก เป็นผลดีต่อ
ธุรกิจอีกทางหนึ่งด้วย คนไทยอย่างเราๆ 
ก็ได้แต่แอบทำตาปริบๆ อิจฉาชาวอเมริกัน
กันไป หรือช่างภาพคนไหนสนใจจะเปิด
บริการแบบน้ีในเมืองไทยก็คงจะดีไม่น้อย 
 

BIZ LIFE

ลาวัณย์ เดมอน ชุมสาย ณ อยุธยา 
	 Group	Programme	Director	กบัประสบการณก์ารทำงานดา้นวทิยุ
ยาวนานกวา่	27	ป	ีของรายการวทิย	ุVirgin Radio	สถานวีทิยเุพลงฮติ
ตวัแทนคนรุน่ใหม ่

David Ogilvy, 
Businessman  
(1911–1999), 
British advertising 
executive 

 สิ่งที่อยู่คู่กับออฟฟิศทุกแห่งทั่วโลกมานาน แฝง
ตัวอยู่อย่างซ่อนเร้น แต่ส่งเสียงซุบซิบอยู่ตลอดเวลา
ก็คือ เสียงนินทา แม้ทุกคนจะรู้ดีว่าการนินทาไม่ใช่
เรื่องดี แต่ก็ไม่เคยมีใครเคยมานั่งวิเคราะห์แบบจริงๆ 
จังๆ เสียทีว่าการนินทามันส่งผลเสียอะไรต่อชีวิตคน
เราบ้าง แต่ แซม แชปแมน ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้
กำลังจะบอกเราว่า การนินทาน่ะ มันช่างบั่นทอน
ความคิดสร้างสรรค์ และการอยูร่่วมกันภายในองค์กร
เหลือเกิน แซม แชปแมน เป็นประธานบริหารของ
เอ็มพาวเวอร์ พับลิก รีเลชันส์ บริษัทประชาสัมพันธ์
ท่ีประสบความสำเร็จมากท่ีสุดในชิคาโก สหรัฐอเมริกา 
เขาตัดสินใจลุกขึ้นมาปฏิวัติออฟฟิศให้ปลอดเสียง
นินทาด้วยกลยุทธ์ 3 ขั้นตอน คือ เลิกฟังหรือร่วมวง
สนทนาว่าร้ายคนอื่นลับหลัง เลิกโทษคนอื่น และวาง

ชีวิตให้มีสมดุล จนกระทั่งพนักงานทุกคนหันมาให้
เกียรติเพ่ือนร่วมงาน เจ้านาย และลกูค้ามากข้ึน ส่ิงท่ี
ได้แทนที่เสียงนินทาก็คือ พนักงานทุกคนอยากร่วม
งานกับบริษัทไปนานๆ เกิดการยอมรับนับถือกันและ
กันด้วยความจริงใจ ลูกค้าได้รับการบริการด้วยความ
จริงใจจนอยากจะกลับมาใช้บริการอีก และผลลัพธ์
อีกมากมายที่หลายคนอาจคาดไม่ถึง และในที่สุดเขา
ก็ตัดสินใจถ่ายทอดเคล็ดลับความสำเร็จของเขาลง
ในหนังสือเล่มนี้ แซมเขียนลำดับวิธีการปฏิบัติอย่าง
เป็นขั้นเป็นตอน เข้าใจง่าย ดังนั้น จึงไม่เสียหายถ้า
ใครจะลองนำเคล็ดลับนี้ไปใช้ในออฟฟิศของตัวเอง
บ้าง แล้วจะรู้ว่าออฟฟิศที่ปลอดเสียงกอสซิปมันดี 
แค่ไหน 

POSITIVE THINKING 
CAN SOLVE THE 
PROBLEMS 

IF EACH OF US  
HIRES PEOPLE 
SMALLER THAN  
WE ARE,            
WE SHALL BECOME 
A COMPANY OF 
DWARFS. 

เขตปลอดกอสซปิ  
(The No-Gossip Zone) 
ผู้แต่ง	: Sam Chapman  
ผู้แปล	: ปัญญา ชีวิน 
สำนักพิมพ์	: มติชน 
ราคา	: 150 บาท 





HIS 
COMING 
OF 
AGE 
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	 เคยมีความรู้สึกแปลกใจเมื่อได้เจอเพื่อนสมัยเรียนเมื่อสิบปีก่อน	 แล้วพบว่าเจ้าเพื่อน			
คนนั้นไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยไหม	 ‘เจ’ - มณฑล จิรา ได้ทำให้เรารู้สึกแบบนั้น	
เพราะนอกจากทรงผมที่สั ้นลง	 และประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นตามกาลเวลาแล้ว	 เจไม่ได้มีอะไร
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลย		
 จากผลงานหน้าฉากท่ีเราคุ้นหน้าคุ้นตาของหนุ่มหน้าใส	กับทรงผมเดอะ	บีเทิลส์	เม่ือวันวาน 
ในงานโฆษณา	ถ่ายแบบ	งานดนตรี	งานแสดง	ที่มาพร้อมกับกระแสที่โด่งดังเกินความคาดหมาย	
หลังจากนั้นเจก็ได้ห่างเหินจากวงการบันเทิงไทยไปอย่างเงียบๆ	 พร้อมกับทางเดินที่ตนเอง						
เป็นคนเลือก	
	 “ปี	 96	 เราไปเรียนต่อโรงเรียนประจำที่อเมริกา	 แต่ก็ยังกลับไปกลับมาระหว่างไทยกับ
อเมริกาทุกปีเพื่อมาเล่นละครเอาเงินไปจ่ายค่าเรียน	 (หัวเราะ)	หลังจากเรียนจบ	ก็ได้ทำโพสต์		
โปรดักชัน	ซาวนด์	สำหรับภาพยนตร์	ที่แอลเอเป็นเวลา	2	ปี	แล้วก็ได้ร่วมเล่นดนตรีกับวงเคนนา	
แล้วก็มีงานเพลงโฆษณาที่นิวยอร์ก	 จนเมื่อปี	 2007	 เราก็ย้ายกลับมาที่นี่	 คือมันเหมือนกับว่า				
มีช่วงหนึ่งที่เราตัดขาดการติดต่อกับผู้คนไปเลย	ตอนนั้นมันเป็นช่วงที่เราไม่เข้าใจว่าความสนใจใน
ตัวเรามันมาจากไหน	ทำไมคนต้องการอะไรจากเราเยอะแยะไปหมด	 เราก็เลยหยุด	ขอหายใจ		
ขอพักก่อน	แต่พอกลับมาตอนนี้ก็ต้องเริ่มต้นใหม่	 ซึ่งก็ต้องมาสร้างอิมเมจใหม่	 สร้างผลงานใหม่	
แต่คราวนี้เราสามารถควบคุมสิ่งที่เราจะสื่อออกมาได้เอง	 เพราะตอนที่เริ่มต้นเข้าวงการใหม่ๆ	
เหมือนกับว่ามันไปของมันเอง	 คือบางอย่างเขาก็ทำมาให้เราแล้ว	 เราก็ได้แต่ทำตามที่เขาบอก	
และเราก็ไม่ได้หวังว่าจะดังขนาดนี้	ถามว่าคนรู้จักเราเพราะอะไร	เพราะเราอยู่ในโฆษณา	แล้วไง?	
เวลาไปงานตามที่ต่างๆ	ก็จะมีคนถาม	 ‘มีผลงานอะไรบ้างครับ’	 ไม่มีครับ	ผมเล่นโฆษณามา			
ตัวเดียว	(หัวเราะ)	มันไม่ใช่อะไรที่เรารู้สึกดี”	
	 คำว่า	 ‘จงทำในสิ่งที่ตนเองรัก’	ยังใช้ได้จริงตลอดกาล	 เพราะเมื่อใดที่เรามีความรักในสิ่ง	
ที่ทำ	 นอกจากจะเกิดความสุขขึ้นกับตัวของเราเองแล้ว	 ผลลัพธ์ที ่ออกมามักจะคุ้มค่าเสมอ	
อย่างไรก็ตาม	สิ่งที่ต้องแลกมาให้ได้ซึ่งผลลัพธ์ที่ว่าก็คือ	 การลงแรง	 เอาใจใส่กับสิ่งสิ่งนั้นให้ถึง	
ที่สุด	ซึ่งมณฑลก็ได้แสดงให้เราเห็นว่า	เขากำลังมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เขารักอยู่	
	 “ได้มาทำเพลงในอัลบั้มแรกแต่ยังไม่ค่อยมีส่วนร่วมเท่าไหร่	 เมื่อก่อนเรารู้อยู่แล้วว่าเรา
ชอบอะไรแต่เราไม่มีประสบการณ์ที่จะมาอธิบายหรือทำเอง	หลังจากนั้นเราก็ตัดสินใจว่าถ้าเรา
ต้องการที ่จะทำเพลงแล้ว	 เราก็ควรจะทำเอง	 ก็เลยไปเรียนตั ้งแต่ต้น	 ตั ้งแต่	 composition	
production	เรียนทุกขั้นตอนในการทำเพลง	ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเหมือนกับว่าเราได้เก็บข้อมูล	เก็บ
ประสบการณ์	 เก็บเครื่องมือเพื่อที่จะมาทำ	 เหมือนเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการของมันมากขึ้น
เรื่อยๆ	ตอนนี้ก็กำลังทำสมุทรปราการ	ซาวนด์	 เป็นทั้งค่ายเพลง	 เป็นสตูดิโอ	ทำเพลงโฆษณา	
เพลงประกอบภาพยนตร์	 รีมิกซ์เพลง	พวกงานดนตรีทั่วไป	ซึ่งตอนแรกเราคิดว่าเราจะตั้งสตูดิโอ
สำหรับเราเอง	สำหรับเพ่ือนๆ	 ท่ีจะทำงานด้วยกัน	แต่ว่าตอนน้ีก็มีงานอ่ืนๆ	 ท่ีน่าสนใจติดต่อเข้ามา 
ซึ่งเราถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้ทำงานใหม่ๆ”	
	 จากประสบการณ์การทำดนตรีจากต่างประเทศที่เจนจัดพอสมควร	 ไม่ว่าจะเป็นการทำ

ซาวนด์ประกอบภาพยนตร์	ทำเพลงประกอบโฆษณา	จนถึงการร่วมงานกับวงเคนนา	มณฑลได้
สะท้อนมุมมองของงานดนตรีในแบบที่เขาเลือกที่จะทำไว้ว่า	
	 “จริงๆ	แล้วดนตรีเป็นเรื่องของ	 taste	มันเป็นเรื่องของความพึงพอใจส่วนบุคคล	งานของ
เราจะไม่ค่อยคำนึงถึงคนฟังที่นี่มากนัก	 เราบายพาสไปเลย	 ไม่คิดว่าจะต้องปรับงานให้เข้ากับ
กลุ่มคนทุกกลุ่ม	เราทำงานที่เราชอบอย่างเดียว	แล้วเราก็ปล่อยออกไป	หลังจากนั้นก็มาดูว่ามีใคร
ชอบบ้าง	แต่ส่วนมากคนจะไม่เอา	 (หัวเราะ)	 เราคิดว่ามันสบายกว่าถ้าเราไม่ต้องมาตามกระแส	
มันจะเหน่ือยมากถ้าเราว่ิงตามเทรนด์	ถ้าเราตามไปแล้วทำออกมาเกิดคนไม่ชอบ	เราเองก็ไม่ชอบด้วย 
มันก็เสียเวลา	เรามาโฟกัสกับสิ่งที่เราชอบดีกว่า”	
	 นอกจากงานเพลงที่เรียกได้ว่ามีกิจการเป็นของตัวเองแล้ว	มณฑลยังมีผลงานชิ้นใหม่ที่
กำลังนับถอยหลังรอวันเปิดตัวในอีกไม่กี่อึดใจรอคอย	
	 “เป็นภาพยนตร์	ชื่อเรื่อง	เราสองสามคน	ครับ	หนังแนวโรแมนติกคอเมดี้	ที่เราเรียกกันว่า
แนวเรียลเลิฟ	คือถ่ายทำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆ	บางทีนักแสดงก็ไม่รู้ตัว	ความรู้สึกในหนังก็จะ
เป็นธรรมชาติ	 เราแสดงเป็นส้มฉุน	หนุ่มออฟโรด	ชอบขับรถ	ชอบไปเที่ยว	 ร่วมเดินทางไปกับ
คาราวาน	ซึ่งในรถของส้มฉุนจะมีเพื่อนร่วมเดินทางอีก	2	คน	คนหนึ่งสายตาสั้น	อีกคนหนึ่งหูตึง	
ก็จะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารที่ค่อนข้างลำบาก	 มีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นบ่อยๆ	 ซึ่งเรื่องนี้เป็น
ภาพยนตร์เรื่องที่สามของตัวเอง	ห่างจากเรื่องแรกที่แสดงไว้สิบกว่าปี	ที่เราห่างจากงานแสดงไป	
ก็เพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่เราสงสัยว่าตัวเราเหมาะกับงานแสดงจริงๆ	หรือเปล่า	 เหมือนกับว่าเราไม่มี
ความสนใจกับมันมากพอที่จะมาทำงานด้านนั้น	 แต่ที่เลือกที่จะรับเรื่องนี้เพราะเรารู้สึกว่าทาง
ดนตรีของเรามันค่อนข้างอยู่ตัวแล้ว	 เราเข้าใจมัน	และก็ได้คุยกับโปรดิวเซอร์และผู้กำกับ	 เขาก็
อธิบายเร่ืองราวของหนังเร่ืองน้ี	ชวนเรามาแสดง	 เป็นการถ่ายทำท่ีต่างประเทศ	 ซ่ึงจุดท่ีเราตัดสินใจ
รับเลยคือ	ผู้กำกับบอกว่าต้องไปเวียดนามหนึ่งเดือน	แค่นั้น	(หัวเราะ)”	
	 จากดาราวัยรุ ่นหน้าใสที ่ก้าวผ่านทางเดินของชีวิตมาช่วงระยะเวลาหนึ ่ง	 ได้สะสม
ประสบการณ์	 ได้เรียนรู้อย่างจริงจังในสิ่งที่มีความสนใจ	 ได้ใช้เวลาทุ่มเทให้กับงานเพลงอันเป็น
ที่รักท่ามกลางกระแสของชื่อเสียงในวงการมายา	 จนได้กลายมาเป็นศิลปินมากความสามารถ			
ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะผ่านเสียงดนตรี	สิ่งที่เราสัมผัสได้จากการพูดคุยกับ	‘เจ’	-	มณฑล	จิรา	คือ
ภายใต้รูปลักษณ์ภายนอกที่ดูสดใส	มีเสน่ห์เหมือนที่เราเคยเห็นเมื่อ	10	ปีที่แล้วนั้น	มีความรัก	
ความมุ่งม่ันในงานดนตรีท่ีเอ่อล้นซ่อนตัวอยู	่ส่ิงท่ีว่าน้ันได้ซึมซาบผ่านออกมาทางความคิด	ทัศนคติ	
และแววตา		
	 “อีก	 10-20	ปีข้างหน้า	 เราคงทำสิ่งที่ทำอยู่ในตอนนี้	 เราอาจจะมีฐานแฟนเพลงมากขึ้น	
จะพยายามสร้างงานดีๆ	ออกมาตลอด	แต่ก็ต้องรักษาคุณภาพของงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ	 เพราะเรา
เห็นศิลปินหลายคนท่ีอยูใ่นวงการนานๆ	เขาจะเร่ิมดร็อป	 ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่าเขาตามไม่ทัน	หรือเขา				
ข้ีเกียจที่จะตาม	เราไม่รู้	แต่เราจะพยายามที่จะไม่หลุดกรอบไปจากนี้	 เพราะเราชอบในสิ่งที่เราทำ
และมันมีความสำคัญกับเรา”	
 

เรื่อง :  โตมร	นวลประเสร ิฐ		
ภาพ : ฤธวัฐร ์	อ ิทธ ิยากร	






